

๒. ก็คือสเปน สเปนเป็นสุดยอดของประเทศที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการท่องเที่ยว มีประชากร ๔๐ ล้านคน แต่มีนักท่องเที่ยวเข้าไป ๖๐ ล้านคนครับ มีรายได้การท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านล้านบาท เฉพาะรายได้การท่องเที่ยวอย่างเดียว ประเทศไทยของเรามีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามา ๑๔.๕ ล้านคนในตัวเลขปีที่แล้ว ทำรายได้ ๖ แสนล้านบาท ท่านประธานทราบไหมครับว่าศักยภาพของประเทศไทยสูงมาก เราสามารถที่จะดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก จากตัวเลขของดับบลิวทีโอ (WTO) เวิร์ล ทัวริสซึม ออแกไนซ์เซชัน (World Tourism Organization) ไม่ใช่องค์การการค้าโลกนะครับ มีอยู่กว่า ๙๐๐ ล้านคน และประเทศไทยนั้นมีศักยภาพในทุกด้านที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมา ความจริงถ้าท่านประธานตีกอล์ฟ ซึ่งผมไม่คิดว่าท่านประธานจะตีกอล์ฟนะครับ แต่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเป็นนักกอล์ฟมือฉมังท่านหนึ่งทีเดียวและเป็นกรรมธิการอยู่ด้วย ผมต้องเรียนว่า กอล์ฟ ทัวริสซึม (Golf Tourism) เป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถที่จะมาดึงรายได้เข้าประเทศ เรามีสนามกอล์ฟชั้นดีอยู่กว่า ๒๐๐ สนาม วันนี้ถ้าท่านประธานจะดูอีเอสบีเอ็น (ESBN) ท่านก็จะเห็นว่ามีการแข่งเฟิร์ส คลับ (First Club) เฟิร์ส เอ็กซ์ คลับ (First X Club) เป็นการแข่งขันระดับเวิร์ลคลาส (World Class) ที่เดียว ทั่วโลกหลายร้อยล้านคนครับจ้องจับตาดู สหรัฐเป็นประเทศหนึ่ง ที่ถือได้ว่าเป็นเวิร์ล เดสทินเนชัน (World Destination) ของกอล์ฟ ทัวริสซึม แล้วของเราทำไมจะจัดไม่ได้ ถ้าท่านประธานเดินทางกลับในวันศุกร์จากโอซากา สนามบินกันไซกลับมาประเทศไทย จะคลาคล่ำไปด้วยนักกอล์ฟจากญี่ปุ่น เลิกงานวันศุกร์บินคืนวันศุกร์ ไปสุกุกิตบ้าง มากรุงเทพฯ บ้าง ไปเชียงใหม่บ้าง ไปขอนแก่นบ้าง ไปเล่นกอล์ฟ แล้วก็ตกเย็นวันอาทิตย์ก็เดินทางกลับ เขาไม่ได้มาตีกอล์ฟอย่างเดียวครับ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจภัตตาคาร ธุรกิจรถบริการ มัคคุเทศก์ สปา นวดแผนไทย นวดอย่างอื่นเราไม่พูดถึงแต่ว่านั่นคือสิ่งที่เป็นการกระจายรายได้ และนี่คือสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ว่าเราคือศูนย์กลางของการท่องเที่ยวทั้งในเอเชีย และโชคดีครับประเทศไทย เราบอกว่าเราเป็นเกตเวย์ (Gateway) ของเอเชีย เราเป็นเกตเวย์อินโดจีน เราเป็นเกตเวย์ของอาเซียน เพราะฉะนั้นภูมิรัฐศาสตร์ของเรามันทำให้เกิดภูมิเศรษฐกิจของเรา เป็นโอกาสที่ยากที่จะหาได้ มันเสมือนไขทองคำ เพียงแค่นี้ผมไม่เข้าใจว่าท่านมองไขทองคำกลายเป็นเพียงไข

ที่ไร้ประโยชน์ได้อย่างไร นั่นคือเหตุผลที่ผมไม่เห็นด้วย และผมเรียนเพิ่มเติมว่าถ้าสิ่งที่ผมพูดมานั้นท่านอาจจะเคยได้ยินอยู่บ้าง แต่ท่านทราบไหมครับว่าตลอดปี ๒๕๕๐ ปี ๒๕๕๑ นี้ ประเทศไทยได้รับรางวัลในระดับเอเชีย ระดับโลกถึง ๑๙๙ รางวัลในด้านของการท่องเที่ยว ล่าสุดก็คงจะเห็นว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองดีที่สุดในเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง โดยการจัดอันดับของนิตยสารชั้นนำของโลกก็คือแทรเวล แอนด์ ลีเชอร์ (Travel & Leisure) ซึ่งผู้ว่าฯ อภิรักษ์ โกษะโยธิน เดินทางไปรับรางวัล นั่นคือความภาคภูมิใจของคนกรุงเทพมหานครและคือคนไทย และเรายังได้เป็นประเทศซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากการสำรวจความเห็นของคนเยอรมันและคนเดนมาร์ก เรายังมีรางวัลมากมายครับ แม้แต่การเป็นท็อป (Top) ของโลก เมื่อถามว่านักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วโลกนั้นนึกถึงประเทศใดก่อน ประเทศไทยอยู่ในท็อป เท็น (Top Ten) ตรงนี้เองครับที่ผมอยากจะเรียนว่า เมื่อเรามีศักยภาพอย่างนี้ และเรายังมีศักยภาพที่ท่านประธานอาจจะไม่ทราบว่าโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ แห่งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวในรูปแบบของคนไข้ครับ โรงพยาบาลเดียวเข้ามา ๑๕๐,๐๐๐ คน โรงพยาบาลเดียวนะครับ ๑๕๐,๐๐๐ คน แล้วเรานี้แหละครับคือท็อปของเอเชียในด้านที่เราเรียกว่าเฮลท์ ทัวริซึม (Health Tourism) การท่องเที่ยวด้านสุขภาพ การท่องเที่ยวด้านรักษาพยาบาล เรายังมีโอกาสสูงมาก เสียดยว่ากรรมการไม่ได้สร้างโอกาสตรงนี้เพิ่มเติม มีหน้าเข้าไปปรับงบประมาณในส่วนนี้ด้วย -----

ผมเชื่อว่าคำอภิปรายของผมคงพอเป็นประโยชน์อยู่บ้าง และหากเป็นไปได้ฝากข้อสังเกตไว้พร้อมกันไปเลยนะครับว่าปรับโครงสร้างส่วนราชการเถอะครับ อย่ากระจัดกระจายเลย สำนักงานส่งเสริมธุรกิจประเภทไมล์ ซึ่งถือว่าเป็นดาวรุ่งของโลกพอ ๆ กับด้านของเมดิคอล ทัวริสซึม (Medical Tourism) หรือว่าเฮลท์ ทัวริสซึม ซึ่งเราประกาศว่าจะเป็นเมดิคอล ฮับ (Medical Hub) ของเอเชียและของโลกนั้น ธุรกิจไมล์น่าจะรายได้ไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปีให้ประเทศไทย ณ วันนี้ และกระจัดกระจายหายไปอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรี แม้แต่สำนักงานการพัฒนาพื้นที่พิเศษด้านการท่องเที่ยวเราก็อยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรี เราขาดการบูรณาการในด้านของโครงสร้าง องค์การของการดูแลด้านการท่องเที่ยวตรงนี้ประกอบกับงบประมาณ ผมอยากเห็นการแปรรูปตัวสัก ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ละปีจัดอันดับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ขึ้นมาเป็นกระทรวงเกรดเอ (Grade A) อย่าลืมนะครับ ๒๐ กระทรวง เรามีเพียง ๓ กระทรวงครับที่ทำรายได้ นอกนั้นเป็นกระทรวงใช้จ่ายทั้งนั้นเลย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ผมคิดว่าถ้าหากว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการเห็นพ้องกับเหตุผลของผมนะครับ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศก็ดี ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น อีสาน ชะอำ หัวหิน เพชรบุรี พัทธยา ชลบุรี และอีกหลายจังหวัดซึ่งมีศักยภาพมากมายในเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นจะได้รับการดูแลทั้งเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งเก่าและใหม่ แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางด้านนิเวศน์ ทั้งชายฝั่งทะเลและบนภูเขา ตลอดจนเรื่องของล่องสเตย์และอื่น ๆ ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราหวังอย่างยิ่ง และฝากท่านประธานนะครับสุดท้ายไปถึงกรรมาธิการว่ารัฐบาลจะจัดงานมันใจไทยแลนด์ครับ วันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ กันยายน ที่จะถึงนี้ครับ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นการต้องการสร้างความเชื่อมั่น แต่ว่าท่านชายแต่ด้านเมกะ โปรเจคท์ (Mega project) ท่านไม่ได้ขายศักยภาพการท่องเที่ยวของเรา ท่านลืมนั่นสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร ผมฝากไปด้วย และไม่อยากให้สภาแห่งนี้ลืมนะครับเรามีไข่มุกค่าของเราอยู่ แต่ว่าเราไม่เคยให้ความสำคัญ จนกระทั่งงบประมาณมีอยู่น้อยแล้วก็ยังถูกลดจนครบก็ขอฝากความเห็นเหล่านี้เพื่อประกอบการลงมติของท่านสมาชิก ขอขอบคุณมากครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอบคุณครับ เชิญ
คุณสมเกียรติ ศรีลัมพ์ ครับ

นายรณฤทธิ์ชัย คานเขต (ยโสธร) : ท่านประธานครับ พอดีคุณสมเกียรติ
ศรีลัมพ์ ไม่ตั้งใจ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ไม่ตั้งใจใช่ไหมครับ
ยืนยันนะครับ ไม่ตั้งใจ เวลาเข้ามาผมจะได้บอกว่าท่านรณฤทธิ์ชัยบอกว่าไม่ตั้งใจ

นายรณฤทธิ์ชัย คานเขต (ยโสธร) : แล้วก็ขอให้ผมเลื่อนจากอันดับที่ ๒
ขึ้นมาแทนครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เอมามาแทนใช่ไหมครับ

นายรณฤทธิ์ชัย คานเขต (ยโสธร) : ครับผม

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เชิญครับ คุณรณฤทธิ์ชัย

นายรณฤทธิ์ชัย คานเขต (ยโสธร) : ท่านประธานที่เคารพ ผม รณฤทธิ์ชัย
คานเขต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อแผ่นดิน จังหวัดยโสธร ท่านประธานครับ
มาตรา ๙ เรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา งบประมาณที่ได้ที่ตั้งไว้ ๔,๐๘๒
ล้านบาท และถูกปรับลดลงเหลือประมาณสัก ๓,๙๐๐ กว่าล้านบาท จริง ๆ แล้วเรื่อง
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามันเป็นความผิดตั้งแต่ตอนที่มีการปฏิรูประบบ
ราชการแล้ว ที่เอากองการท่องเที่ยวกับการกีฬา มาบวกผสมเข้าด้วยกัน ทั้ง ๆ ที่มันคนละเรื่อง
กันเลย สมัยก่อนตอนที่กรมพลศึกษาซึ่งดูแลเรื่องกีฬาอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการ
การพัฒนาในเรื่องของกีฬาเรามีแผนกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ฉบับที่ ๒ จนมาถึงวันนี้
ฉบับที่ ๓ จะเห็นว่าเรื่องของกีฬา สโลแกน (Slogan) ของพี่น้องชาวพลศึกษาเรา
เขาบอกว่าสมองที่ดีต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง เพราะฉะนั้นงบประมาณต่าง ๆ เมื่อครั้งที่
ยังเป็นแค่กรมอยู่ ปีหนึ่งก็ได้ประมาณสักเกือบ ๒,๐๐๐ ล้านบาทในสมัยนั้น เราสามารถ
ที่จะตั้งโรงเรียนกีฬาได้ เราสามารถที่จะมีแผนงานเกี่ยวกับเรื่องที่จะสร้างความ
แข็งแรงให้เกิดขึ้น สร้างในเรื่องของการสร้างสุขภาพและอนามัย โรงเรียนทุกโรงเรียน
เมื่อสมัยก่อนมีครูพลศึกษา ถึงจะเป็นครูซึ่งไม่จบปริญญา -----

สมัยก่อนเรามีแค่โรงเรียนพลานามัยที่ผลิตครูเพื่อไปสอนให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ จนกระทั่งพัฒนาขึ้นมาเป็นระดับที่ขอสอบเอ็นทรานซ์ (Entrance) ผ่านสนามสอบผลิตบุคลากรที่มีความรู้ระดับปริญญา แต่ว่าความสำคัญของนักพลศึกษากับถูกลดน้อยมันถดถอยไป แทนที่มันจะพัฒนาขึ้นก็เพราะว่าตอนที่มีการปฏิรูประบบราชการ ผมไม่ทราบว่าใครเป็นคนที่มีความนึกคิดอย่างนี้ ถึงเอากีฬาไปผสม ไปอยู่ในกระทรวงเดียวกันกับการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นความสำคัญของเรื่องกีฬามันถึงลดน้อยลง โรงเรียนเดี๋ยวนี้ความเอาใจใส่ในเรื่องการที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับลูกหลานเยาวชนของเรา ความสำคัญอันนี้มันก็ถดถอยลงไปด้วย ตอนที่ผมเป็นผู้แทนราษฎร ในฐานะซึ่งตัวเองนี้จบพลศึกษามาโดยตรง ผมขอเข้าไปเป็นกรรมาธิการการกีฬาของสภาผู้แทนราษฎร เราออกไปดูงาน เราศึกษา เราพยายามที่จะเสนอแนะแนวความนึกคิดเพื่อให้ทางรัฐบาลได้ทราบและนำเอามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อที่สำหรับที่จะให้การพลศึกษาเข้ามาสู่พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศ แต่พอมารวมกันมันผิติดตั้งแต่ที่แรกที่ผมกราบเรียนท่านประธาน มันผิติดตั้งแต่ที่แรกที่เอามารวมกัน เพราะฉะนั้นวันนี้ความสำคัญต่าง ๆ มันก็ไปอยู่ทางการท่องเที่ยว เพราะถือว่าการท่องเที่ยวต้องยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่จะสามารถหาเงินสดเข้าประเทศได้ งบประมาณต่าง ๆ บุคลากรต่าง ๆ ถึงให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวมากกว่าการพลศึกษา ทุกวันนี้การพลศึกษาเราแยกออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งคือการที่เราจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับในส่วนของท่านองคมนตรี คือกีฬาขั้นพื้นฐาน แต่นั่นคือการพัฒนากีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ มีเพื่อนสมาชิกหลายคนบอกว่าเวลาที่เราไปได้เหรียญทองโอลิมปิกมา ทุกคนยินยอมกัน สรรเสริญยินยอมกัน มีชื่อเสียงกัน สามารถทำชื่อเสียงให้กับชาติบ้านเมือง ให้กับคนทั้งโลกได้รู้ว่าประเทศไทยก็สามารถจะสร้างบุคลากรเป็นนักกีฬาในการที่จะทำชื่อเสียงให้กับประเทศมีโอกาสได้รับเหรียญทอง แต่งบประมาณในการพัฒนากีฬาน้อยมากครับ การให้ความสำคัญเรื่องนี้น้อยมากจริง ๆ ผมไปดูงานในสมัยตอนที่เป็นกรรมาธิการการกีฬาของสภาผู้แทนราษฎร ไปดูจีน ไปดูเยอรมัน ไปดูเกาหลี ไปดูญี่ปุ่น ประเทศที่เขาแพ้สงครามนะครับ เห็นกันง่าย ๆ ใกล้บ้านเรา ไม่ต้องไปถึงเยอรมัน เกาหลี ญี่ปุ่น หลังจากแพ้สงครามแล้วเขาเอาการพลศึกษาเข้าไปสร้างความแข็งแกร่งให้กับคนของเขา เพราะกีฬามันสร้างคน

และประชาชนเป็นคนที่สร้างชาติ แต่ ณ วันนี้ความสำคัญของการพลศึกษาในบ้านเรา ความสำคัญมันน้อย ผมแปรญัตติไว้จริง ๆ ไม่อยากตัดแต่จำเป็นต้องแปรตัดไว้เพื่อจะได้พูด เพราะถ้าสมมุติว่าถ้าไม่แปรไว้ก็ไม่ได้พูด พูดแล้ววันนี้ ถามว่าเงินที่ตัดแล้ว กองรวมกันไว้ จะสามารถที่จะย้อนกลับเอามาแก้ไข เอามาเพิ่มเติมเพื่อให้การพลศึกษามันดีขึ้น เป็นไปได้ไหม เป็นไปไม่ได้หรอกครับ เพราะเขาพิมพ์แล้ว ก็ตามที่หนังสือที่ทางกรรมาธิการที่พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณเขาทำกันไว้หมดแล้ว วันนี้ก็ได้เฉพาะแต่พูดเฉย ๆ บอกพี่น้องประชาชนชาวพลศึกษาที่ฟังกันอยู่ตอนนี้ ผมพูดได้เลยว่าพูดอย่างไรมันก็แปรญัตติกลับมาไม่ได้หรอกครับ ก็ได้ตามที่พิจารณาไปแล้ว แต่อยากฝากไปถึงกรรมาธิการปีหน้า ฝากไปถึงท่านรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีเองก็คนบ้านใกล้กันนี้ครับ บ้านผมด้วย เป็นคนอุบลราชธานี ท่านวีระศักดิ์ท่านก็บ่น ท่านบอกงบประมาณของกระทรวงนี้มันรวม ๒ หน่วยงาน เอามารวมไว้เป็นกระทรวงเดียวกัน งบประมาณมันได้น้อย เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่กรรมาธิการพิจารณาในปีหน้าว่าจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการพลศึกษามากน้อยแค่ไหนอย่างไร-----

ผมบอกว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยสามารถเป็นคนที่สามารถมาพัฒนาประเทศได้ใหม่ คนป่วยนอนโรงพยาบาล สมองดีแค่นั้นแต่ร่างกายไม่ปกติ ไม่สามารถที่จะมาทำงานให้กับชาติบ้านเมืองได้ เพราะฉะนั้นชาวพลศึกษาถึงบอกว่าสมองที่ดีต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงด้วย วันนี้โรคภัยไข้เจ็บก็เยอะแยะ เพราะสารเคมีมาก เพราะฉะนั้นจะอย่างไรจะให้ร่างกายแข็งแรง ทำอย่างไรเราสามารถจะพัฒนากีฬาเพื่อให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าประเทศไทยก็มีนักกีฬาที่มีความสามารถ มันอยู่ที่เงินงบประมาณครับ แล้วถามว่าเงินงบประมาณ ณ วันที่ตั้งกันไว้ในสัดส่วนของกีฬา หลายท่านก็พูด กรรมการเราก็ชี้แจง บอกไม่สามารถที่จะตัดเอามาช่วยได้หรือเงินมีจำนวนจำกัด ต้องขอบคุณทางท่านกรรมการที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเงินที่ได้ตัดไป ๔๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท แจกออกมาให้เห็นว่าเอาไปทำอะไรบ้าง ผมถึงบอกว่าการกีฬามีความสำคัญ ประเทศที่เขาแพ้สงคราม เขาเอากีฬาไปพัฒนาคน เพราะคนที่เป็นนักกีฬามันรู้ระเบียบ รู้วินัย คนเราถ้ามีระเบียบ มีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ วันนี้เหตุการณ์บ้านเมืองเราในประเทศไทย ณ ขณะนี้ที่เกิดเหตุการณ์ มันไม่เกิดหรอกครับ เพราะถ้าคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา แต่วันนี้มันขาดสิ่งเหล่านี้ ผมถึงอยากกราบเรียนท่านประธานไปถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีการปฏิรูประบบราชการใหม่ แยกกระทรวงการทองเกี่ยวกับกีฬาออกจากกันได้ใหม่ ตั้งเป็นกระทรวงกีฬาขึ้นมาได้ใหม่ เพราะอย่าลืมนะว่ากีฬามันสร้างคนและคนมันสร้างชาติ ผมอยากให้สำนักตรงนี้ ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนนะครับ แต่ก็ฝากกันไว้ ฝากจิตได้สำนักของคนที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหาร ฝากคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องให้แยกกีฬาออกจากการทองเกี่ยวเป็นกระทรวงการทองเกี่ยวสักกระทรวงหนึ่ง เป็นกระทรวงกีฬาสักกระทรวงหนึ่ง ผมเชื่อว่าอย่างนี้กระทรวงกีฬาจะพัฒนาคนได้ครับ ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ จริง ๆ มีเรื่องพูดเยอะ แต่ว่าก็พูดไปแล้วก็ได้อะไรไม่มากนัก เอาไว้ว่าฝากไปทางกรรมการการกีฬาอีกสักนิดหนึ่งนะครับ ขอฝากเรื่องการพัฒนาเรื่องของการกีฬาด้วยครับ กราบขอบพระคุณมากครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอบคุณครับ เชิญคุณอภิชาติ ศักดิ์เศรษฐ์ ครับ

นายอภิชาติ ศักดิ์เศรษฐ์ (นครศรีธรรมราช) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม นายอภิชาติ ศักดิ์เศรษฐ์ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ผมได้ปรับลดในมาตรา ๙ วรรค ๑๐ เพอร์เซ็นต์ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งกรมการกีฬาได้ปรับลดไป ๑๑๙ ล้านบาท และก็เพิ่มกลับมาอีก ๔๗๖.๕ ล้านบาท ซึ่งก็ไปอยู่ในพื้นที่ ๓ - ๔ จังหวัด อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้นำเรียนนะครับ ประเด็นนี้ผมจะไม่ขอแตะ จะไปในประเด็นที่ผมต้องการนำเสนอ ในเรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มี ๒ ส่วน ที่จำเป็นต้องพูดแยกกัน อันแรกก็คือกีฬา กีฬามีอยู่ ๒ ประเภทนะครับ คือกีฬาเพื่อการแข่งขัน แข่งขันเพื่อสู่ความเป็นเลิศ กับกีฬาเพื่อสุขภาพ วันหนึ่งงบประมาณที่ได้รับในการสนับสนุนกีฬาเพื่อการแข่งขัน ผมคิดว่ายังไม่ถึงตัวไม่ถึงนักกีฬา แต่กลับไปถึงตัวอาคาร สถานที่ ตึกราม เสียมากกว่า ซึ่งเป็นประเด็นที่อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเอางบประมาณลงไปสู่ถึงตัวนักกีฬาในการพัฒนาตัวนักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศได้ เราก็ยากที่จะประสบความสำเร็จ ในเรื่องของกีฬาเพื่อสุขภาพครับ สำนักงานพัฒนากีฬาและนันทนาการ ได้งบประมาณหลังจากปรับลดแล้วได้ไป ๗๓๗ ล้านบาท ผมมีอยู่ ๒ - ๓ ประเด็นที่จะฝากสำหรับกีฬาเพื่อสุขภาพก็คือจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาพที่เข้าไปถึงคนทุกเพศทุกวัย วันนี้นักกีฬาเพื่อสุขภาพก็มักจะเน้นถึงผู้สูงอายุ มีเรื่องการเดินแอโรบิค แต่ว่าคนทุกคนจำเป็นจะต้องมีสุขภาพที่ดี -----

ถ้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเห็นความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพที่แท้จริงต้องส่งเสริมสนับสนุนให้งบประมาณเหล่านี้ไปถึงโรงเรียน ไปถึงโรงงาน ไปถึงสถานที่ราชการ ถึงที่ทำงาน ถึงชุมชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ประเด็นที่ ๒ ก็คือการจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ด้านกีฬาเพื่อสุขภาพอย่างทั่วถึง วันนี้พี่น้องในชนบทที่สนใจกับเรื่องของ การดูแลสุขภาพ เต็มแอโรบิกกันที่บ้าน ทั่วเมือง แต่ว่าคนเหล่านั้นต้องรวมกลุ่มกันเอง ต้องจัดหาอุปกรณ์เอง ต้องหาสถานที่เอง และต้องจ้างครูฝึกแอโรบิกมาฝึกสอนกันเองนะครับ

ประเด็นที่ ๓ คือต้องมีเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานด้านกีฬาเพื่อสุขภาพนะครับ วันนี้องค์กรอย่าง สสส. มีเงิน มีทุน จำนวนมากมายมหาศาล กระทรวงกีฬาต้องไปดู องค์กรปกครองท้องถิ่นมีงบประมาณทางด้านนี้จำนวนมากนะครับ ที่ต้องฝากไว้ก็คือเรื่องของกำลังเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลงานทางด้านกีฬาและนันทนาการครับ ระดับอำเภอเดี๋ยวนี้มีเจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการของอำเภอนี้ครับ มีเพียงคนเดียวเท่านั้นดูแลทุกตำบลทุกพื้นที่ที่มีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เขาได้เงินเดือนละเท่าไรครับ ๗,๐๐๐ กว่าบาท ค่าน้ำมันรถยังไม่พอเลยครับ ต้องพึ่งพาองค์กรปกครองท้องถิ่น อันนี้ต้องฝากไว้

ประเด็นที่ ๒ ที่จะพูดถึงในเรื่องของกีฬาก็คือการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เพื่อการกีฬาครับ โชคดีครับที่คณะกรรมการกิจการตติงบประมาณส่วนนี้ไปจำนวน ๑๐ ล้านบาท ตัดไป ๑๐๐ เปอร์เซนต์เลย เรื่องสถานีโทรทัศน์กีฬานี้ครับ มีการเรียกร้องต้องการ และก็ชื่นชมกันมากกว่า จะทำให้เป็นการปลุกเร้าความสนใจให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬา กัน แต่ในทัศนะของผมแล้วไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากไปกว่าปัจจุบันนี้หรอกครับ ถ้าหากว่าเรายังมองการตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้นมาโดยเน้นในเรื่องของธุรกิจเรื่องของการโฆษณา วันนี้ถ้าเกิดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีสาสน์หรือเนื้อหาสาระที่จะไปถึงพี่น้องประชาชนผ่านไปยังสถานีโทรทัศน์ทั่วไปที่เป็นฟรีทีวี จะได้ประโยชน์มากกว่า การตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้นมาสักช่องหนึ่ง ไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือ มีคนที่มีประสิทธิภาพ และต้องแข่งขันกับสถานีโทรทัศน์อื่น ๆ วันนี้ถามว่าท่านสามารถที่จะแข่งขันกับสถานีโทรทัศน์ทั่วไปที่เป็นฟรีทีวีได้หรือไม่ แข่งขันกับเคเบิลทีวีได้แค่ไหน

มีรายการกีฬา มีเนื้อหากีฬาที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนมากเท่ากับเคเบิลทีวีหรือไม่
นี่อยากจะฝากไว้ นะครับ

ต่อมาเรื่องของกาารท่องเที่ยวครับ งบประมาณส่วนใหญ่อยู่ในแผน
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นบัก่อนใหญ่ที่จะมาคอยกำกับ
ทิศทางเรื่องกาารท่องเที่ยว แต่ดูจากแนวโน้มแล้วรัฐบาลให้ความสนใจกับการท่องเที่ยว
ในเชิงของการหารายได้เข้าประเทศเป็นหลักเสียมากกว่า ผมคิดว่ากาารท่องเที่ยวที่จะสร้าง
รายได้ และก็เกิดคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชาตินี้ต้องมีในสามมิติ

ก็คือ ๑. ต้องทำกาารท่องเที่ยวเพื่อการสร้างรายได้ให้กับประเทศ และให้กับ
ชุมชนท้องถิ่น กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่กระจุกตัวอยู่ที่ภาคบริการ ภาคธุรกิจ
หรือผู้ที่ลงทุนเท่านั้นเอง

๒. ก็คือว่ากาารท่องเที่ยวต้องปลูกจิตสำนึกคนในชาติให้มีความรู้สึก
หวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งที่มีอยู่ ของวัฒนธรรม ของประเพณี
ของประวัติศาสตร์

ประเด็นที่ ๓ คือต้องเป็นกาารท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในชาติ
ท่านต้องส่งเสริมให้คนไทยได้ท่องเที่ยว ต้องส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้ผู้คนที่มาท่องเที่ยว
และได้เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ดังนั้นถ้าเกิด
เรามองในมิติเช่นนี้ นะครับ ทุกจังหวัดต้องเป็นจังหวัดท่องเที่ยว ไม่ใช่เพียงการวางแผน
ให้จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเป็นพิเศษ หรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นพื้นที่พิเศษ ถ้าเราสามารถ
ที่จะทำให้ทุกจังหวัดเป็นจังหวัดของกาารท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ ได้ การกระจายรายได้ก็จะ
ทั่วถึง การกระจายเรื่องกาารเรียนรู้ทางด้านเสริมภูมิปัญญาของพี่น้องในชาติก็จะทำได้ดี
ท่านประธานที่เคารพครับ ผมมีข้อเสนอฝากไว้สำหรับกระทรวงท่องเที่ยว นะครับ ในการ
ส่งเสริมกาารให้คนไทยได้ท่องเที่ยวก็คือ

๑. ก็คือต้องให้คนไทยได้เที่ยวทั่วไทยนะครับ ให้คนไทยได้ท่องเที่ยวกันเอง ในทุกจังหวัด คนนครศรีธรรมราชก็ต้องมีโอกาสไปท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ในจังหวัด เชียงใหม่ คนเชียงใหม่ก็ต้องไปยะลา นราธิวาส ต้องไปภูเก็ต เหล่านี้จะทำให้เกิด การเรียนรู้ซึ่งกันและกันของคนในชาติ แล้วก็ศึกษาแบบอย่างว่าคนเชียงใหม่เขาจัดการ ท่องเที่ยวของเขาอย่างไร คนสุพรรณบุรีเขาจัดการการท่องเที่ยวอย่างไร เมื่อกลับมาบ้าน เกิดของตัวเองแล้วก็จะได้กลับมาองสภาพความเป็นจริงและมาปรับมาประยุกต์ใช้

อันที่ ๒ ต้องส่งเสริมให้คนไทยมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศ หลายคน บอกว่าการส่งเสริมให้คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศ ก็คือการนำเงินไหลออกจริง ๆ แล้วเป็น ส่วนน้อยนิดเท่านั้นเองครับ แต่คุณประโยชน์ที่ได้จากการที่คนไทยได้ไปเรียนรู้ ได้ไปสัมผัส สิ่งที่เป็นบ้านอื่นเมืองอื่นจะเป็นประโยชน์และก็สามารถนำกลับมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ ในบ้านเมืองของตัวเอง

๓. ก็คือการส่งเสริมให้เยาวชนนิยมการท่องเที่ยว พ่อ แม่ ลูก ต้องพากันไป เที่ยวครับ อย่างน้อยการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างน้อยได้ไปเรียนรู้ร่วมกัน ครูต้องพานักเรียนไปทัศนศึกษาไปเรียนรู้ ทุกชั้นเรียนต้องกำหนดในเรื่องนี้ไว้ครับ ท่านทราบไหมครับ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ๒๒๕ กิโลเมตร แต่นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชนบท ในป่าเขาครับไม่เคยมาเห็นทะเลเลย ครูต้องพามาเขามี โอกาสได้เห็นทะเลก็ในช่วงวันเด็กเท่านั้นเอง นี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เขาจะเรียนรู้ ทรัพยากร เขาจะหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของเขาได้อย่างไร ถ้าไม่เปิดโอกาส ให้เขาได้เรียนรู้

ท่านประธานที่เคารพครับ อีกประเด็นหนึ่งที่ฝากไว้ อยากจะตั้งให้เป็น ข้อสังเกตสำหรับไปถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็คือเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่ได้ จากการท่องเที่ยวที่บอกว่าปีละ ๘ แสนล้านบาท ๙ แสนล้านบาท ถึง ๑ ล้านล้านบาท ต้องตั้งคำถามกับตัวเราเองว่าเราได้มาและเราแลกกับอะไรบ้าง นี่เป็นเรื่องสำคัญครับ ศักดิ์ศรีของมนุษย์ถูกแลกไป จากการเติบโตของการท่องเที่ยวที่พัทยา ที่ป่าตอง สตริ จำนวนมากถูกมองในแง่ลบ นั่นคือศักดิ์ศรีของมนุษย์หายไปแต่รายได้มา แล้วบอกว่า

เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่านี่คือรายได้จากการท่องเที่ยว การเชื่อมทางวัฒนธรรม คุณธรรม ก็ลดลงมองเห็นแต่เรื่องเงินกันอย่างเดียว การถูกรวบงำโดยลัทธิบริโภคนิยม ค่าครองชีพ ในจังหวัดท่องเที่ยวเหล่านั้นสูงจำนวนมหาศาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มองในมิติเหล่านี้หรือไม่ การถูกยึดครองทรัพยากรโดยคนต่างชาติ วันนี้ถามว่าเกาะสมุย เป็นของคนสมุยก็เปอร์เซ็นต์ ที่ดินก็ตาราง กี่ไร่ ที่เหลือเป็นของคนสมุยที่ไม่ตกเป็นของคน ต่างชาติที่เข้ามาครอบครองในรูปแบบที่สลับซับซ้อนต่าง ๆ กราบขอบพระคุณครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอบคุณมาก เชิญคุณจตุ ไรกรฤกษ์

นายจตุ ไรกรฤกษ์ (พิษณุโลก) : กราบขอบพระคุณท่านประธานครับ ผม จตุ ไรกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์ จากจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะกรรมาธิการ เลียงข้างน้อยนะครับ ผมขอปรับลดสงวนคำแปรญัตติไว้ปรับลด ๒๐ เปอร์เซ็นต์ในส่วน ของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ มี ๒ เหตุผล เหตุผลแรกก็คือมีความเห็นที่แตกต่างกับ คุณหมอชลน่าน คือเรื่องศูนย์ประชุมนานาชาติ แต่ว่าในเมื่ออยู่กรรมาธิการเดียวกันแล้วก็ อยากจะเสนอความเห็นอย่างนี้ครับว่าเมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นและความคุ้มค่า ผมก็ เคารพสิทธิคณะรัฐมนตรีที่เสนอแปรญัตติกลับเข้ามาจะครับ แต่ว่าถ้าดูจากรายได้ แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยนี่จะครับ ภูเก็ต กระบี่ สมุยนำโด่ง ถ้าจะโกยเงินเข้าประเทศ โกยเงินต่างประเทศ เงินจากฝรั่งเข้าประเทศต้องสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติที่จังหวัด ภูเก็ต เพราะว่าจำนวนห้องพักมากกว่า แล้วก็จำนวนเงินที่ใช้ต่อหัว หมายถึงนักท่องเที่ยว ใช้ต่อหัวมากกว่าถึง ๓ เท่า แต่ถ้าบอกว่าจะไปสร้างที่เชียงใหม่ตามที่กรรมาธิการท่านว่า การกระจายรายได้ กระจายความเจริญ แก้ไขปัญหาความยากจนก็ต้องไปสร้างที่จังหวัด เชียงใหม่ เพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่ที่ตัวเลขมันบอกว่าภาคเหนือ ๑๗ จังหวัดมีจำนวน คนยากจนมากกว่าภาคใต้ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ฉะนั้นก็ควรที่จะไปสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ผมคิดว่าประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นครับ เพราะว่าสร้างที่ ภาคเหนือ ภาคใต้คนไทยได้ทั้งนั้นไม่ว่ามากหรือน้อยนะครับ แต่ว่าถ้าไปดูตัวเลข ความยากจนจากสภาพัฒน์ฯ ท่านประธานครับ ท่านประธานจะตกใจว่าภาคเหนือ

๒๑๓

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

สาริศา ๙๘/๓

๑๗ จังหวัดที่สภาพพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติสำรวจมานี้ คนที่จนที่สุดอยู่ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีรายได้ต่อหัว ๖๕๘ บาทต่อคนต่อปี -----

- ๙๙/๑

แต่สิ่งที่แปลกก็คือความจนอันดับ ๒ อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ๖๙๐ บาทต่อคนต่อปี นั่นคือคนที่จนที่สุดอันดับ ๒ ของภาคเหนือ ในขณะที่เดียวกันถ้าเผื่อบอกว่าจังหวัดที่จนกว่านี้ น่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ เพราะว่ามีจำนวนคนจนลงทะเบียนมากที่สุดถึง ๒๔๐,๒๕๔ คน ที่ลงทะเบียนคนจนเพื่อขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล ถ้าดูตรงนี้แล้ว ท่านประธานครับ เขาบอกว่า อย่าเห็นในสิ่งที่เชื่อ แล้วก็อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็น เพราะว่าถ้าไปดูการแก้ปัญหาความยากจนนั้น ผมย้อนดูเอกสารงบประมาณ ย้อนหลังไป ๕ ปี งบประมาณที่จังหวัดเชียงใหม่ ๕ ปีเท่านั้น ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาทครับ เงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาทนั้นลงไป แต่วันนี้ผลสำรวจมาจังหวัดเชียงใหม่ คนลงทะเบียนคนจนนั้นยังสูงที่สุดในภาคเหนือ นอกจากนั้นแล้วผมคิดว่าสิ่งที่จะต้องมาพิจารณาก็คือว่า การแก้ไขปัญหาความยากจนนั้นคงไม่ใช่เอาเงินไปทุ่มอย่างเดียว เอาของไปแจกอย่างเดียว คงจะต้องเริ่มต้นที่การศึกษา เริ่มต้นที่พัฒนาให้ประชาชนนั้นเขาพึ่งตนเอง แล้วก็ทำแบบเศรษฐกิจพอเพียง ฉะนั้นผมอยากจะฝากกรรมธิการไว้ว่าปีนี้สร้างศูนย์ประชุมนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ แล้ว ปีหน้าโอนเงินต่างประเทศเข้า สร้างที่จังหวัดภูเก็ตครับ จะได้มีรายได้จากต่างประเทศเข้า

ท่านประธานครับ ผมมีประเด็นสุดท้ายในของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ซึ่งคาใจผมมานานคือเรื่องบริษัท ไทยแลนด์ พรวิเลจ การ์ด หรือว่าอีลิท การ์ด นั้นครับ ตรงนี้อยากจะกราบเรียนท่านประธานว่า ผมผิดหวังมากกว่า ตั้งเป้าไว้ตอนแรกเป็นความคิดที่ดีมากว่าจะนำเงินจากต่างชาติคนละล้านบาทเข้าประเทศ หานักท่องเที่ยวได้ ๑ ล้านคนก็จะมีเงินท่องเที่ยวเข้าประเทศจากฝรั่งนี้ ๑ ล้านล้านบาท แล้วก็โครงการนี้ก็บอกว่าทำใน ๕ ปี ซึ่งผมเห็นชอบด้วย แต่ปรากฏว่าเมื่อเอามาแปรเป็นแผนปฏิบัติการแล้วนี้ แล้วก็มีการจ้างดำเนินการ เงินเดือนค่อนข้างแพงครับท่านประธาน จ้างเป็นเงินเดือนสูงถึง ๓๕๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่งมากกว่าประธานสภา มากกว่าประธานศาลฎีกา มากกว่านายกรัฐมนตรีอีก ปรากฏว่าบริษัทนี้ตั้งมาแล้วก็มีปัญหามากมาย คือเรื่องปัญหาทุจริตครับ มีเรื่องของการจ้างบริษัทโฆษณาต่างประเทศ แล้วก็การจ้างนั้นไม่มีสัญญาว่าจ้างบริษัทนี้ต้องเสียเงินไป ๑๐๐ กว่าล้านบาทชำระค่าโฆษณาเขา นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ผมกังวลก็คือว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ครับท่านประธาน ตั้งไว้ว่า

๒๑๕

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

สุทธิกานต์ ๙๙/๒

ปีแรกจะต้องขายบัตรให้ได้ ๑ แสนใบ ปรากฏว่าขายได้ไม่ถึง ๕๐๐ ใบ ถ้าท่านประธาน มีผู้จัดการฝ่ายขายที่ขายต่ำกว่าเป้าถึง ๙๙.๕ เปอร์เซ็นต์ ก็คือทำแทบไม่ได้เลยแล้วจะ จำงไปทำไม แต่ว่าบริษัทนี้ยังดันทุรังทำอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ และมาปัจจุบันนี้ ก็ปรากฏว่ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น ๑,๗๐๐ คน ๕ ปี ซึ่งแตกต่างจาก ๑ ล้านคนที่เราต้องการ เลย แล้วก็ปีนี้ครบครึ่งปีแรกปรากฏว่าผลงานของบริษัทนี้ก็ย่ำแย่ เพราะว่าหาสมาชิก ได้เพียงแค่ ๒๕ ท่านเท่านั้น ถ้าเผื่อในเชิงธุรกิจแล้วผมคิดว่าคณะกรรมการในปีหน้า หรือในปีต่อ ๆ ไปจะต้องทบทวนแล้วครับว่า โครงการนี้ไม่สมควร ควรจะมีการทบทวน องค์การมหาชนนี้ว่ายุบทิ้งเสีย แล้วอย่าไปกังวลว่าจะเสียชื่อของต่างชาติ เพราะว่าความ เสียหายที่ต้องมาจ่ายทุกวันนี้ไม่คุ้มค่าอยู่แล้ว ต่างชาติจะฟ้องอย่างไรก็มีความเสียหายไม่ เกิน ๑,๗๐๐ ล้านบาท แต่ว่าเราขาดทุนมาทุกปี ๆ สะสมมาทุกปีจะถึงยอดที่จะเสียหาย อยู่แล้ว ฉะนั้นผมกราบเรียนบันทึกเอาไว้แค่นี้ว่า บริษัท ไทยแลนด์ พรวิเจจ การ์ด หรือ อีลิท การ์ด นั้นไม่สมควรที่จะมีอีกต่อไป แล้วก็อยากจะให้กรรมการงบประมาณนั้น ได้ให้การทบทวน เพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่ากระทรวงการท่องเที่ยวฯ ดูแลบริษัทนี้ แต่ปัญหาคือควบคุมได้ยากครับท่านประธาน เพราะว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจ แล้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เป็นคนคุมบริษัทนี้อีกทีหนึ่ง การควบคุมนั้นเข้าไปไม่ถึงควบคุมยาก มีรัฐวิเออะ มีทุจริตเออะ ด้วยเหตุนี้ครับ ท่านประธาน ผมจึงขออนุญาตอภิปรายปรับลดงบประมาณในส่วนของการท่องเที่ยว เพื่อให้ไปแก้ไขปัญหาต่อไป ขอบพระคุณครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอบคุณมากครับ ขอเชิญ
คุณนคร มาฉิม

นายนคร มาฉิม (พิษณุโลก) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายนคร มาฉิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานที่เคารพครับ ผมได้ยื่นคำแปรญัตติขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไว้ร้อยละ ๑๒ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ๔,๐๘๒ ล้านบาทเศษ เหตุผลก็เพราะว่ากระทรวงนี้ยังไม่มีแผนงานหรือนโยบายในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบอย่างจริงจัง ทั้ง ๆ ที่กระทรวงการท่องเที่ยวนี้ควรที่จะเป็นกระทรวงหลักในการหารายได้ให้เกิดขึ้นกับประเทศเป็นจำนวนไม่น้อย ปีที่ผ่านมามีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ ๙ แสนล้านบาท ปีนี้ปี ๒๕๕๑ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะได้รายได้จากการท่องเที่ยวทั้งต่างประเทศมาเที่ยวในประเทศไทย แล้วก็คนไทยเที่ยวในประเทศของตนเอง ประมาณ ๑ ล้านล้านบาท ผมได้ติดตามเรื่องนี้มาอย่างใกล้ชิด แล้วก็ตามความคืบหน้าของกระทรวงนี้มาโดยตลอด รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรี ท่านสมัคร สุนทรเวช ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ในหน้าที่ ๑๔ ท่านบอกไว้ว่าจะเร่งในภาคของการท่องเที่ยวและบริการ ท่านประธานครับ รัฐบาลจะเร่งรายได้จากการท่องเที่ยวโดยฟื้นฟูคุณภาพและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน เน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มดูแลสุขภาพ กลุ่มการประชุม การแสดงสินค้า และกลุ่มที่มีความสนใจในด้านนิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่น แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และธรรมชาติ ท่านประธานที่เคารพครับ ผมได้ขอข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติมา อุทยานแห่งชาติในประเทศไทยของเรามีอุทยานหลายแห่งที่ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติ ในเชิงนิเวศ โบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่เป็นประวัติศาสตร์ เราก็มีอยู่ทั่วประเทศ แต่ว่ากระทรวงนี้ไม่แผนงานที่ดีพอในการที่จะรองรับแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ผมขออนุญาตยกตัวอย่าง ท่านประธานที่เคารพครับ ที่จังหวัดพิษณุโลกของผม มีอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ถ้าเกิดว่าพี่น้องหลายท่านที่ยังไม่เคยไปเห็น อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงที่บริเวณอำเภอเนินมะปรางของจังหวัดพิษณุโลก ท่านประธานครับ ธรรมชาติสร้างไว้หลายร้อยล้านปี ภูเขา ถ้ำ แล้วก็สิ่งที่ตระการตาต่าง ๆ ที่อยู่ในบริเวณรอบอำเภอเนินมะปราง ถ้าเกิดว่าเราพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติ ในเชิงนิเวศ ผมเชื่อว่าจะพัฒนาได้มาก แล้วก็ตั้ง

๒๑๗

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

นภา ๑๐๐/๒

นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้าไปดูธรรมชาติอันวิจิตรตระการตาได้ไม่น้อย อุทยานแห่งชาติที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานอีกหลาย ๆ แห่ง อย่างเช่น อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ถ้าเกิดว่าที่นี่ได้รับการพัฒนาจากกระทรวงนี้ ได้รับการสื่อไปถึงทั้งคนภายในประเทศและต่างประเทศ ผมเชื่อว่าอุทยานแห่งชาติแห่งนี้จะไม่เป็นสองรองใครในโลกนี้ แต่เสียดายที่ว่าปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควร ในการที่จะฟื้นฟูปรับปรุงทั้งธรรมชาติ ทั้งประวัติศาสตร์การสู้รบอะไรต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่าได้รับการดูแลน้อยมาก อุทยานแห่งชาติอีกหลาย ๆ แห่ง ท่านประธานที่เคารพครับ เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่ากระทรวงนี้ยังขาดประสิทธิภาพในการที่จะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมากมายมหาศาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกคนในท้องถิ่น กับทั้งประเทศของเรา แล้วก็สื่อไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศของเรามากยิ่งขึ้น แหล่งท่องเที่ยวที่น่าจะพุดถึง แล้วก็น่าจะได้รับการพัฒนาอีกแห่งหนึ่งก็คือการล่องแก่ง อย่างเช่นที่จังหวัดพิษณุโลก ผมยกตัวอย่างนะครับ อันที่จริงมีหลายแห่งทั่วประเทศ การล่องแก่งที่ลำน้ำเข็ก ผมเชื่อว่าเป็น ๑ ใน ๕ ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ แต่ก็ยังขาดการปรับปรุงการพัฒนาที่ดีเท่าที่ควร การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม เชิงประวัติศาสตร์ เชิงอารยธรรมที่เป็นที่ภาคภูมิใจ อย่างเช่นที่สุโขทัย ที่พิษณุโลก ที่เราภาคภูมิใจมากที่สุด แล้วก็ได้อธิบายว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกก็คือพระพุทธรชินราช-----

เรายังให้ความสำคัญน้อยกับกระทรวงนี้ เพราะฉะนั้นอยากจะให้กระทรวงนี้โดยรัฐมนตรี
 เจ้ากระทรวงแล้วก็ราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหันมาสนใจ ในส่วนของคณะกรรมการ
 ผมอยากจะเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังกรรมการว่าท่านได้ซักถาม ได้ให้รัฐมนตรี
 เจ้ากระทรวง ได้ให้ปลัดกระทรวง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงกับท่านใหม่
 เพื่อที่จะผลักดัน เพื่อที่จะพัฒนา เพื่อที่จะฟื้นฟูสิ่งต่าง ๆ ที่ดิ่งามเหล่านี้ให้เป็นที่
 เชิดหน้าชูตาของบ้านเมือง แล้วก็แหล่งดึงดูดให้ชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
 กลุ่มผู้ที่มีรายได้สูง และก็กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเข้ามาดูแล เข้ามาพัฒนา เข้ามา
 ท่องเที่ยว สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าเสียใจมากที่ว่ากระทรวงให้ความสำคัญน้อยเกินไป
 เพราะฉะนั้น ท่านประธานที่เคารพครับ ผมจึงกราบเรียนกับท่านประธานว่ากระทรวง
 โดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรที่จะให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติ
 ที่มีอยู่ของเราและใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับท้องถิ่น กับชุมชน กับ
 ประเทศของเราให้มากที่สุด สุดท้ายก็ฝากเฉพาะสถิตินี้ครับ อย่างเช่นที่ภาคเหนือของเรา
 มีอุทยานแห่งชาติที่สำคัญ ๆ ทั้งหมด ๓๔ แห่ง ยังไม่ได้รับการพัฒนาที่ดีเท่าที่ควร ในภาค
 ตะวันออกเฉียงเหนือมีอยู่ทั้งหมด ๑๙ แห่ง ก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร มีเรื่อง
 ครั้งหนึ่งเราถึงจะเข้าไปสนใจ อย่างเช่นเขาพนมรุ้งถูกทุบทำลายโดยใครก็แล้วแต่
 โดยกลุ่มคนที่มีความเชื่อทางไสยศาสตร์อย่างไรก็แล้วแต่ ก็ให้ความสนใจสักครั้งหนึ่ง
 แต่พอหลังจากนั้นก็เงียบหายไปไม่อยู่ในกระแส ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธาน
 ผ่านไปถึงคณะกรรมการ ผ่านไปถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่า ควรที่จะเร่งรัด ควรที่จะ
 พัฒนา ควรที่จะปรับปรุงให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ เพราะฉะนั้นด้วยความไร้ประสิทธิภาพผมจึง
 ขอปรับลดงบประมาณในกระทรวงนี้ร้อยละ ๑๒ ขอบพระคุณครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอบคุณครับ ท่านอิสสระ
 สมชัย ครับ

นายอิสสระ สมชัย (อุบลราชธานี) : กราบเรียนท่านประธานสภา
 ผู้แทนราษฎรที่เคารพ กระผม นายอิสสระ สมชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัด
 อุบลราชธานี กระผมเป็นคนหนึ่งที่ได้แปรรูปนิติปรับลดงบประมาณของกระทรวง
 การท่องเที่ยวและกีฬาไปทั้งหมดร้อยละ ๑๐ ท่านประธานครับ ด้วยความเห็นใจ

๒๑๙

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

เพทหาย ๑๐๑/๒

กระทรวงนี้เป็นอย่างยิ่งที่ปีนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากฝ่ายรัฐบาลมาทั้งหมด ๔,๐๘๒ ล้านบาท ในขณะที่ปีนี้ได้มีการแปรญัตติขอรับเงินงบประมาณเพิ่มมาทั้งหมด ๔๐๓ ล้านบาทแล้วอีก ๔๐๓ ล้านบาทนี้เป็นปัญหาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางท่านได้อภิปรายถึง ท่านประธานครับ กระผมอยากจะกราบเรียนว่า ความจริงการทองเทียวกและการกีฬาเป็นเรื่องที่รัฐบาลควรจะให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง กระผมแปลกใจว่าเป็นเพราะเหตุใดรัฐบาลจึงให้ความสำคัญน้อยโดยจัดสรรเงินงบประมาณให้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง ทั้ง ๆ ที่เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้อภิปรายว่าในแต่ละปีประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการทองเทียวกปีหนึ่งนับแสน ๆ ล้านบาท ท่านประธานครับ กระผมอภิปรายปรับลดนั้นผมมีเรื่องอยากจะพูดเกี่ยวกับปัญหาเรื่องกระทรวงนี้พอสมควร โดยเฉพาะเรื่องการทองเทียวกและการจัดสรรเงินงบประมาณ ผมไม่อยากจะเห็นการจัดสรรเงินงบประมาณหรือแม้กระทั่งการแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเข้ามานั้นไปรวมอยู่ที่แห่งเดียวผมเห็นด้วยกับกรรมาธิการหลายท่านที่ว่ามันมีความจำเป็นขนาดไหนจึงจะต้องไปสร้างหอประชุมเพื่อการแสดงสินค้านานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ เดียวนี้คนจังหวัดเชียงใหม่แทบจะกระอักเงินงบประมาณแล้วครับ ไม่ก็ปีก็ได้รับเงินงบประมาณสร้างสนามกีฬา ๗๐๐ ปีครับ นั่นอันที่ ๑ นะครับ

อันที่ ๒ ไปสร้างแหล่งทองเทียวกไนท์ ซาฟารี ท่านประธานคงนึกออกเดี๋ยวนี้เขาบอกว่า ไนต์ ซาฟารี เจิงแล้วครับ เป็นเพราะขาดการศึกษาอย่างรอบด้าน จึงทำให้กิจการนี้ไปไม่รอด คนที่ออกตัวว่าจะไปรับผิดชอบเดี๋ยวนี้ก็มานอนอยู่กรุงเทพฯ

อันที่ ๓ ก็จัดพืชสวนโลกไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง เมื่อสัก ๒ ปีที่ผ่านมา อันนั้นก็ใช้จ่ายเงินหลายพันล้านบาท ตอนนั้นก็มาสร้างหอประชุมขึ้นอีก ๒,๐๐๐ กว่าล้านบาท กระผมอยากจะให้มีการกระจายเงินงบประมาณไปในพื้นที่ต่าง ๆ การท่องเที่ยวไม่ได้แปลว่าจะมีเฉพาะเชียงใหม่ ทางภาคใต้ ภาคกลางหรือแม้กระทั่งภาคอีสาน ซึ่งเป็นจังหวัดซึ่งผมและท่านประธานอยู่ที่นั่น ท่านประธานครับ การจัดสรรเงินงบประมาณด้านการท่องเที่ยวที่ผมเห็นทุกครั้งการจัดสรรงบประมาณมักจะเน้นโครงการใหญ่ ๆ ซึ่งจะต้องใช้เงินงบประมาณเป็นจำนวนมาก ผมไม่โทษกรรมมาธิการงบประมาณ เพราะท่านมีหน้าที่พิจารณาตามที่ฝ่ายรัฐบาลเสนอมา ผมอยากจะตำหนิฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายบริหารที่มักจะทำโครงการในลักษณะเช่นนี้ ท่านใช้จ่ายเงินไปจำนวนมากเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ท่านประธานครับ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็กอยู่อีกเป็นจำนวนมาก อยู่ตามอำเภอต่าง ๆ ตามตำบลต่าง ๆ ในฐานะที่กระผมเป็นผู้แทนราษฎรได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่ดี จากองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดี เขาร้องเรียนมาว่า ในพื้นที่ของเขาเองนั้นมีแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสามารถจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำอำเภอ ประจำตำบลได้ แต่เขาขาดกำลังเงินงบประมาณที่จะไปจัดสรรมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ลำพังเงินของ อบต. ก็ดี เงินของ อบจ. ก็ดี พัฒนาแค่ทำถนน ทำประปาทั้งหมดแล้ว ไม่พอแล้ว แต่สิ่งซึ่งเขาอยากเห็นการพัฒนาท่องเที่ยว อยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยทำโครงสร้างพื้นฐานเข้าไปถึงแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นถนน ไฟฟ้า หรืองานด้านสาธารณสุขอื่น ๆ และนอกจากนั้นให้ไปปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น ผมเห็นหลายแห่ง ทางสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาตำบล เขาตั้งใจลงเอาเงินเขาไปพัฒนาดู ก็สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้จริง ๆ เพราะฉะนั้นในปีต่อ ๆ ไป เงินจำนวน ๓๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งไปทำที่หอประชุมนั้น ถ้าเอาไปพัฒนาที่แหล่งท่องเที่ยวในระดับตำบลได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐ แห่งครับท่านประธาน จึงอยากให้รัฐบาลได้ดูแลเรื่องนี้ด้วย

ส่วนเรื่องกีฬาที่ท่านประธานครับ ปีนี้เป็นที่นายินดีที่ประเทศไทยเราไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ได้ ๒ เหรียญทอง แล้วก็ ๒ เหรียญเงิน ท่านประธานครับ กีฬาของประเทศไทยเรานั้น ผมอยากจะกราบเรียนว่าขาดการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาล

๒๒๑

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ลักษณะ ๑๐๒/๒

อย่างจริง ๆ จัง ๆ นักกีฬาซึ่งไปแข่งขันคว้าเหรียญทองเวลานี้ที่ได้ประจำก็คือยกน้ำหนัก แล้วก็นักมวย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนักมวย ท่านประธาน ไม่ได้รับการส่งเสริมในการชกมวย นักมวยเหล่านี้พัฒนาตัวเองมาจากเป็นเด็กนักเรียนตามบ้านนอก ต่อยตามเวทิงานวัด เสร็จแล้วมีแววดีก็เอาไปต่อยในอำเภอ จากอำเภอเข้าจังหวัด จากจังหวัดถึงจะมีการนำตัวเข้ามาต่อยในเวทีใหญ่คือ ลุมพินีและราชดำเนิน เมื่อไปเข้าตาคณะกรรมการก็พามวยแล้วเห็นว่ามีแววดีจึงเอามาปั้นในการชกมวยสากล เพราะฉะนั้นนักมวยเหล่านี้ นักกีฬาเหล่านี้ เขาเป็นนักกีฬาไม่ใช่ได้รับเหรียญทองเพราะการส่งเสริมล้วน ๆ แต่เป็นเพราะเขาเล่นกีฬาด้วยใจรัก ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เริ่มอาชีพชกมวยนั้น ท่านประธานครับ เขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากใครเลย เมื่อมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วถึงมีแมวมองเข้ามา และเมื่อไปต่อยต่างประเทศได้รับชัยชนะ ได้รับผลสำเร็จก็กลายเป็นฮีโร่ กลายเป็นวีรบุรุษของคนไทย เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ทางรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญทางการกีฬา โดยการส่งเสริมอย่างจริง ๆ จัง ๆ ท่านประธานครับ ปีนี้ผมอยากจะเรียกว่าเป็นปีทองของชาวภาคอีสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดอุบลราชธานีของกระผม ท่านประธานครับ ผมอยากจะกราบเรียนว่า ทำไมถึงว่าเป็นปีทอง ก็เพราะเหตุว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานี -----

จะถือเป็นความสำเร็จของท่านส่วนหนึ่งก็ได้ที่สามารถทำให้นักกีฬาไทยไปได้เหรียญทอง ๒ เหรียญ และเหรียญเงิน ๒ เหรียญ นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย แต่ท่านประธานครับ สิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะกราบเรียนว่าเรามักจะเห็นความสำเร็จ ความสำเร็จ ความเก่ง ก็ตอนได้รับชัยชนะมาแล้ว แต่ส่วนที่บากบั่นต่อสู้ไปแพ้มานี้มักจะไม่ได้รับการดูแล เหลียวแล ผมอยากจะฝากไว้ว่า อย่างเป็นทางการโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานีครับ อยู่อย่าง อนาคตครับท่านประธาน ไปแข่งกีฬาแต่ละที่ไม่นั่งรถไฟก็นั่งรถเมล์ ไม่มีรถเป็นของ โรงเรียนดี ๆ พอที่จะวิ่งไกล ๆ ไปแข่งได้ เขาบอกเปรียบเทียบกับโรงเรียนกีฬาแห่งอื่น ๆ แล้วเขาน้อยเนื้อต่ำใจมาก ปีนี้สด ๆ ร้อน ๆ ท่านประธานครับ นักกีฬาฟุตบอลจากจังหวัด อุบลราชธานี นักกีฬาซึ่งเป็นคนจังหวัดเดียวกันกับท่านรัฐมนตรีนี้แหละครับ นักกีฬา เยาวชนอายุ ๑๔ ปี ท่านประธานครับ แข่งกีฬาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีได้ชนะเลิศ ได้แชมป์จังหวัดอุบลราชธานี ไปแข่งขันในระดับภาคได้เป็นแชมป์ภาคของภาคอีสาน ได้เป็นตัวแทนภาคไปแข่งชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ชิงชนะเลิศอยู่ที่จังหวัดตรังภาคใต้ เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับท่านประธาน ต้องเดินทางไปกันเอง มาหาพวกกระผม บอกว่า ถ้าขาดเหลืออย่างไรขอให้ช่วยหน่อย พวกผมก็บอกว่าหากมีปัญหาก็ให้บอกมา บอกว่า ได้ไปติดต่อโรงเรียนกีฬาใหม่ เราจะไปทำชื่อเสียงให้จังหวัด เขาบอกว่าไปติดต่อแล้วก็ไม่ได้รับการสนับสนุน ท่านประธานครับ เขาไปในนามตัวแทนจังหวัด ไปในนามตัวแทน ภาค และไปชิงแชมป์แห่งประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดตรัง เมื่อไปแล้ว ไปอย่างไร เขาบอกว่า นั่งรถประจำทางไปกับผู้ปกครอง ๓ คน เอาเงินที่ไหน บอกมีเงินอยู่ ๓๐,๐๐๐ บาทครับ มีเงินอยู่ ๓๐,๐๐๐ บาท ผมบอกว่าเงิน ๓๐,๐๐๐ บาทได้มาจากไหน ได้จากการไปแข่งขัน กีฬาฟุตบอลแต่ละแห่งเอารางวัลสะสมกันไว้ นักกีฬาไม่ยอมใช้เงินส่วนนี้ คิดจะไป ชิงแชมป์จะเอาเงินส่วนนี้เป็นทุนไป แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการไปแข่งกีฬาที่จังหวัด ตรัง อาจจะเป็นเพราะไม่มีเงินมาบำรุงร่างกาย ไม่ได้มีการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพราะขาด การสนับสนุน โทรศัพท์มาหาผมครับ บอกว่าผมจะกลับบ้านแล้ว เงินก็ไม่มี ค่าเดินทาง ไม่มีเงินเลย บอกว่าขอให้ ส.ส. ช่วยหน่อย ท่านประธานที่เคารพครับ ผมได้ติดต่อเพื่อน ส.ส. ด้วยกัน เช่น ท่านวิฑูรย์ นามบุตร คุณศุภชัย ศรีหาล้า คุณวุฒิพงษ์ นามบุตร เป็น ส.ส. อยู่ด้วยกัน บอกว่าเขาติดต่อมาอย่างนี้เราจะทำอย่างไร เขาบอกว่าให้โอนเงิน

๒๒๓

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

วชิราภรณ์ ๑๐๓/๒

ไปให้หน่อย พวกผมเรียไรเงินได้เงิน ๖,๐๐๐ บาทครับ โอนไปให้ที่จังหวัดตรังครับ และเดินทางกลับมา และเขาไปขอขอบคุณพวกผมอยู่ที่บ้าน นี่แหละครับท่านประธาน เราจะไปส่งเสริม ไปสนับสนุนตอนที่ได้เหรียญแล้วใช้ไหม ได้ถ้วยรางวัลแล้วใช้ไหม ผมอยากให้คุณแต่งตั้งแต่เขาเป็นเด็กอายุ ๑๔ ปีอย่างนี้ น่าจะให้การส่งเสริม แต่ปรากฏว่า เขาต้องไปตามยถากรรม เมื่อตระกำลำบากมากก็ไปหาผู้แทนราษฎร คงไม่ใช่เฉพาะ แต่ผมหรือครับ ผู้แทนราษฎรทุกคนครับท่านประธาน เมื่อมีการแข่งขันกีฬาจะต้องขอรับการสนับสนุนจากนักการเมืองทุกคน จึงอยากจะฝากไว้ให้ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับด้านกีฬาอย่างจริงจัง ๆ จัง ๆ ขอขอบคุณครับท่านประธาน

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เชิญคุณเชาวริน

ร้อยตำรวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม ร้อยตำรวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน พรรคพลังประชาชน ท่านประธานครับ เมื่อตอนประมาณสักบ่ายสามโมงกว่าผมได้ออกไปข้างนอกเพื่อไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพ่อเพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันมา ซึ่งถ้าเป็นงานวันเกิดผมคงไม่ไป แต่ว่างานศพนี่ถือว่าเป็นครั้งสุดท้าย กลับจากวัดผมนั่งรถฟังวิทยุจากวัดมาถึงสภา ได้ฟังการอภิปรายของกรรมาธิการท่านหนึ่ง ขออภัยที่ต้องเอ่ยนาม คือท่านกรรมาธิการพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล ท่านประธานครับ ผมคงนอนไม่หลับ ถ้าไม่มีโอกาสขึ้นมาอภิปรายแสดงความคิดเห็นตรงนี้ ท่านกรรมาธิการพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล ได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อสภาผู้แทนราษฎรของเราในวันนี้ ทั้งนี้เนื่องจากท่านได้ชี้แจงรายละเอียดของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตลอดระยะเวลากว่า ๒ เดือนที่คณะกรรมการชุดนี้ได้พิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่รัฐบาลเสนอเข้าสู่การพิจารณา -----

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่รัฐบาลเสนอเข้าสู่การพิจารณา ในที่สุดมีการปรับตัวเลข ลดงบประมาณ
รายจ่ายของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ลงไปถึง ๔๕,๙๐๐ ล้านบาทเศษ ได้มีสมาชิกใน
สภาผู้แทนราษฎรของเราคคนหนึ่งเอาเรื่องการปรับลดงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของคณะกรรมการชุดนี้ไปอภิปรายข้างนอก

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ท่านเซาวริน ด้วยความ
เคารพ ผมว่าเอาเนื้อหาสาระเรื่องงบประมาณ

ร้อยตำรวจโท เซาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดส่วน) : ใช้ครับ เรื่อง
งบประมาณ ๔๕,๐๐๙ ล้านบาทนี้ ตรงนี้ที่มีการไปพูดบนเวทีว่าผู้แทนราษฎร ขออภิ
ปรายท่านประธาน เขาใช้คำว่า สัตว์นรกในสภา ครับท่านประธาน เมื่อคืนนี้พวกผมนั่งฟังกันอยู่
ที่ห้องกาแฟข้างหลัง กรรมการท่านหนึ่งคือคุณเผด็จชัย สะสมทรัพย์ ได้ขึ้นมาได้พูดถึง
มีการกล่าวหาอย่างรุนแรงมาก ว่ากำลังจะโกงกินเงินงบประมาณเป็นหมื่น ๆ ล้าน
ถ้าไม่ได้ท่านพิเชษฐอภิปรายวันนี้ สภาเราเสียหายอย่างมากเลย เพราะฉะนั้นผมจึงขึ้นมา
เพื่อแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อท่านพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล ที่ได้กรุณาชี้แจง
รายละเอียดของการจัดงบประมาณ ๔๕,๐๐๙ ล้านบาทเศษ ว่าปรับลดแล้วไปทำอะไร
ผู้แทนราษฎรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยกเว้นบางคนเท่านั้นที่บังเอิญอาจจะมีอาชีพเป็น
ผู้รับเหมาซึ่งอาจจะไปขงาน ตรงนี้มีคุณค่าเหลือเกินท่านประธานครับ ถ้าหากว่าผมไม่
มาพูดชี้แจงตรงนี้เข้าไปอีกครึ่งหนึ่ง พี่น้องประชาชนที่ไม่ได้ฟังการถ่ายทอดการ
อภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างต่อเนื่อง ก็ไม่มีโอกาสรับทราบข้อมูลตรงนี้
ท่านประธานคงจำได้ เมื่อตอนเช้าที่เราประชุมกัน ประมาณ ๑๐.๐๐ นาฬิกาเศษ
มีสมาชิกท่านหนึ่งออกมาพูดบอกว่า ขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นท่านประธานก็ไม่รู้
ที่กองบัญชาการกองทัพไทย พูดเสียผู้คนตกอกตกใจหมดทั้งบ้านทั้งเมือง มันก็แค่ที่
นายกรัฐมนตรีนัดประชุม ครม. นัดพิเศษเท่านั้นเอง ไม่ได้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นตรงไหนเลย
แต่การอภิปรายบางครั้ง ถ้าหากว่าไม่มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนแล้ว
ความเสียหายก็เกิดขึ้นแก่สภาของเรา ท่านประธานครับ ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกคนหนึ่ง
ผมมีสิทธิที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นในมาตรานี้ เนื่องจากกรรมการมีการแก้ไข
โควตา (Quota) ก็ ๑๐ นาที ผมไม่ใช่ถึง ๑๐ นาทีหรอก ผมกราบเรียนท่านประธาน

เพียงแค่นี้ และขอขอบคุณท่านพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล อีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอขอบคุณครับ ต่อไปก็เป็น
กรรมธิการ ขอเชิญคุณปวีณ แซ่จิ่ง

นายปวีณ แซ่จิ่ง (กรรมธิการ) : ท่านประธานสภาที่เคารพ ผม ปวีณ
แซ่จิ่ง กรรมธิการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ ๑ สิ่ง
อยากจะกราบเรียนต่อสภาแห่งนี้ก็คือ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมธิการ
วิสามัญแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๒ อยากจะกราบเรียน
ทำความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกว่า ในเรื่องของการแปรญัตติงบประมาณฉบับนี้
คณะกรรมธิการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ แต่เรามีข้อจำกัดในเรื่องของ
กฎหมาย ท่านรู้ดีอยู่แล้วว่าเราไม่สามารถที่จะแปรญัตติเพิ่มได้ ได้เพียงลดเท่านั้น
คณะกรรมธิการชุดนี้ได้แบ่งหน้าที่ออกเป็น ๖ - ๗ ชุด ผมเองเป็นรองประธาน
คณะอนุกรรมธิการวิสามัญที่พิจารณาเรื่องหมวดค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้างและหมวดครุภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถยนต์ ผมได้ตั้งเป้าหมาย ท่านดูว่าผมแปรญัตติลดรถยนต์
๑๐๐ เปอร์เซนต์ ในสิ่งที่เป็นยานยนต์ ต้องพูดให้เข้าใจ ไม่อย่างนั้นแล้วหาว่ากรรมธิการ
ไม่ทำงาน ผมยอมเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงบอกว่าตัดเขา ๑๐๐ เปอร์เซนต์ อ่างเหตุผลที่
กรรมธิการอ้างก็คือนโยบายของพลังงานเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงในปีหน้า ถ้าซื้อในปี
นี้ รถยนต์ก็จะซื้อเครื่องดีเซล พอเป็นปีหน้าก็อาจจะเป็น อี ๒๐ อี ๔๕ ให้มันสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล สิ่งเหล่านี้คือเราพยายามปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่ แหล่งน้ำก็มีอนุ
กรรมธิการ ในเรื่องของการฝึกอบรมก็มีกรรมธิการ เราแยกหน้าที่ปฏิบัติภารกิจนี้
อย่างเต็มความสามารถ เพราะฉะนั้นอยากจะกราบเรียนว่าเวลาท่านสมาชิกจะอภิปราย
เมื่อก็มีท่านหนึ่งที่พูด ผมอยากจะเรียนว่า ที่บอกว่าผิดหวังกับกรรมธิการคณะ
ที่ไม่มีวิสัยทัศน์ถูกผู้ขาย อย่าพูดกันอย่างนี้ เรามีศักดิ์ศรีกันทุกคน ผมเรียนตรง ๆ
อย่าดูถูกกันมากมายนัก -----

แล้วที่นี้เรื่องข้อจำกัดของงบประมาณ ผมเรียนว่ากระทรวงที่ได้น้อยที่สุดก็คือกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมผมก็เคยอภิปรายว่าได้งบน้อย แล้วใครเป็นคนตั้งงบประมาณครับ รัฐบาลเป็นคนตั้งงบประมาณ เราตั้งเองได้ไหม ข้อจำกัดเกี่ยวกับกฎหมายเราทำได้ไหม ขณะนี้ที่ท่านแปรญัตติอยู่ผมอยากจะให้ข้อสังเกตท่านบ้าง ท่านกำลังแปรญัตติลดงบประมาณรายจ่ายตามที่ท่านอ้างใช่ไหม ผมถามท่านก่อนครับ ผมเห็นท่านผู้ใดลุกขึ้นมาก็บอกว่างบน้อย น่าจะไปทำไอนั้นน่าจะไปทำไอนี้ ท่านจะแปรเพิ่มหรือท่านจะแปรลด ผมเรียนถามท่าน ผมฟังมาตั้งแต่ ๒ วันก่อน ความจริงก็อยากจะตั้งข้อสังเกต ก็เป็นการตกลงระหว่างเพื่อนสมาชิกด้วยกันว่าเราควรจะมีข้อตกลงกันบ้าง นอกจากนั้นแล้วกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไม่มีงบประมาณ พวกผมเองตัดก็ไปตัดรถยนต์เขาเท่านั้น ผมเรียนท่านตรง ๆ รถยนต์ที่เขาจะใช้ในการขนส่งนักกีฬา บอกว่าก็ขอเป็นปีหน้าได้ไหม ลดลงมาแล้ว ส่วนการแปรญัตติเพิ่มเป็นหน้าที่ของรัฐบาล และรัฐมนตรีท่านแปรญัตติมาพวกผมก็มองดูในเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะไปสร้างอาคารที่จังหวัดเชียงใหม่หรือภูเก็ตไม่แตกต่างกันหรอกครับ เพียงแต่ว่าควรกระจายไปที่ไหนก่อนเท่านั้นเอง ปีถัดไปถ้ารัฐบาลเห็นว่ามีความจำเป็นก็ไปตั้งที่ภาคใต้ได้ แล้วก็ข้อสังเกตหลายข้อ ไหน ๆ ก็พูดแล้วอยากจะพูดต่อ หลายท่านก็มักจะอ้างว่ากรรมาธิการละเลย ท่านดูครับพวกเราทำงานวันละกี่ชั่วโมง พยายามที่รวบรวมให้งบประมาณนี้ทันเวลาที่ทางสภาได้ตกลงกันได้ และมีหลายท่านบอกว่าจะรีบทำไปทำไม กลัวยุบสภาหรือ ผมบอกว่ามันก็เท่ากันแหละครับ ส.ส. เวลายุบสภาก็ไม่ได้เป็น ส.ส. เหมือนกัน เพราะฉะนั้นอย่าได้แตกดันเลยครับ เรียนท่านตรง ๆ อย่างนั้นท่านประธานที่เคารพครับ ที่อยากจะชี้แจงวันนี้ที่สุดก็คือขอให้ท่านได้อภิปรายในประเด็นของท่าน เมื่อกี้ท่านพูดเรื่องการท่องเที่ยว ท่านไปพูดเรื่องอุทยานแห่งชาติ มันคนละหน่วยงานที่จะรับผิดชอบ ท่านต้องพูดเรื่องอุทยานสิครับ กระทรวงวัฒนธรรมเขาจะดูแลเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมก็ต้องไปพูดเรื่องของเขา โบราณวัตถุเหล่านี้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแล แล้วกระทรวงวัฒนธรรมเองปีนี้ก็ได้งบแค่ประมาณ ๔,๙๓๒ ล้านบาท เดียวท่านก็จะตำหนิพวกเราอีกก็เลยพูดควบให้จบครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเห็นว่าการกีฬาเป็นสิ่งที่สำคัญ ผมเองก็เห็นด้วย ส.ส. ทุกคนเห็นทุกคนครับไม่ใช่ไม่เห็น เพราะว่า

๒๒๗

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ศิริวรรณ ๑๐๕/๒

ถ้าหากไม่มีงบประมาณแล้วเขาก็คงจะขอจากพวกเรา พวกเราจัดอยู่แล้ว แล้วที่บ้านผมก็มีนักกีฬาที่ได้รับเหรียญหลายคน อย่างวันดี คำเอี่ยม ปีนี้ที่พลาดเหรียญทองแดงไป พุดงาย ๆ ว่างบประมาณในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนคัดเลือกนักกีฬาเหล่านี้เป็นไปตามบุญตามกรรม วันดี คำเอี่ยม เป็นเด็กที่อยู่ในชนบท เป็นเด็กนักกีฬาที่อยู่ในโรงเรียนประถมแล้ววิ่งแข่งขัน บังเอิญเขาเห็นแววแล้วจับไปยกน้ำหนัก เขาก็เคยได้เหรียญทองแดงใน ๔ ปีก่อน แต่ปีนี้พลาด เพราะฉะนั้นจึงอยากจะเรียนว่าผมคงจะไม่พุดมากว่านี้ครับ เพียงแต่อยากจะฝากว่าเราพยายามปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่ ผมไม่อยากจะให้ท่านผู้อภิปราย ท่านสมาชิกอภิปราย อย่าขยายในเรื่องของมาตราที่ยังไม่เกี่ยวข้องและยังไม่ถึงอย่าโยงไปครับ ถ้าท่านโยงไปแล้วมันก็จะเหมือนกับว่ามันสรุปไม่ลง ก็คงจะกราบเรียนท่านประธานแค่นี้ครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอขอบคุณครับ พอแล้วครับ ไม่มีการเกี่ยวข้ออะไรเลยท่านก็ได้พุดแล้วครับ ขอความกรุณาเถอะคุณนคร มาฉิม คอยมาตราต่อไปนะครับ ขอความกรุณา ไม่มีการแต่ต้องอะไรทั้งสิ้นครับ อย่าไปต่อความยาวสาวความยืดครับ ขอความกรุณาเถอะครับ ขณะนี้การอภิปรายในมาตรา ๙ ก็ถือว่าสิ้นสุดแล้ว เนื่องจากมาตรา ๙ มีการแก้ไข จำเป็นจะต้องลงมติครับ กระผมขอเชิญท่านสมาชิกได้เข้าห้องประชุมเพื่อลงมติครับ

(ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีสัญญาณให้สมาชิกที่มาประชุมทราบก่อนลงมติ)

๒๒๘

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ณัฐชนก ๑๐๖/๑

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอเชิญท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติของสภานะครับ เชิญเข้าห้องประชุมเพื่อลงมติครับ ก่อนที่จะลงมตินะครับ ขอให้ท่านที่เคารพของกระผมทุกท่านโปรดเสียบบัตรแสดงตน เพราะมีการแก้ไขครับ เชิญเสียบบัตรแสดงตนครับ เสียบแล้ว พร้อมแล้วใช่ไหมครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เสียบเสร็จแล้วก็โปรดกดบัตรของท่านเพื่อแสดงตนได้เลยครับ เชิญครับ

(สมาชิกทำการเสียบบัตรแสดงตน)

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ส่งผลมา ขณะนี้มีผู้เข้าประชุมทั้งหมดในที่ประชุม ๓๐๕ ท่าน ครบองค์ประชุม

๒๒๙

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ณัฐชนก ๑๐๖/๒

กระผมขอมติที่ประชุมต่อไปนะครับ ผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการที่ได้แก้ไขไว้ตามร่างของคณะกรรมการ โปรดกดปุ่ม เห็นด้วย ผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการขอสงวนความเห็น หรือผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียง โปรดกดปุ่ม งดออกเสียง ช่วยกรุณากดคะแนนของท่านเลยครับ เชิญใช้สิทธิครับ

(สมาชิกทำการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน)

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ใช้สิทธิเสร็จแล้วนะครับ
เอาผลคะแนนลงมาเจ้าหน้าที่ คะแนนออกมาแล้วนะครับ เห็นด้วย ๒๓๐ ไม่เห็นด้วย ๘๔
งดออกเสียง ๔ ก็ถือว่าเอาตามคณะกรรมการนะครับ

๒๓๐

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ณัฐชนก ๑๐๖/๓

ต่อไปเป็นมาตรา ๑๐ ขอเชิญเลขานุฯ ครับ

นายวิจักขณ์ นาควัชร (รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่
แทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) : มาตรา ๑๐ กระทบการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ มีการแก้ไข มีการรณการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติ
ขอสงวนคำแปรญัตติครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ท่านวิปฝ่ายค้านครับ
ที่มีการตกลงกันได้เนื่องจากว่าเรามีงบประมาณที่เราแย้งค้างการพิจารณาหลายมาตรา
เหลือเกิน อาจจะต้องล่องเลยไป อาจจะต้องถึงสว่างนะครับ เพื่อรวบรัดเวลา ก็อยากจะขอ
ต่อรองตอนนี จาก ๑๐ นาที ลดมาเหลือสัก ๗ นาทีได้ไหมครับ -----

- ๑๐๗/๑

ก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากครับ เราพูดแต่เนื้อ ๆ จะเกิดประโยชน์นะครับขอ ๗ นาทีนะครับ
ไม่มีท่านผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นก็เอา ๗ นาที ขอบคุณมากครับ เชิญครับ
ผู้แปรรูปทัศนคติคณะกรรมการเสียงข้างน้อยท่านใดครับ คุณโกวิทย์ ธารณา ผู้แปรรูปทัศน
คติคุณโกวิทย์ ธารณา เชิญครับ คุณโกวิทย์ไม่อยู่

นายโกวิทย์ ธารณา (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ
ผม โกวิทย์ ธารณา พรรคประชาธิปัตย์ กรุงเทพมหานคร ครับ เรื่องของพัฒนาสังคม
ความมั่นคงของมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดของการบริหารประเทศไทย สิ่งที่สำคัญที่สุด
ก็คือวันนี้งบประมาณของผู้สูงอายุเป็นที่เดือดร้อนของผู้สูงอายุมากเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้
ทำการเฉลี่ยให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งมีความสำคัญมากเลยครับ เพราะว่าวันนี้คนผู้สูงอายุได้
ค่าตอบแทนไม่ทั่วถึงครับ นี่คือนี่ที่จะต้องปรับลด ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะว่ากระทรวงนี้
เป็นกระทรวงที่สำคัญและสร้างปัญหา

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ถ้าปรับลด ๒๐ เปอร์เซ็นต์
จะเอาที่ไหนไปจ่ายล่ะครับ

นายโกวิทย์ ธารณา (กรุงเทพมหานคร) : ก็ต้องปรับไว้ก่อนครับ แล้วก็เอา
ไปตั้งไว้ใหม่ได้ครับ ถ้าไม่ปรับ เพราะวันนี้โครงการต่าง ๆ มันเป็นโครงการที่มีปัญหา
ท่านทราบไหมว่าวันนี้ที่ทำมาต่อเนื่องตลอดระยะเวลาไม่มีทิศทางเลยครับ เพราะว่า
กระบวนการนี้ครับ สับสนกับเขตหรือท้องที่และบุคคลซึ่งเอาไปทำในสิ่งที่ว่าใน
งบประมาณต่าง ๆ เป็นซึ่งข้อสังเกตได้เลยครับว่าไม่ถูกต้องมาตลอด และมีปัญหา
มาตลอดครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทั้งระบบ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ผมสนิทกับ
รัฐมนตรีสุธาซึ่งอยู่ในเขตเดียวกันครับ มีปัญหาหนี้สินมากครับ ท่านไปดูเลยครับว่าหนี้สิน
ที่เกิดสร้างขึ้นมาจะสร้างความเดือดร้อนให้ประเทศไทยครับ วันนี้อย่างจริง ๆ
มีจริงใหม่ครับ ท่านคณะกรรมการต้องชี้แจงมาเลยครับว่า ที่เป็นหนี้เป็นสิน
ใครก่อนหนี้สินไว้ให้กับกระทรวงนี้ครับ นี่คือนี่ปัญหาของบ้านเมือง วันหนึ่งที่ไม่คำนึงถึงความ
เดือดร้อนของการพัฒนาจริง ๆ มันถึงทำความลำบากครับ รู้ว่าตัวเลขที่เป็นหนี้
เป็นตั้งแต่ ๘๐,๐๐๐ ตอนนี้อยู่เหลือ ๕๐,๐๐๐ ปรับกันอย่างไร แล้วมันจะพังทั้งกระทรวง
ผมถึงเสนอตรงนี้ให้เป็นวาระว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์ต้องตัดเพราะอะไร เพราะให้

๒๓๒

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ศิริลักษณ์ ๑๐๗/๒

คนประเทศไทยรู้ว่ากระทรวงนี้เป็นกระทรวงซึ่งวันนี้ไม่ได้พัฒนาสังคมและมนุษย์แล้ว เพราะมันทำความร้ายแยะให้กับมนุษย์จริง ๆ คือความแตกแยก เวลาไปลงงบประมาณต่าง ๆ ท่านรู้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น ไปลงชุมชนต่าง ๆ ทั้งหมดความแตกแยกเกิดครับ เพราะมีกระบวนการซึ่งฉวยโอกาสทางระบบการหาเสียงที่ไม่ถูกต้องมาตลอด นี่คือการที่มาของผมต้องปรับลดให้ประชาชนรู้ว่าทำไมต้องปรับลดว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ถึงไม่มีแต่ประชาชนไม่เดือดร้อน ไม่เป็นไรครับท่านประธาน ท่านประธานก็เคยเป็นกรรมาธิการงบประมาณ แล้วท่านรู้ทุกอย่างทำไมงบต่าง ๆ ไปลงพื้นที่ที่มีรัฐมนตรีมาก มันกระจายหรือมันกระจุกครับ นี่คือการที่มาของความสำคัญ ทุกวันนี้ที่มันเดือดร้อน มันมีการชุมนุม มันเกิดวิกฤตการณ์ ท่านประธานอยู่ข้างบนก็รู้ครับผมไม่ได้โทษบุรีรัมย์นะครับ แต่ว่าบุรีรัมย์อย่าเอาเปรียบคนทั่วประเทศ ท่านประธานรู้ เคยเป็นงบประมาณร่วมกัน สิ่งไหนที่มันรู้แต่ท่านไม่ยอมเปิดเผยนี่เป็นสิ่งสำคัญ ผมไม่ได้โทษประธานครับ ไม่ได้กล่าวร้ายประธาน

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมไม่ได้อะไรเลย

นายโกวิท ธารณา (กรุงเทพมหานคร) : ไม่ได้ครับ แต่มันมีกระบวนการญาติพี่น้องได้ก็ถือว่าสำคัญครับ นี่คือการที่มาของกระทรวงนี้ครับ และที่มาของประเทศไทยที่มันจะแหลกลานก็เพราะกระทรวงนี้เหมือนกันครับ ท่านต้องไปทำให้กระทรวงนี้มั่นคงที่สุด นั่นคือความมั่นคงของมนุษย์ครับ กราบขอบพระคุณมากครับ

๒๓๓

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ศิริลักษณ์ (๒) ๑๐๘/๑

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอบคุณครับ ได้เนื่อมาก
เชิญคุณทศพร เทพบุตร ครับ

นายทศพร เทพบุตร (ภูเก็ต) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ทศพร เทพบุตร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดภูเก็ต ผมได้ส่งวนคำแปรญัตติเกี่ยวกับ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เอาไว้เพื่อปรับลดงบประมาณ เนื่องจาก
ผมเห็นว่าบทบาทหน้าที่ของกระทรวงยังบกพร่องอยู่ ก็เข้าใจว่าทางกรรมาธิการน่าจะ
ตรวจสอบดูให้ดีก่อนที่จะผ่านวาระนี้ไปนะครับ ผมยังขอเสนอให้กรรมาธิการหันไปมอง
เรื่องของการพัฒนาเรื่องครอบครัวของประชาชนคนไทยให้มากขึ้น เพราะกระทรวงนี้
แหละครับที่เป็นผู้รับบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ ครอบครัวที่เข้มแข็งเท่านั้นที่จะทำให้
สังคมไทยอยู่ได้ คนยากคนจนต้องไปบุกรุกที่ของรัฐ บุกรุกที่ของคนอื่นเขาอยู่ ก็ยังมี
หน่วยงานที่ยังหวังพึ่งพิงได้ก็น่าจะเป็นหน่วยงานของกระทรวงนี้แหละครับ ในอดีตผมยัง
เห็นหน่วยงานหนึ่งสังกัดกระทรวงนี้ครับ เขาเรียกกันว่า พอช. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ซึ่งเป็นองค์การมหาชนที่เข้ามาช่วยคนยากคนจน หาที่ดินของรัฐมาให้เช่า แล้วก็จัดตั้งเป็น
สหกรณ์เอาประชาชนเข้ามาเข้าซื้อพร้อมกัน หาเงินกู้มาให้ ไปประสานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หาสาธารณูปโภคมาให้ แล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้คนยากคนจนได้มีที่อยู่อาศัย
งานอย่างนี้แหละครับที่ควรจะได้งบประมาณไปเยอะ ๆ แล้วก็ช่วยทำให้คนยากคนจนเขา
ได้มีโอกาส ถ้าคนไม่มีบ้านอยู่ ครอบครัวก็ไม่เข้มแข็ง การงานก็ไม่มั่นคง ปัญหาต่าง ๆ ก็
จะตามมา อย่างที่จังหวัดภูเก็ตของกระผมเนี่ยก็มีหลายชุมชนนะครับที่ประสบความสำเร็จ
แต่อีกหลายชุมชนเช่นกันที่อยู่ระหว่างการทำงาน ก็ยังอยากจะให้กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
ได้โปรดกรุณาทำงานนี้ต่อเนื่องต่อไป

อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวกันมาโดยตลอด และผมก็เชื่อว่าเป็นทั่วทุกจังหวัด
ทั้งประเทศไทย ปัญหาเดียวกันเลยครับ เด็กชิง เด็กแว้น แล้วก็ยาเสพติดในเด็กวัยรุ่น
ผมเชื่อว่ามีคนทำการศึกษาและผมก็ได้อ่านบทความวิเคราะห์ทั้งหลายมาแล้ว และผม
ก็เชื่อว่าบุคคลสำคัญหลายคนที่ทำงานกันอยู่ในกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบอยู่ก็รู้เหมือนกันว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไร ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า
กรรมาธิการได้รู้ปัญหาอย่างเราแล้ว ได้สอบถามไปทางกระทรวงเขาบ้างไหมครับว่า

๒๓๔

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ศิริลักษณ์ (๒) ๑๐๘/๒

เขาคิดจะแก้ปัญหาเด็กซึ่ง เด็กแว้น แล้วก็ยาเสพติดในหมู่เยาวชนทั้งหลายอย่างไร แต่ที่เขาทำการศึกษามานั่นเขาบอกกันว่าเนื่องจากครอบครัวไม่สามารถเป็นที่พึ่ง ญาติพี่น้องก็ไม่สามารถให้คำปรึกษากันได้ เยาวชนเหล่านั้นก็เลยหันไปหากกลุ่มเพื่อนด้วยตัวเอง เพื่อจะสร้างตนให้เป็นที่เคารพยำเกรง แล้วก็ได้รับการยอมรับ ก็ต้องหันไปชิงรถ แล้วก็ติดยาเสพติดในที่สุด ท่านประธานครับ ปัญหาเหล่านี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นปัญหาเรื้อรัง แล้วก็เด็กเหล่านั้นเป็นเยาวชนที่วันข้างหน้าเราต้องพึ่งพาเขาแน่นอน ๑๕ ปี ข้างหน้าเมื่อผมเป็นผู้สูงอายุ เด็กเหล่านั้นต้องเสียภาษีเอาเงินมาเลี้ยงผมแน่ แต่ปัญหาอย่างนี้เราจะต้องแก้กันเสียตั้งแต่วันนี้ เพราะเรารอวันข้างหน้าไม่ได้ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการต้องมีหน้าที่และมีบทบาทที่สำคัญ เขาได้งบประมาณไปเยอะครับ แต่ว่าผมเห็นงบประมาณส่วนใหญ่แล้วเอาเงินไปทำศูนย์สงเคราะห์เสียมาก ผมอยากจะให้เขาหันมาเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาแก่เด็กเหล่านี้ ชดเชยกับสิ่งที่เขาขาดไปครับ เขาขาดคำปรึกษาจากพ่อแม่เขา จากครอบครัวเขา เมื่อเขาหันไปหาเพื่อนในรุ่นเดียวกันก็กลายเป็นเด็กติดยาเด็กซึ่งเด็กแว้น มาวันนี้หน่วยงานของภาครัฐต้องยื่นมือเข้ามาแก้ไข ก็เป็นสิ่งเดียวกันนะครับที่เราจะต้องหวังพึ่งกันอยู่

อีกเรื่องที่สำคัญมาก เรื่องแรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยมีมากเหลือเกิน ทั่วทุกจังหวัด ผมเชื่อว่าไม่มีจังหวัดไหนเลยในประเทศไทย แม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครก็มีเยอะมาก แต่ที่ติดมากับแรงงานต่างด้าวเหล่านั้นโรคทั้งหลายก็ยิ่งพอจะช่วยกันดูแลเยียวยากันได้ -----

แต่ที่มาแล้วมาตลอดถูกไว้ในเมืองไทยนี่สิครับ ปัญหาใหญ่หลวงนัก เพราะอีก ๑๕ ปีเช่นกันเด็กเหล่านี้จะโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่น และไม่มีการศึกษา เมื่อไม่มีการศึกษา ก็ไม่มีงานทำ เพราะที่ไม่มีงานทำเพราะว่าไม่มีการจ้างเกิด หรือถ้าจ้างเกิดแล้วก็ไม่มีบัตร ติดตัว ปัญหาสังคมเหล่านี้กำลังกลายเป็นปัญหาความมั่นคง กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ท่านต้องตัดสินใจเลยนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาความมั่นคง ของชาติเราด้วยการทำอะไร ถ้าท่านจะรับเด็กเหล่านี้เลี้ยงไว้เป็นคนไทยต่อไปก็ต้อง บอกให้คนไทยทั้งชาติรู้ แต่ถ้าท่านจะให้เด็กเหล่านี้ออกไปจากประเทศไทย ท่านก็ต้อง พุดจาให้ชัดเจนตั้งแต่วันนี้ แล้วต้องทำหน้าที่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ แต่เท่าที่ผมทราบมา เวลา คนไทยไปทำงานในต่างประเทศ ที่ไปค้าแรงงานกัน ถ้าเป็นหญิงไทยไปตั้งห้อง ในต่างประเทศ เขาไม่ยอมให้ตลอดถูกในประเทศเขาเลย เขาส่งคนของเรากลับเพื่อให้มา ตลอดถูกในเมืองไทย แต่ทำไมประเทศไทย คนไทยยอมให้คนต่างด้าวมาตลอดถูก ในเมืองไทย แล้วเราก็ส่งเขากลับไม่ได้ด้วย กระทรวงพัฒนาสังคมฯ มีหน้าที่ต้องทำ การปรับลดงบประมาณจึงเป็นการบอกกล่าวให้กระทรวงต้องหันไปทบทวนบทบาทหน้าที่ ให้ชัดเจน เรื่องทั้ง ๓ เรื่องที่ผมพูดมาเมื่อก็ไม่ได้ใช้งบประมาณมากเลย จึงขอปรับลด ตามสัดส่วนที่ผมกล่าวไว้ ขอขอบพระคุณท่านประธานครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอบคุณครับ เชิญ คุณวุฒิพงษ์ นามบุตร ครับ

นายวุฒิพงษ์ นามบุตร (อุบลราชธานี) : กราบเรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผม นายวุฒิพงษ์ นามบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานที่เคารพครับ เวลานี้ก็เป็นเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกาพอดี สถานีโทรทัศน์เอ็นบีทีตัดเข้าช่วงข่าว แต่ก็ไม่มีใครรับ ฟีน้องชาวอุบลฯ ก็ฟังผมอภิปราย ทางสถานีวิทยุรัฐสภาได้ ท่านประธานครับ วันนี้เพื่อนสมาชิกของเราได้มาทำการอภิปราย ร่าๆ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ท่านครับ เมื่อประมาณวาระแรกผมก็มีโอกาสได้อภิปรายในชั้นรับหลักการ ซึ่งในวันนั้นผมได้ อภิปรายในหมวดของสำนักนายฯ งบกลาง และก็กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ แต่เวลามีน้อยครับวันนั้น ท่านได้ให้เวลาในช่วงท้าย ๆ คนละ ๓ นาที

พอมาวันนี้ตัดเหลือ ๗ นาที แต่โชคดีครับ ท่านสมาชิกโกวิทย์บอกว่าให้เวลาผมเพิ่มอีก ๔ นาทีนะครับ ขอเวลาจากท่านสมาชิกโกวิทย์ ธารณา ท่านประธานครับ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เป็นกระทรวงที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีภารกิจในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยได้มุ่งเน้นเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ท่านครับ ฟังเหมือนว่าจะเป็นแสงสว่างให้กับพี่น้องประชาชนในการพัฒนาของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ นี้ ประหนึ่งเสมือนกับว่าฉันเห็นแสงสว่างแล้ว นโยบายกระทรวงนี้จะนำพา กลุ่มเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น ให้ประสบพบเจอในฐานะที่คุณภาพชีวิตของสังคมจะดีขึ้น ท่านครับ ผมคิดอย่างนั้น ไม่แตกต่างกับเพื่อนสมาชิก คิดแบบเดียวกัน ทุก ๆ คน คาดหวังกับกระทรวงนี้เป็นอย่างยิ่ง แต่ที่ไหนได้ครับท่านประธาน วันแรกที่ผมแปรญัตติ สนับสนุนในชั้นรับหลักการ แล้ววันนี้ผมจะชี้ให้ท่านประธานได้เห็นถึงว่ามีหลาย ๆ กระบวนการที่งบประมาณของกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้น เป็นในทางที่ไม่ถูกต้องไม่ต้อง ท่านประธานครับ ผมได้สงวนคำแปรญัตติกระทรวงนี้ ปรับลดลงมาร้อยละ ๔ เหตุผลผมมีครับ ทำไมผมถึงตัดลด ไม่ใช่ว่าผมไม่ให้ความสำคัญกับกระทรวงนี้นะครับ ผมเป็นคนให้ความสำคัญกับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสเป็นอย่างยิ่ง เพียงแต่กระบวนการ กลไกงบประมาณที่ท่านนำมาสู่พี่น้องประชาชนนั้นผมได้ตรวจสอบดูแล้วเป็นไปในทิศทางที่ไม่เป็นตามระบบ ธรรมชาติ ไม่โปร่งใส -----

๒๓๗

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

สาริศา ๑๑๐/๑

ตรวจสอบไม่ได้ หลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อย่างครับ ผมจะชี้ให้ท่านประธานได้เห็นและก็เพื่อน
กรรมวิธีการได้เห็นว่าเป็นตามที่ได้ทำวงติงหรือเปล่าครับ ท่านประธานครับ ในกระทรวงนี้
ท่านสมาชิกหลาย ๆ ท่านก็ได้บอกว่าเป็นกระทรวงที่สลับซับซ้อน งบประมาณหลาย ๆ
อย่างใช้ไม่ตรงตามจุดประสงค์ ไม่เป็นผลสัมฤทธิ์สู่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ท่านครับ
ประการแรกที่ผมจะชี้ให้ท่านเห็นคือเหตุผลที่ผมปรับลดงบประมาณกระทรวงนี้ ประการแรก
คือปัญหาภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่านทราบไหม
ท่านประธานครับ ตั้งแต่รัฐบาลสมัคร สุนทรเวช เป็น ครม. สมัคร ๑ แล้วก็ได้แต่งตั้ง
รัฐมนตรีเป็นเจ้ากระทรวงของกระทรวงนี้ เริ่มต้นคนแรก วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ปีนี้ครับ
นับมาจนถึงปัจจุบัน วันนี้คือวันที่ ๔ รวมเวลาแล้ว ๗ เดือน แต่เปลี่ยนตัวรัฐมนตรี
เจ้ากระทรวงไปแล้ว ๓ ท่านด้วยกัน เหตุผลที่เปลี่ยนผมไม่ทราบ แต่ปรับเปลี่ยนแต่ครั้ง
ท่านก็บอกคือมวลชนว่าปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม อย่างนั้นแสดงว่าคนเก่า
ไม่เหมาะสมหรืออย่างไร นี่คือเหตุผลประการแรกปัญหาภายในองค์กรของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่านครับปัญหาที่สอง คือปัญหาภารกิจ
ความซ้ำซ้อนของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงนี้คล้ายคลึงกันมาก ผมจะชี้ให้
ท่านประธานได้เห็นครับ คล้ายคลึงกันอย่างไร คล้ายคลึงกันจนดูแทบไม่ออกว่ากรมไหน
หน่วยงานไหนเป็นอย่างไร เปลี่ยนแต่ชื่อกรมและก็หน่วยงานภารกิจของกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการใกล้เคียงกันทุกอย่าง ภารกิจ สำนักงาน กิจการและสถาบันครอบครัว
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน รวมไปถึงสำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ไม่แตกต่างกันครับ ภารกิจ วิสัยทัศน์ โดยผมจะชี้ให้
ท่านเห็น ข้อเท็จจริงท่านเปิดดูเล่มนี้ครับ ในเล่มที่ ๒ หน้าที่ ๑๘ และหน้าที่ ๑๙ ดูตรงนี้
เป็นมาตราที่ ๑๐ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ๖ หน่วยงาน หัวข้อเดียวกันครับ แผนงานส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ๖ หน่วยงานเขียนเหมือนกันหมด คล้าย ๆ
กับก็อปปี (Copy) กันมา แตกต่างกันเพียงแค่ตัวเลขเงินงบประมาณแค่นั้นเอง
ท่านประธานครับ ตรงนี้เป็นความซ้ำซ้อน อนาคตอาจจะเกิดภาวะก่อให้เกิดนี้ผูกพัน
และก็ภาระในการใช้จ่ายในกระทรวงมากไปกว่านี้นะครับ และก็เหตุผลที่ ๓

๒๓๘

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

สาริตา ๑๑๐/๒

ท่านประธานครับ กระทรวงนี้โดยผู้บริหารกระทรวงหรือคณะรัฐบาล ท่านไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้ให้ความจริงใจในการแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายในกระทรวงนี้ อย่างชัดเจนจะเห็นได้จาก ท่านประธานครับ ถ้าผมเป็นผู้พิการ ผมอยากรู้ข้อมูลข่าวสาร ผมอยากรู้ว่าผมจะได้สิทธิอะไรจากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงนี้บ้าง ท่านทราบไหมครับ ผมสงสัยอะไรผมจะเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ต (Internet) อบต. เทศบาล มีงบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ๒๐ ล้านบาท เขาก็มีอินเทอร์เน็ตเป็นของตัวเอง แต่กระทรวงการใหญ่ ๆ งบหลายพันล้านบาท ผมเข้าไปดูหน่วยงานในกระทรวงครับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าในเว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ไม่มีสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเลยครับ กระทรวงนี้ตั้งใจจะปกปิดข้อมูลข่าวสารหรืออย่างไรผมไม่ทราบ เพราะว่าข้อมูลข่าวสารต้องเปิดให้ถึงพี่น้องประชาชน เข้าถึงจริง นี่คือแผ่นที่ผมปริ้นท์ (Print) ออกมาเมื่อวานนี้ได้จากเว็บไซต์กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ตรงนี้ไม่มีหน่วยงานที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ ท่านครับ ประการที่ ๔ เหตุผลที่ผมต้องขอตัด เป็นเรื่องปกติในชั้นของกรรมาธิการคณะนี้ได้ทำการปรับลดกระทรวงนี้ลงมา ๕๘ ล้านบาท ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติปรับลดทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแห่งนี้ เพียงแต่เป็นเรื่องที่แปลกอีกเรื่องหนึ่งครับ พอมีแปรเพิ่มเข้าไปท่านทราบไหมแปรเพิ่มเป็นกี่ร้อยล้านบาท ตัดลดลงไป ๕๘ ล้านบาท ทุกหน่วยงาน พอแปรเพิ่มกลับเพิ่มเป็น ๑๘๐ ล้านบาท และที่สำคัญยอดที่แปรเพิ่มเข้าไปนั้น แปรเพิ่มให้กับหน่วยงานเดียวเท่านั้น หน่วยงานอีก ๖ หน่วยงาน ๗ หน่วยงานไม่ได้รับเงินแปรเพิ่มแม้แต่บาทเดียว ๑๘๐ ล้านบาท จัดเข้าเพิ่มเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นเอง ตรงนี้ครับ เกิดความสงสัยในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และสุดท้ายครับ -----

๒๓๙

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

สุทธิกานต์ ๑๑๑/๑

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : พอดีเวลาค่ะ ผมเพิ่มให้ตามที่คุณพูดเมื่อกี้

นายวุฒิพงษ์ นามบุตร (อุบลราชธานี) : ผมขออีก ๒ นาทีครับ จะสรุปแล้วครับ ยังเหลืออีกหลายประเด็นครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : หมดเวลาแล้วนะครับ

นายวุฒิพงษ์ นามบุตร (อุบลราชธานี) : อีก ๒ นาทีสรุปแล้วกันครับท่านประธานครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : คือจะเกินคนอื่นเขา คือเราเด็กหนุ่มต้องมีวินัย แล้วจะใหญ่ต่อไปครับ

นายวุฒิพงษ์ นามบุตร (อุบลราชธานี) : ผมสรุปแล้วครับท่านประธาน อีกนาทีเดียวครับ ขอขอบคุณท่านประธานครับ ในส่วนที่จะเพิ่มกรรมวิธีการไม่เพิ่ม ในส่วนที่ลดกรรมวิธีการไม่ลด ผมดีใจแทนพี่น้องกรุงเทพมหานครที่ได้แปรรูปเพิ่มเติม ปรับเพิ่ม ๙๖๐ ล้านบาท แต่เสียใจแทนพี่น้องประชาชนต่างจังหวัด เด็กเล็กไม่ได้รับความชัดเจนในด้านงบประมาณ สตรี อสม. ส่วนใหญ่ ๘ แสนกว่าคนยังไม่ได้รับเงินสนับสนุน ค่าตอบแทน รวมไปถึงผู้สูงอายุยังไม่ได้รับเงินชดเชยค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด และอีกหลาย ๆ อย่างครับ ตรงนี้ครับเป็นความผิดหวังและต้องการคำตอบ ความชัดเจน เป็นเหตุผลที่ผมต้องการปรับลดงบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และอีกหลาย ๆ อัน ในส่วนของสะพานข้ามแม่น้ำมูลของจังหวัดอุบลฯ ศูนย์ราชการ สวนสัตว์ พิพิธภัณฑสถานน้ำจืด สวนสัตว์อุบลฯ แล้วก็โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ วงกลมเศรษฐกิจ ผมจึงขอปรับลดงบประมาณนี้ลงอีก ๔ เพอร์เซ็นต์ เพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนคนไทย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนากิจการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอกราบขอบพระคุณครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : มีวินัยดี ขอขอบคุณครับ เชิญท่านผู้สดี ตามไท ครับ

นางผู้สดี ตามไท (แบบสัดส่วน) : ขอพระคุณค่ะ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน ผู้สดี ตามไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในระบบสัดส่วน

พรรคประชาธิปัตย์ ดิฉันได้ขออนุญาตสงวนคำแปรญัตติเพื่อจะขอปรับลดไป ๑๐ เปอร์เซ็นต์ สำหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อนอื่นดิฉันก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องของคนที่น่าเสียใจมากเลย เพราะว่าคนนี่ดูจะไร้ค่าในสายตาของรัฐบาลชุดนี้ ดิฉันมีเหตุผลอย่างนี้ว่า นโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้นั้นก็ไม่ได้เป็นนโยบายเร่งด่วน เป็นนโยบายปกติที่จะทำในวาระของรัฐบาล การจัดสรรงบประมาณให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ดิฉันขอลดก็เป็นเพียง ๐.๕ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ปรับลำดับที่ ๒๒ ใน ๓๐ รายการ หันมาดูเรื่องของหน้าที่ ชัดเจนนะคะ ก็เป็นกระทรวงหลักที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม แล้วก็ให้อยู่ดีมีสุข อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ที่จริงท่านประธานคะ ถ้าจะดูผลผลิตส่งสัยต้องตัดทิ้งทั้งหมดเลย เพราะว่าสถานการณ์วันนี้ไม่ได้อยู่เย็นเป็นสุขกันเลย หากจะพิจารณาอำนาจหน้าที่ของกระทรวงนี้ในการปฏิบัติงาน เพื่อนสมาชิกบางท่านก็ได้กล่าวไปแล้ว มีความซ้ำซ้อนกันทั้งในเชิงของแผนงานและในเรื่องของกิจกรรมทั้ง ๖ หน่วยงานเลย ท่านประธานคะ เพราะฉะนั้นดูเหมือนหนึ่งว่าการวางแผนการทำงานนี้จะค่อนข้างสะเปะสะปะ แล้วก็อาจจะไร้ทิศทาง ไม่มีการเรียงลำดับความสำคัญ แล้วก็ไม่ได้กำหนดวาระว่าจะเร่งด่วนหรือเปล่า งานหลัก ๆ มีทั้งเรื่องการจัดบริการสวัสดิการสังคม เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สำคัญอย่างนี้ ท่านประธานคะ งบประมาณดิฉันพยายามจะแตกยอด แล้วก็ดูทั้งหมดแล้วก็เปรียบเทียบเอาว่าทบไว้ อย่างนี้ งบประมาณที่จัดเอาไว้ให้สำหรับการทำกิจกรรมเพื่อจะไปบรรลุเป้าหมายนั้นมีเพียงแค่ ๒,๑๐๐ ล้านบาทโดยประมาณ ถ้าจะเปรียบเทียบกับงบประมาณที่เอาไปใช้ในค่าใช้จ่ายประจำซึ่งมีถึง ๖,๕๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งหมายถึงเป็นงบสำหรับบุคลากร สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ตัวอย่างของการใช้งบประมาณหรือจัดงบประมาณสำหรับกลุ่มเป้าหมาย หรือว่าประเด็นปัญหา เรื่องปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ใคร ๆ ก็ทราบว่ามันนี่ยังคงที่ฮิต (Top hit) อันดับหนึ่ง แล้วก็คณะคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการวิจัยมาหลายปีแล้วก็พบว่าผู้หญิง ๔๔ เปอร์เซ็นต์ที่ใช้ชีวิตคู่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง กระนั้นก็ตามการจัดกิจกรรมก็ยังเป็นเรื่องการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจะวางระบบ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว อย่างนี้เป็นต้น -----

แล้วก็เรื่องของ การค้ามนุษย์นะคะ มีเขียนไว้ว่ามีการพัฒนาเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์ ไม่มีงบสำหรับกิจกรรมคะ มีงบสำหรับ เรื่องของค่าใช้จ่ายประจำ มาเรื่องกลุ่มเป้าหมายท่านประธานคะ เด็กแล้วก็เยาวชนมีถึง ๒๒ ล้านคน มีงบสำหรับกิจกรรมประมาณ ๑๒๑ ล้านบาท วันนี้ปัญหาเยาวชนเยอะแยะ ไปหมด ท่านสมาชิกก็ได้อภิปรายไปบ้างแล้วนะคะ แม้เรื่องความรู้สอกบ้ตกหมด ค่านิยม ก็ดี ทศนคติก็ดี รวมทั้งพฤติกรรมทั่วไปด้วย งบแค่นี้จัดไว้ให้ มีเรื่องครอบครัวก็จัดไว้ให้ สำหรับกิจกรรมประมาณ ๘๑.๔ ล้านบาท คนพิการท่านประธานคะ ที่จดทะเบียนมี ประมาณ ๒ ล้านคน แต่ก็มีงบประมาณ ๘๒ ล้านบาท แล้วก็ไปถึงคนสูงอายุ อันนี้ก็ เรื่องใหญ่ ก็มีเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปแล้ว งบที่มีสำหรับกระทรวงนี้ สำหรับเรื่องนี้คือ ๕๕ ล้านบาท ท่านประธานคะ ตรงนี้มีเป็นหน่วยงานหนึ่ง มีผู้สูงอายุประมาณ ๗ ล้านคน เวลานี้ความจริงเรื่องเบี้ยยังชีพเป็นเรื่องใหญ่ แต่ก็ได้มีการถ่ายโอนภารกิจอันนี้ไปยัง หน่วยงานท้องถิ่นแล้ว ดิฉันอยากจะขออนุญาตอย่างนี้นะคะ ก็ฝากท่านกรรมาธิการดูด้วย นะคะว่า อย่าให้กระทรวงนี้ได้ใช้เงินของกระทรวงตรงนี้ไปจัดสรรเป็นเบี้ยยังชีพเพิ่มเติม แล้วก็จัดในลักษณะเลือกปฏิบัติเสียอีกด้วย อันนี้ก็ต้องระมัดระวัง ผู้ด้อยโอกาสก็มีเยอะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อ ชนเผ่าก็ดี ผู้มีรายได้น้อยไร้ที่พึ่งก็ดีนะคะ เยอะไปหมดเลย ก็มีงบเพียง ๓๕๖ ล้านบาท ในการที่จะจัดกิจกรรม ท่านประธานคะ ดิฉันคิดว่าที่ดีที่สุด สำหรับกระทรวงนี้ก็คือการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรเอกชนได้ช่วยปฏิบัติงาน ดิฉัน तरहันกว่าจริง ๆ แล้วกระทรวงนี้แม้จะเป็นกระทรวงหลัก ดูแลเพื่อจะให้คน อยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข แต่ว่ามือเอื้อมไม่ถึงคะ ประเทศไทยดูเหมือนไม่ใหญ่นัก แต่ก็เอื้อมถึงยาก เพราะฉะนั้นมีองค์กรเอกชนที่เขาทำงานอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง ก็สมควรแล้วที่จะต้องช่วยจัดสรรงบประมาณให้เขาไปดูแล อีกโครงการหนึ่งก็คือ เรื่องโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งเป็นเรื่องของความรับผิดชอบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่จริงดิฉันอยากจะขอชื่นชมในกระบวนการวิคิด ก็คือเขาได้พยายามชวนให้ประชาชน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้มามีส่วนร่วมคิดร่วมทำอยู่เสมอ มีงบปีนี้ ๑,๒๔๔ ล้านบาท แล้วก็ดิฉัน เป็นหน่วยงานเดียว ท่านประธานคะ ว่าขณะนี้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขาฯ ของสภาองค์กรชุมชน แต่ดิฉันมองไม่เห็นว่ามีงบประมาณ

สำหรับงานนี้ ระวังอย่าแบ่งงบประมาณที่จะต้องไปจัดทำบ้านให้กับประชาชนที่ยังต้องการเอามาทำในเรื่องอื่น ท่านต้องทำหน้าที่นี้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๕ แล้วก็อีกนิดเดียว นะคะ ดิฉันอยากจะมีข้อสังเกตไว้ว่าวิธีคิดที่อยู่บนฐานของการสงเคราะห์ ดิฉันมองเห็นคำว่า สงเคราะห์ เต็มไปหมดเลย เมื่อไรคะเราถึงจะทำให้คนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ก็อยากจะฝากไปด้วย ดิฉันขออนุญาตปรับลดงบประมาณด้วยเหตุผลที่ว่า ค่าใช้จ่ายที่มีไว้ถึง ๓ เท่า มากกว่ากิจกรรม ตัดไปได้เลย ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ภารกิจซ้ำซ้อน แล้วก็ดิฉันเชื่อมั่นว่าถ้าหากว่าเราลดในเรื่องของบุคลากรก็ดี เรื่องของครุภัณฑ์ก็ดีทั้งหลายทั้งปวงแล้ว ดิฉันเชื่อมั่นคะว่ากระทรวงนี้ยังคงจะสามารถทำงานให้ได้ อย่างไม่โปร่งใส มีประสิทธิภาพคุ้มค่า ถ้าทำอย่างนี้ก็จะประสบผลสำเร็จในการที่จะบรรลุเป้าหมาย ขอบพระคุณคะ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : รักษาเวลาได้ดีมากครับ ท่านดอกเตอร์ดีมากครับ มีอะไรจะตอบไหมครับทางคณะกรรมการ มีหรือไม่มีครับ ไม่มีจะตอบครับ พระราชบัญญัติงบประมาณในมาตรา ๑๐ นี้ นะครับ มีการแก้ไข เมื่อมีการแก้ไขก็ต้องมีการลงมติ เพราะฉะนั้นผมขอเชิญท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้มาใช้สิทธิลงมตินะครับ

(ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีสัญญาณให้สมาชิกที่มาประชุมทราบก่อนลงมติ)

๒๔๓

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

จิตตานันท์ ๑๑๓/๑

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ท่านสมาชิกที่เคารพครับ
ก่อนที่จะลงมติขอให้ท่านแสดงตนก่อนครับ กรุณาเสียบบัตรแสดงตนครับ ท่านเสียบบัตร
แสดงตนเสร็จแล้วนะครับ โปรดใช้สิทธิแสดงตนครับ

(สมาชิกทำการเสียบบัตรแสดงตน)

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ปิดการแสดงตนครับ
เจ้าหน้าที่ส่งคะแนนมา ขณะนี้มีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติของสภาแห่งนี้อยู่ในห้องประชุม
จำนวน ๓๐๗ ท่าน ครอบองค์ประชุม

ต่อไปผมจะถามมติที่ประชุมในมาตรา ๑๐ เกี่ยวกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิดังนี้ครับ ผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการที่ได้แก้ไขไว้ตามร่างของคณะกรรมการ โปรดกดปุ่ม เห็นด้วย ผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการขอสงวนความเห็นหรือผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ โปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วย ผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียง โปรดกดปุ่ม งดออกเสียงครับ โปรดใช้สิทธิครับ เชิญใช้สิทธิได้ครับ

(สมาชิกทำการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน)

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ใช้สิทธิเสร็จแล้วนะครับ เสร็จหรือยังครับ ท่านผู้ใดยังไม่ได้ใช้สิทธิมีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถือว่าใช้สิทธิหมดแล้ว แสดงผลคะแนนมาเจ้าหน้าที่ ปราบกฏผลเห็นด้วย ๒๓๓ ท่าน ไม่เห็นด้วย ๘๔ ท่าน งดออกเสียง ๓ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ ท่าน ก็ถือว่าเห็นชอบตามคณะกรรมการในมาตรา ๑๐ นะครับ

๒๔๕

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

จิตตานันท์ ๑๑๓/๓

ต่อไปเป็นมาตรา ๑๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญท่านเลขาฯ ครับ
นายวิจักขณ์ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่
แทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) : มาตรา ๑๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการแก้ไข
มีกรรมวิธีการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ไม่มีท่านผู้ใดตั้งใจใหม่ครับ
ผู้แปรญัตติ เชิญคุณรัฐภาภรณ์ ครับ

นางรัฐภาภรณ์ แก้วสนิท (แบบสัดส่วน) : ขอบคุณค่ะ ท่านประธานคะ
ท่านหยอกเล่นใจใหม่ ไม่ใช่ท่านมองไม่เห็น รัฐภาภรณ์ แก้วสนิท ส.ส. แบบสัดส่วน
พรรคประชาธิปไตยจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะ -----

ดิฉันได้แปรญัตติตั้งงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไป ๑๐ เปอร์เซนต์ เพราะว่าที่จริงแล้วกระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่มีความสำคัญ กระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นกระทรวงที่ทำการผลิตทั้งพืชและสัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากร เป็นครัวของเรานะคะ เพียงแต่ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของเราในปัจจุบันนี้เท่าที่ดูเราอาจเข้าสู่สังคมทุนนิยม แล้วทำให้การบริหารจัดการทั้งหลายเข้าไปสู่ทุนนิยมมาก จะสังเกตว่าเวลามีปัญหาเกิดขึ้นในสังคม ในหมู่ของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นปัญหาราคาปุ๋ยแพงหรืออะไรก็ตาม การบริหารจัดการของรัฐบาลมักจะห่วงคนเขาจะขาดทุนมากกว่าห่วงที่เกษตรกรจะย่ำแย่ วิธีการก็คือถ้าบอกว่าปุ๋ยมีราคาแพงเกินไปรัฐบาลก็ใช้วิธีเจรจา จะกล่อมนายทุน จะขอเจรจากับนายทุนทั้ง ๆ ที่รู้ว่าราคาขายนั้นแพงมากเกินไป เอากำไรมากเกินไปก็รู้ แทนที่จะเลือกวิธีที่จะดำเนินการเพื่อคุ้มครองเกษตรกร แต่ก็ใช้วิธีที่จะเจรจา ถ้าเจรจาไม่ได้ก็จะหาเอาใหม่ ของงบประมาณใหม่ ซึ่งก็ทำไม่ได้ ดิฉันก็เห็นว่าดิฉันคะที่รัฐบาลพยายามที่จะปรับเมื่อปุ๋ยเคมีแพงขึ้น ก็จะหันมาให้เกษตรกรส่งเสริมให้ดำเนินการทำปุ๋ยเคมี เพียงแต่ว่าดิฉันเคยอภิปรายว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปรื้อฟื้นโรงงานปุ๋ยอินทรีย์อำเภอละ ๑ แห่ง ดิฉันยังเห็นว่าควรจะไปสนับสนุนให้เกษตรกรทำปุ๋ยอินทรีย์เอง แล้วจะทำให้ได้ลดต้นทุนในการนำเข้าไปด้วย เพราะว่าปีหนึ่งเรานำเข้าไปประมาณ ๔๕,๐๐๐ กว่าล้านบาทต่อปี เพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนว่าถ้าทิศทางของกระทรวงเกษตรฯ จะเป็นทิศทางที่จะต้องพิจารณาและต้องตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไร ปกติแล้วทิศทางแนวทางของกระทรวงเกษตรฯ มักจะพูดถึงการพัฒนาผลผลิตเพื่อการแข่งขัน ก็กับการที่จะพูดถึงการผลิตแบบอนุรักษ์ ทรัพยากรให้ใช้ได้อย่างยั่งยืน ทั้ง ๒ อย่างไปด้วยกันได้จริงถ้าที่เป็นกรรมการดูแลกิจกรรมเหล่านี้ชัดเจนพอ ดิฉันเคยอยู่กระทรวงเกษตรฯ เป็นข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ดิฉันก็พบว่าทำไปทำมาเราก็จะไปเน้นที่การผลิตเพื่อการแข่งขันมากกว่าเพื่อที่จะผลิตเพื่อที่จะให้เกิดความยั่งยืนนะคะ ก็เรียนว่าถ้าอย่างนั้นมันทำให้ในช่วงที่มีปัญหาเกิดขึ้นเกษตรกรดิฉันไปพบว่าเกษตรกรจะถูกหลอก เกษตรกรภาคอีสาน ปกติภาคอีสานขึ้นชื่อว่าเป็นภาคที่ทั้งแล้ง แล้งที่สุด แล้งก็จนที่สุด แต่เมื่อมีปัญหาเศรษฐกิจเกิดขึ้น ปัญหาปุ๋ยแพงเกิดขึ้น ปัญหาข้าวไม่เป็นราคาก็จะทำให้เกษตรกรถูกหลอก หลอกด้วย

๒๔๗

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

พทหาย ๑๑๔/๒

การศึกษา พอดีมีโครงการนโยบายของกระทรวงก็จะให้ศึกษาเรื่องธาดูอาหารรอง ก็จะมีหลายหน่วยงานหลายบริษัท หลายกลุ่มที่จะออกมาลอกเกษตรกร แล้วก็มีโฆษณาด้วยว่ามีการปลูกมันสำปะหลังโดยไม่ใช้ปุ๋ย มีการปลูกข้าวโพดโดยไม่ใช้ปุ๋ย ปลูกข้าวก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ยข้าวนาปรัง แต่ถ้าไปดูรายละเอียดต้องใส่ปุ๋ยทั้งนั้น เพราะสิ่งที่เขาโฆษณาขายแล้วก็จะใช้เมล็ดพันธุ์หรือกิ่งพันธุ์ก่อนที่จะเอาไปปลูกเป็นธาดูอาหารรอง แต่สรุปแล้วสุดท้ายก็ยังต้องใส่ปุ๋ยยูเรีย ใส่ปุ๋ยอะไรอีกอยู่ดี เพราะฉะนั้นดิฉันก็อยากจะเสนอว่าหน่วยงานอย่างกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบจำเป็นอย่างยิ่งถ้ามีข่าวอะไรออกมามีคนมาโฆษณาขายสินค้าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับปุ๋ย เกี่ยวกับธาดูอาหารแบบนี้ต้องรีบเอามาศึกษาแล้วประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ใช้ได้และเป็นไปตามที่โฆษณาหรือไม่ เพราะไม่อย่างนั้นจะมีคนหากินกับเกษตรกรมากนะคะ พยายามที่จะไปหลอก และเกษตรกรก็เชื่อด้วย เพราะคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำได้ดีและถูกต้อง -----

- ๑๑๕/๑

ก็อยากจะทราบเรียนว่าสำหรับกระทรวงเกษตรฯ นั้นจะมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยดูว่าทำอย่างไรจะลดต้นทุนการผลิต นอกจากจะเพิ่มผลผลิตแล้ว จะต้องลดต้นทุนการผลิตด้วยนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปุ๋ยเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ก็ปลอมได้ทั้งนั้น ตอนนีดิฉันกำลังได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ส่งตัวอย่างไปให้กรมวิชาการเกษตรทดสอบอยู่นะคะว่าเป็นปุ๋ยปลอมหรือไม่ เพราะช่วงนี้ระบาดมากแล้วปุ๋ยอินทรีย์แท้ ๆ ดิฉันก็เคยไปเจอนะคะ ของเกษตรกรเมื่อเปิดถุงออกมาจะมีทรายปนอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นก็เรียนว่านี่เป็นภารกิจที่สำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ดิฉันสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ดิฉันไปดูกรมชลประทานก็จะมีหน้าที่พัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็ตาม แต่ไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนก็ตามนะคะ ท่านประธาน อย่าลืมว่าท่านจะต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนั้น ๆ ดิฉันไปดูแล้วนี่ความเข้าใจยังน้อยมากเลยนะคะ บางโครงการแค่บอกว่าจะศึกษา สำนวน ออกแบบ บางโครงการก็จะบอกว่าศึกษาความเหมาะสม บางโครงการก็จะบอกว่าศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม บางโครงการบอกว่าศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคม และการมีส่วนร่วม ก็จะแตกต่างกันไป แต่โปรดอย่าลืมคะ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ บอกว่าต้องศึกษาผลกระทบทางด้านสุขภาพด้วย เพราะฉะนั้นก็อยากจะทราบเรียนอย่างนี้คะว่ากรมวิชาการเกษตรหรือกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องในด้านสหกรณ์กับพี่น้องประชาชน จากการศึกษาพบว่ารายได้ของสหกรณ์การเกษตรหรือสหกรณ์ใดก็ตาม ๘๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นรายได้ที่มาจากรายได้จากสินเชื่อ ซึ่งถือว่าผิดหลักการสหกรณ์นะคะเพราะฉะนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกระทรวงที่ต้องดูแลพวกเกษตรกร คนยากคนจนทั้งหลาย จึงต้องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีจุดยืนที่ชัดเจน แล้วก็เข้าใจกระบวนการทำงาน ขอขอบคุณคะ

(การประชุมดำเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้ นายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทน)

๒๔๙

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ลักษณะ ๑๑๕/๒

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ต่อไป
เชิญท่านอรุณี ชำนาญยา แล้วจะต่อด้วยท่านวิชัย ล้ำสุทธิ ท่านสมบัติ ยะสินธุ์ นะครับ
นางสาวอรุณี ชำนาญยา (พะเยา) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ
ดิฉัน อรุณี ชำนาญยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา พรรคพลังประชาชน
ท่านประธานที่เคารพคะ ดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ไปพิจารณาเรื่องของ
งบประมาณปี ๒๕๕๒ วันนี้ได้ขอสงวนความเห็นโดยขอตัดงบประมาณในส่วนของ
กรมชลประทานไป ๓๐ เพอร์เซ็นต์ หลายท่านคงตกใจว่าทำไมถึงไปตัดตั้ง ๓๐ เพอร์เซ็นต์
หลายจังหวัดแทบจะพูดได้ว่าเกือบ ๆ ทุกจังหวัดนะคะที่ต้องการของกรมชลประทาน
ทำไมดิฉันเองเป็น ส.ส. จังหวัดพะเยาถึงไปตัดงบประมาณ มันมีความจำเป็นและมี
เหตุผลคะท่านประธานที่เคารพ วันนี้จังหวัดพะเยาซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ ถ้าพูด
ไปแล้วรายได้ของประชากรต่อหัวค่อนข้างจะต่ำ อยู่ในจังหวัดท้าย ๆ แต่ถ้าขณะเดียวกัน
เราไปพูดถึงจังหวัดในภาคกลางแทบจะไม่มีจังหวัดไหนที่เป็นจังหวัดที่มีความยากจน
สาเหตุที่เขาไม่มีความยากจน แต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นเกษตรกร เพราะเขามีน้ำดี
มีแหล่งชลประทาน มีระบบชลประทานที่ดี กลับมาพูดถึงในเรื่องของงบประมาณของ
กรมชลประทานที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ดิฉันเองต้องไปตัดงบประมาณนั้น ก็เนื่องจากว่า
ได้แลเห็นถึงความไม่สม่ำเสมอในเรื่องของการกระจายตัวของงบประมาณที่จะไปพัฒนา
ในเรื่องของแหล่งน้ำในจังหวัดต่าง ๆ หลายจังหวัดด้วยกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นรวมถึง
จังหวัดพะเยาด้วยนะคะ จังหวัดในภาคกลาง อาทิเช่น จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี
เหล่านี้เป็นจังหวัดที่มีระบบชลประทานเกือบจะ ๑๐๐ เพอร์เซ็นต์ แต่ขณะเดียวกันไปดูถึง
จังหวัดภาคอีสาน จังหวัดภาคเหนือ ที่ประชาชนมีความยากจน ต้องการน้ำแต่กลับไม่มี
การจัดสรรงบประมาณไปอย่างเป็นธรรมเท่าไรนัก อันนี้คือสาเหตุคะ วันนี้ไม่ว่าพี่น้อง
ประชาชนชาวภาคเหนือหลายจังหวัดที่มีความยากจน ปลูกข้าวโพด วันนี้ก็เจอปัญหา
เรื่องราคาตกต่ำ -----

ล่าสุด ส.ส. จังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน ก็ยกคณะไปหาท่านรัฐมนตรีไชยา ท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ ไปเรียกร้องเรื่องของข้าวโพด นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากปัญหาความยากจน เพราะฉะนั้นเราต้องการให้มีการกระจายตัวงบประมาณอย่างสมดุลกัน เกษตรกรนั้นไม่มี คำว่า ชี้แจง ค่ะท่าน แต่ปัญหาถ้าไม่มีน้ำก็ไม่สามารถทำอะไรได้ อันนี้เป็นสาเหตุใหญ่ ก็ฝากประธานว่าเราจะแนะนำให้กรมชลประทานได้ไปดูได้อย่างไร มีแต่พี่น้อง ส.ส. ของพวกเราเท่านั้นเองที่รู้ว่าปัญหาของจังหวัดเรานั้นจะแก้ได้อย่างไร จังหวัดพะเยาของดิฉันเอง ปัญหาที่รับมาก็คือปัญหาเรื่องปากท้อง ปัญหาที่จะต้องไปแก้เรื่องของแหล่งน้ำทั้งนั้น เมื่ออดีตที่ผ่านมา เมื่อสมัยปี ๒๕๔๔ ถึง ๒๕๔๘ ท่านประธานที่เคารพ ท่านอดีตนายกฯ ทักษิณได้จัดสรรงบประมาณซึ่งเป็นงบส่วนกลางเข้าไปช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เราได้แลเห็นผลประโยชน์ของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม นั่นก็คือผลประโยชน์ที่มาบวกซ้อนเข้ามาก็คือในเรื่องของการจัดสรรน้ำอย่างเป็นระบบ เราต้องการงบประมาณไปทำตรงนี้จะท่านประธานที่เคารพ เพราะว่าผลที่ได้มันได้ ๒ ต่อ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัย เรายังได้การแก้ปัญหาในเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแล้งด้วย เพราะฉะนั้นเราจะสามารถประหยัดงบประมาณ ๑. งบประมาณที่จะต้องไปแก้ปัญหาในเรื่องของภัยแล้ง ๒. งบประมาณเราก็ได้ในเรื่องของการไปช่วยเหลือชาวบ้าน ในเรื่องการส่งน้ำเข้าสู่แหล่งไร่นาของชาวบ้านอีกต่อหนึ่ง ตรงนี้แหละจะทำให้เราถึงที่จะมีความคิดว่าวันหนึ่งงบประมาณส่วนใหญ่ของจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบซีอีโอ (CEO) หรือบพัฒนาจังหวัดนั้นจังหวัดพะเยาได้จัดสรรไปมากกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ที่จะไปพัฒนาเรื่องของแหล่งน้ำ เพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันขอพูดสั้น ๆ ว่างบประมาณเรื่องของกรมชลประทานนั้นขอเป็นอย่างยิ่งว่าปีที่ผ่านมาและปีนี้คงทำอะไรได้ไม่มากนักนะคะ แต่ที่ตัดไว้ ๓๐ เปอร์เซ็นต์นี้ไม่ได้คิดว่าจะตัดเพื่อที่ ต้องการหรือว่าไม่เห็นความสำคัญของน้ำที่จะเข้าสู่การพัฒนา แต่ว่าต้องการที่จะให้กรมชลประทานได้แลเห็นความยุติธรรมในการที่จะจัดสรรงบประมาณไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ที่มีปัญหาเรื่องของน้ำ มีปัญหาเรื่องของการก่อสร้างระบบชลประทาน ตลอดจนถึงจังหวัดที่มีความยากจนเหล่านั้นด้วย ก็ฝากท่านประธานถึงท่านกรรมาธิการและข้าราชการตลอดจน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ

๒๕๑

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

วชิราภรณ์ ๑๑๖/๒

นายสามารถ แก้วมีชัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : เชิญ
ท่านวิชัย ล้ำสุทธิ ครับ

นายวิชัย ล้ำสุทธิ (ระยอง) : ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายวิชัย
ล้ำสุทธิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานที่เคารพ
ผมปรับลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ ๕ เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะงบ
ของกรมชลประทาน ท่านประธานครับ งบกรมชลประทานตั้งไว้ ๓๕,๖๐๐ กว่าล้านบาท
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มปริมาณน้ำ จัดหาแหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทานให้ทุกภาคส่วน
ได้รับน้ำได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตสินค้า เกษตรกร
สร้างรายได้ให้กับครอบครัว และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ นี่คือหัวใจของพี่น้อง
เกษตรกรไทย ท่านประธานที่เคารพครับ ผมเป็น ส.ส. จังหวัดระยอง งบชลประทาน
ในจังหวัดระยองครับ ขออนุญาตอธิบายว่าชลประทานที่ไปสร้างอ่างเก็บน้ำที่จังหวัด
ระยอง ปัจจุบันนั้นจังหวัดระยองมีอยู่ ๔ อ่าง ก็คืออ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำหนอง
ปลาไหล อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และอ่างเก็บน้ำประแสร์ ซึ่งกรมชลประทานส่วนมากก็จะ
ตั้งธงไว้ว่าทั้ง ๔ อ่างนี้ต้องเชื่อมติดต่อกัน ท่านประธานที่เคารพครับ หลาย ๆ ท่านคงได้
อ่านหนังสือพิมพ์นะครับ ที่บริษัทบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก จำกัด หรือ อีสท์ วอเตอร์
(East water) ขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับ -----

๒๕๒

สผ ๑๐/๒๕๕๒ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

วัชรวิ ๑๑๗/๑

ได้โฆษณาลงหนังสือพิมพ์ว่า ไม่ต้องกลัวว่าน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ของ ชลบุรี รับรองน้ำไม่มีการขาดแคลน เพราะว่าทั้ง ๔ อ่างที่เอ่ยไปนั้นเชื่อมติดต่อกันแล้วใช้ต่อไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระที่ชลบุรีและบางปะกงด้วย ท่านประธานที่เคารพปรากฏว่าของจริง ๆ นั้นทั้ง ๔ อ่างนั้น ปัจจุบันยังไม่ได้เชื่อมติดต่อกัน เชื่อมติดต่อกันแค่ ๓ อ่าง อ่างที่สร้างสุดท้ายคืออ่างเก็บน้ำประแสร์ เป็นอ่างสุดท้ายที่สร้างและเป็นอ่างที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยอง ยังไม่ได้เชื่อมต่อเพราะว่าประชาชนในพื้นที่ที่สร้างอ่างเก็บน้ำประแสร์นั้น ก็คืออำเภอวังจันทร์กับอำเภอเขาชะเมาของจังหวัดระยอง ไม่ให้ต่อต่อเชื่อมกับอีก ๓ อ่าง ท่านประธานที่เคารพ ท่านทราบไหมว่าสาเหตุอะไร ที่นางบประมาณตัวนี้ชาวบ้านไม่ให้ต่อต่อ ปัญหาตอนสร้างอ่างเก็บน้ำประแสร์ กรมชลประทานไปตกลงกับชาวบ้านว่าสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อเกษตรกร แต่ปัจจุบันกรมชลประทานนำน้ำทั้ง ๓ อ่างที่ต่อกันแล้ว นำไปขายให้กับบริษัท อีสท์ วอเตอร์ ในราคาลูกบาศก์เมตรละ ๕๐ สตางค์ ปรากฏว่าบริษัท อีสท์ วอเตอร์ เมื่อ ๒ ปีที่แล้ว น้ำในจังหวัดระยองที่ต้องใช้กับอุตสาหกรรมนั้น ปรากฏว่าดูน้ำในอ่างน้ำทั้ง ๓ อ่างหมดเลย มันก็เลยมีปัญหาว่าชาวบ้านที่สร้างอ่างน้ำประแสร์ก็ไม่ให้ใช้น้ำ นี่คือปัญหาใหญ่ของกรมชลประทาน ปรากฏว่ามาดูงบปี ๒๕๕๒ ก็ยังไม่มีเหมือนเดิม ข้อตกลงข้อที่ ๒ ชาวบ้านก็ โอ.เค. ถ้าเจรจาได้ ยกท่อน้ำขึ้นมาระดับหนึ่งได้เพื่อให้เกษตรกรใช้น้ำในอ่างได้ก็จะให้ต่อต่อ ปรากฏว่าตกลงกันว่าจะต้องทำถนนให้ชาวบ้านบริเวณวังจันทร์ก่อนถึงจะต่อต่อให้ ปรากฏว่า ๒ ปีไปแล้ว ปัจจุบันกรมชลประทานก็ยังไม่ทำถนนให้ งบประมาณปีนี้ กรมชลประทานได้ ๓๕,๖๐๐ กว่าล้านบาท ก็ยังไม่มีการงบประมาณเรื่องนี้เลย ท่านประธานครับ เพราะฉะนั้นก็ฝากกรมชลประทานด้วย ฝากท่านประธานด้วย ฝากงบประมาณส่วนนี้ด้วย งบประมาณชาวบ้านที่ให้ต่อต่อไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ก็ฝากดูตรงนี้ด้วย เพื่อจะให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของจังหวัดระยองไม่ให้มีปัญหาต่อไป ท่านประธานครับ ดูจากงบกรมชลประทานที่มีปัญหาชลประทานจริง ๆ ข้อที่ ๓ ก็คือไม่ค่อยประสานกับประชาชนในพื้นที่หรือประสานกับ ส.ส. ในพื้นที่ที่ช่วยทำงบประมาณที่แท้จริง ให้เกิดความจำเป็นจริง ๆ กับความต้องการของประชาชน เพราะคนในพื้นที่เท่านั้นที่จะรู้ปัญหาว่าปัญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกร ปัญหาในการต่อต่อ

๒๕๓

สผ ๑๐/๒๕๕๒ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

วัชรวิ ๑๑๗/๒

ของกรมชลประทานนั้นเป็นอย่างไร ไม่ใช่ข้าราชการคิดเอง ทำเอง ไม่สามารถสะท้อนความรู้สึก ความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริงได้ นั่นคือสิ่งที่เกิดปัญหาขึ้นในปัจจุบัน ท่านประธานที่เคารพ ผมขอฝากอีกเรื่องหนึ่ง ขอฝากว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกเรื่องคือต้องตั้งงบไว้เพื่อดูแลผลผลิตเกษตรกรตกต่ำด้วย ที่จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี มีผลไม่มาก ถึงฤดูเดือนเมษายน พฤษภาคมของทุกปี ก็จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากมาย ไม่มีปีไหนสินค้าผลไม้มันมีทุกปี ไม่ว่าจะเงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ออกมาที่ไรก็ล้นตลาดทุกปี เพราะว่าผลไม้มันจะออกดอก ออกผลพร้อมกัน เพราะฉะนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องตั้งงบประมาณส่วนนี้เพื่อแทรกแซงราคาสินค้า ไม่ใช่ส่งเสริมเฉพาะผลิตอย่างเดียว ต้องส่งเสริมในการขายด้วยครับท่านประธาน -----

- ๑๑๘/๑

ปัจจุบันกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบกรมเดียวที่จะต้องดูแล เพราะกรมส่งเสริมเกษตรมีงบอยู่ประมาณ ๔,๘๓๖ ล้านบาท ก็ไม่ได้มาส่งเสริมเรื่องการตลาด ส่วนมากจะเป็นโครงการส่งเสริมฟื้นฟูอาชีพ พักหนี้เกษตรกร แต่ไม่มีโครงการที่ช่วยเหลือในด้านการตลาดของผลไม้เลยครับ ท่านประธาน ถ้าเป็นไปได้ เกษตรกรถ้าผลิตแล้วไม่ส่งเสริมการขายก็ไม่ว่าจะผลิตไปทำไมครับ ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องจัดสรรงบประมาณให้เป็นธรรม ให้ทั่วถึงประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อให้เกษตรกรไทยได้สร้างรายได้อย่างมั่นคงและมั่นคงตลอดไป ขอขอบคุณครับท่านประธาน

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ต่อไปท่านสมบัติ ยะสินธุ์ ครับ เชิญครับ

นายสมบัติ ยะสินธุ์ (แม่ฮ่องสอน) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม นายสมบัติ ยะสินธุ์ ส.ส. แม่ฮ่องสอน พรรคประชาธิปัตย์ ครับ วันนี้ผมได้แปรญัตติของงบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ ๕ เปอร์เซ็นต์ ในการที่ผมตรวจดูงบประมาณแล้วนะครับเป็นงบประมาณที่ใช้งบใช้จ่าย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ๆ ผมมาตรวจสอบดูแล้วเม็ดเงินไปอยู่ที่บุคลากร งบดำเนินงานเสียส่วนใหญ่ ส่วนงบลงทุนเพื่อก่อให้เกิดรายได้แทบจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก ผมเลยขอตัดลดในส่วนของบุคลากร แล้วก็งบของการดำเนินงาน ซึ่งเป็นหมวดของการตอบแทนและซื้อวัสดุ เช่น เช่ารถ ซึ่งเป็นงบที่ใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงมาก ถ้าเราบริหารงานที่จะทำให้เม็ดเงินตรงที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปเป็นงบลงทุนเพื่อที่จะได้มีประสิทธิภาพในการที่จะไปก่อสร้าง ผมจะยกตัวอย่าง ถ้าเราตัดงบที่มีความจำเป็นน้อยหรือว่างบดำเนินการ งบบุคคลลงมาเพื่อที่จะเอาไปทำในกรมชลประทานนะครับ เพื่อได้แหล่งน้ำให้เกษตรกรจะได้ไปพัฒนา แล้วก็ก่อให้เกิดรายได้ เรื่องนี้ผมเห็นว่าเกษตรกรทั่วไป กรมชลประทานทำมา ๑๐๐ กว่าปี เพิ่งจะได้รับพื้นที่ของชลประทานแค่ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ นโยบายของรัฐบาลบอกว่าจะเป็นปีที่จะส่งเสริมทางด้านแหล่งน้ำ แต่ว่ากรมชลประทานมีงบลงทุนแค่ไม่กี่หมื่นบาท ประมาณ ๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ทำอย่างไรก็ไม่เพียงพอกับเกษตรกร ประเด็นของกรมชลประทาน อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้คือ อำนาน้ำหน้าทีครับ ในอดีตกรมชลประทาน

๒๕๕

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ศิริวรรณ ๑๑๘/๒

สามารถทำโครงการเล็ก ๆ ได้ แต่ปัจจุบันนี้เมื่อมีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นแล้ว กรมชลประทานไม่สามารถทำงานเล็ก ๆ ได้ ก็ทำให้เกิดช่องว่างในการพัฒนาแหล่งน้ำ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชลประทาน และอีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นที่ กรมชลประทานถ่ายโอนสิ่งก่อสร้างให้กับท้องถิ่น ซึ่งงบประมาณของท้องถิ่นไม่สามารถที่จะไปแก้ไขได้ ปล่อยให้ทิ้งร้างอยู่เนะครับ ตรงนี้เป็นความเสียหายที่พี่น้องเกษตรกรจะได้ใช้ประโยชน์ซึ่งบ่อชลประทานมีเพียงเล็กน้อย แต่ว่าท้องถิ่นไม่สามารถที่จะไปดำเนินการได้ เพราะท้องถิ่นนี้ใช้งบประมาณของตัวเองในอำนาจหน้าที่ของตัวเองแทบจะไม่เพียงพอ อยู่แล้ว ต้องมาแบกรับภาระของเงินถ่ายโอนของชลประทาน -----

ผมไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ของชลประทานหลาย ๆ ครั้งแล้วว่า เขาบอกตอนนี้กระจายอำนาจไปแล้ว โครงการ ๕ ล้านบาท ๑๐ ล้านบาท ไม่สามารถดำเนินการได้ ตรงนี้ผมฝากท่านกรมการไฟฟ้าปีนี้ทำอะไรไม่ได้มากก็ฝากปีหน้าจะครับ ถ้าเกิดว่ากรมชลประทานเขามาชี้แจงขอให้มีช่องทางไหนบ้างที่โครงการระดับกลางจะได้รับการพัฒนา ช่วงนี้มันอยู่สัญญาภาคระหว่างโครงการใหญ่กับโครงการเล็กซึ่งท้องถิ่นทำได้ แต่โครงการขนาดกลางไม่สามารถที่จะดำเนินการได้

ผมฝากไปทางชลประทานอีกอย่างหนึ่งครับว่ามีโครงการเมกะ โปรเจกต์ที่จะเอาน้ำลำน้ำโขงมาผมคิดว่างบประมาณเราไม่เพียงพอ และยังไม่สามารถที่จะเอาเงินที่ไหนมาทำด้วย จากที่ผมได้ประชุมหรือว่าได้หารือกันหลาย ๆ ท่านนะครับว่าได้ข้อมูลมา น้ำที่ตกจากน้ำฝนเรารับน้ำไว้แค่ไม่ถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ทุกวันนี้เราขาดแหล่งน้ำ เราขาดที่กักเก็บน้ำ ไม่ใช่ขาดน้ำ ตอนนี้อยู่เก็บเขื่อนไว้หลาย ๆ เขื่อนเราสามารถที่จะมีเขื่อนสำรองเล็กจากเขื่อนที่มีอยู่แล้วสามารถที่จะกักไว้ในลำน้ำสามารถที่จะทำได้ ทุกวันนี้แม่น้ำโขง แม่น้ำเจ้าพระยาก็ไหลลงทะเลหมด ถ้าเกิดว่าเราเก็บกักไว้ในลำน้ำไม่ต้องไปเอาลำน้ำสากลงมา มันก็จะเป็นประโยชน์กับชาวบ้าน แล้วที่ผมปรับลดไปเมื่อ ๕ เปอร์เซ็นต์ ผมอยากจะไปดูที่กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนแผนงานการสร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร ตรงนี้ผมดูแล้วเป็นแผนงานเร่งด่วนของรัฐบาลที่แถลงไว้เมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ นี้ นะครับ แต่ว่ารัฐบาลตั้งงบประมาณไว้แค่ ๖๐ ล้านบาท เพื่อที่จะประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร ซึ่งน้อยมากนะครับ เกษตร พืชผลทางเกษตร ผลไม้ราคาตกต่ำ แต่ท่านตั้งงบประมาณไว้ดูแลเรื่องนี้แค่ ๖๐ ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เกษตรกรมากที่สุดก็ตั้งงบประมาณ ผมอยากว่าถ้ามีงบประมาณส่วนอื่นให้มาเพิ่มตรงที่ประกันความเสี่ยงของพืชเกษตรนะครับ อย่างไรก็ตามสุดท้ายนี้ผมขอให้ตั้งงบประมาณมาเพิ่มเพื่อให้เกษตรกรมั่นใจว่าเวลาสินค้าตกต่ำจะได้รับการดูแลจากรัฐบาลนะครับ

๒๕๗

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ณัฐชนก ๑๑๙/๒

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ท่านต่อไปครับ ท่านสุภชัย ศรีหาล้า และจะต่อด้วยท่านวินัย เสนเนียม และท่านพิมพ์ภัทรา
วิชัยกุล เชิญท่านสุภชัยครับ

นายสุภชัย ศรีหาล้า (อุบลราชธานี) : เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม
สุภชัย ศรีหาล้า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธาน
ที่เคารพครับ วันนี้เป็นวันที่ ๒ ที่สภาแห่งนี้ได้ทำหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่ง นั่นคือ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช
๒๕๕๒ ในวาระที่ ๒ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญในฐานะที่เราเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร การปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหัวใจของพวกเราทุกคน
ท่านประธานที่เคารพครับ ในการทำหน้าที่ตรงนี้ยังสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๖๖
และมาตรา ๑๖๗ ที่บัญญัติไว้บอกว่า งบประมาณแผ่นดินนั้นสภาต้องพิจารณา
เป็นพระราชบัญญัติ ในขณะที่เดียวกันมาตรา ๑๖๘ ก็เขียนไว้เช่นเดียวกันว่า เราในฐานะ
ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องวิเคราะห์และพิจารณา -----

ในขณะที่เราวิเคราะห์และพิจารณาสภาแห่งนี้เป็นสภาที่มุ่งให้เราใช้ปัญญาและใช้เหตุผล ในขณะที่สภาแห่งนี้มุ่งให้เราใช้ปัญญาและใช้เหตุผล อาจจะต้องข้ามกับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อีกส่วนหนึ่ง คือ ทหารที่มุ่งใช้กำลัง ผมมีความไม่สบายใจเล็ก ๆ ว่าในขณะที่สภาแห่งนี้มุ่งให้ใช้ปัญญาและใช้เหตุผล มีสมาชิกบางท่านประสงค์ที่จะให้เราใช้กำลังในบางกรณี ขณะนี้มันเสมือนหนึ่งกลับหัวกลับหางกัน ทหารกลับใช้สติปัญญา เราบางกลุ่มกลับอยากจะทำให้ใช้กำลังท่านประธานที่เคารพครับ ถ้าเผื่อว่าเราทำหน้าที่อย่างนี้ ผมมีความเห็นว่าการพิจารณางบประมาณในวาระที่ ๒ ขณะนี้ ถ้าเผื่อว่าพวกเราทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ความสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน โดยส่วนตัวของกระผม นั้น มาตรา ๑๑ ซึ่งพิจารณางบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผมแปรญัตติปรับลด ๕ เปอร์เซ็นต์ ผมมีเหตุผลอย่างนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับ กระผมไม่เชื่อว่า ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ กระผมไม่เชื่อว่า การจัดงบประมาณในครั้งนี้ยึดหลักการกระจายงบประมาณด้วยความเป็นธรรมควบคู่ไปกับการพิจารณาลำดับความสำคัญของปัญหา ที่กระผมไม่เชื่ออย่างนั้น ผมมีเหตุผลอย่างนี้ครับ จากการพิจารณาปรับลดของคณะกรรมการซึ่งได้พิจารณาปรับลดไปแล้วนั้น ปรับลดในส่วนของกรมชลประทานไป ๙๒๓ ล้านบาท ท่านประธานที่เคารพครับ ส่วนที่ปรับลดไปนั้นมีโครงการที่มีความสำคัญยิ่งที่กระผมได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสและเป็นโครงการในความอนุเคราะห์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ นั่นก็คือโครงการจัดสร้างระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำพือาร์ (PR) ๓ ฝ่ายอำนาจเจริญ เพื่อส่งน้ำให้กับโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย เดิมที่จัดงบประมาณในส่วนนี้ไว้ ๖๒.๗ ล้านบาท ปรับลดลงไป ๒๑.๔ ล้านบาท นั่นคือปรับลดลงไปเกือบ ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ท่านประธานที่เคารพครับ โครงการแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ลงทุนก่อสร้างไปหลายพันล้านบาท ขณะนี้ถนนหนทางเรียบร้อย ตัวอาคารเกือบสมบูรณ์ในพื้นที่กว่า ๑,๐๐๐ ไร่ พี่น้องชาวอีสานคาดหวังว่าสถานที่สำคัญแห่งนี้จะเสมือนหนึ่งศูนย์ศิลปาชีพบางไทร แต่จำลองศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเป็นศูนย์ศิลปาชีพในมิติของคนอีสาน นั้นเรามุ่งหวังในอนาคตว่าจะเป็นแหล่งฝึกป้อนฝีมือให้ชาวอีสานมีฝีมือไม่ลายมือในการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป แต่กระผมไม่มั่นใจว่าท่านใช้หลักเกณฑ์ใดในการตัด

๒๕๙

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ศิริลักษณ์ ๑๒๐/๒

ลดงบประมาณส่วนนี้ไป ผมจึงได้เรียนในเบื้องต้นว่าผมไม่เชื่อมั่นว่าท่านจะจัดสรร
งบประมาณด้วยความเป็นธรรมท่านประธานที่เคารพครับ ถ้าเผื่อว่าพิจารณาจากเอกสาร
เล่มสี่เขียวซึ่งเป็นรายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณเล่มที่ ๔ ถ้าเผื่อท่านกรรมาธิการจะกรุณาเปิดไปดูในส่วนของกรมชลประทาน
ท่านประธานครับ หน้า ๘ - ๑ ครับ กรมชลประทานจัดสรรเพิ่มมา ๕๒๒ ล้านบาท
ท่านประธานที่เคารพครับ ๕๒๒ ล้านบาทนี้เป็นการจัดเพิ่มขึ้นมาจากที่
ตัดงบประมาณไปแล้ว การตั้งเพิ่มในส่วนนี้ผมรวมตัวเลขดู เป็นตัวเลขที่จัดสรร
งบประมาณให้กับพี่น้องชาวอีสานเพียง ๘๐ ล้านบาทเท่านั้น ผมจำลองตัวเลขนะครับ
ผมไม่ได้พูดถึงการจัดงบประมาณโดยภาพรวมของกรมชลประทานทั้งหมด ผมจำลอง
ตัวเลขเฉพาะในส่วนของการตั้งเพิ่มเท่านั้นถ้าเผื่อว่า ๕๐๐ กว่าล้านบาท จัดให้กับ
ชาวอีสาน ๘๐ ล้านบาท ท่านครับ เพียงโครงการเดียวครับที่จัดเข้าไปให้กับการป้องกัน
ตลิ่งในพื้นที่อำเภอเมือง ๒ แห่ง ของจังหวัดอ่างทอง ไม่รู้ว่ามีสำคัญอย่างไรครับ
ก็ปาเข้าไป ๘๑ ล้านบาทแล้วครับ -----

- ๑๒๑/๑

แล้วอย่างนี้จะให้ผมเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าท่านจัดงบประมาณด้วยความเป็นธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชน ท่านประธานที่เคารพครับ ผมจึงขอให้คณะกรรมการได้โปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมเรื่องน้ำสำหรับคนอีสาน เรื่องน้ำสำหรับพี่น้องประชาชนของกระผม ๓๕ จังหวัด ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพราะระบบชลประทานดีเหลือเกิน วันนี่มติ ครม. ชื่อข้าวนาปรัง ๓๕ จังหวัด นั้นไม่มีแม้แต่จังหวัดเดียวที่มีโอกาสทำนา ๒ ครั้ง แล้วอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานครับ ท่านประธานที่เคารพ ขอความกรุณาท่านอีกครั้งหนึ่ง ขอให้คณะกรรมการได้โปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมเรื่องน้ำสำหรับคนอีสาน และให้คำอธิบายในประเด็นต่าง ๆ ที่กระผมได้นำเรียนต่อที่ประชุม ขอบพระคุณครับ

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ต่อไปครับ ท่านวินัย เสนเนียม ครับ

นายวินัย เสนเนียม (สงขลา) : กราบเรียนท่านประธานครับ ขออนุญาตที่จะสลับกับคุณพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ครับ

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญครับ

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล (นครศรีธรรมราช) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ดิฉันได้ขอสงวนคำแปรญัตติเพื่อปรับลดงบประมาณในมาตรา ๑๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้ความสนใจในภารกิจของกรมประมงมากเป็นพิเศษ ครั้งนี้คะ กรมประมงได้ตั้งงบประมาณไว้จำนวนกว่า ๓,๑๐๐ ล้านบาท เหตุผลในการปรับลดงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องด้วยจากสาเหตุที่ดิฉันเห็นการทำงานของกรมประมงไม่สามารถแก้ไขปัญหาของพี่น้องชาวประมงได้ ที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่ายังคงมีพี่น้องชาวประมงเป็นจำนวนมากที่ยังคอยรอรับผลประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณของกรมประมงกว่า ๒๓ จังหวัด ท่านทราบไหมคะว่าการจัดสรรงบประมาณของกรมประมงในครั้งนี้อย่างที่ผ่านมานั้นทำให้เห็นว่าไม่สามารถนำงบประมาณไปแก้ไขปัญหาของชาวประมงได้ เพราะวันนี้พี่น้องชาวประมงยังคงได้รับ

ปัญหาที่เคยประสบแบบเดิม ๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ที่ซ้ำร้ายคะ ปัญหาที่เขาเคยพบเคยประสบ
 ตอนนี้ได้ทวีความรุนแรงจากปัญหากลายเป็นวิกฤตการณ์ชาวประมงไปเรียบร้อยแล้วคะ
 นำเสียดายนะคะ ที่กรมประมงต้องได้รับงบประมาณในครั้งนี้ไปใช้เพื่อพัฒนาพี่น้อง
 ชาวประมง แต่กลับกลายเป็นสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นให้พี่น้องชาวประมง วิกฤตการณ์ที่ดีฉัน
 ได้กล่าวเอ่ยถึงในข้างต้นนั้นมีทั้งหมด ๓ ประการ ด้วยกันคะ ประการแรก ก็คือ
 วิกฤตการณ์ของต้นทุนในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้า ราคาน้ำมัน หรือแม้แต่ราคา
 วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นต้นทุนในการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาของน้ำมันคะ เราปฏิเสธ
 ไม่ได้นะคะว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมากับปีนี้ขณะนี้ราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่าเท่าตัว ท่านทราบ
 ไหมคะ ราคาน้ำมันมันหมายถึงต้นทุนการผลิตของพี่น้องชาวประมงกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์
 ราคาน้ำมันสูงขึ้น ต้นทุนสูงขึ้น แต่ผลที่พี่น้องชาวประมงกลับได้รับก็คือราคาสินค้าของ
 พี่น้องชาวประมงสูงขึ้นไม่ถึงร้อยละ ๕๐ คะ ด้วยภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ ต้นทุนสูงขึ้น
 แต่เขากลับขายสินค้าในราคาที่สูงขึ้นไม่ถึงครึ่งของราคาต้นทุน เขาต้องแบกรับกับปัญหา
 สภาวะที่ขาดทุน ทำไมคะ ทำไมสินค้าราคาเกษตรอย่างอื่นถึงมีการประกันสินค้า
 แต่ทำไมท่านไม่เคยเหลียวแลสินค้าประเภทประมงให้ได้รับการประกันสินค้าด้วยคะ
 วิกฤตการณ์ที่สำคัญคะท่าน ก็คือวิกฤตการณ์ของการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นที่จะ
 ตอบสนองผลประโยชน์ของคนภายในกรมประมง ไม่ได้มุ่งเน้นคนที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือ
 พี่น้องชาวประมงอย่างแท้จริง ขาดคุณภาพในการบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการ
 ในสภาวะที่ไม่พร้อม ไม่มีการบูรณาการ ไม่มองไปข้างหน้า ไม่นำปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็น
 บทเรียน ที่สำคัญคะ ไม่นำพาใด ๆ ทั้งสิ้น คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือพี่น้อง
 ชาวประมงที่เขาเฝ้ารอคอยการแก้ปัญหาของคนภายในกรมประมงเอง ดิฉันไม่เข้าใจ
 นะคะว่าทางกรมประมงเคยตั้งวิสัยทัศน์เอาไว้ที่จะมุ่งไปเป็นผู้นำทางการประมง
 อย่างยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชน จะอยู่ดีมีสุขได้อย่างไร
 ในเมื่อตอนนี้เขาแทบสิ้นจากอาชีพประมงไปแล้ว -----

ดิฉันขอยกตัวอย่างค่ะ ถึงการแก้ไขที่ไม่ได้รับการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ก็คือเรื่องของกรณีเรือคราดหอยลาย ในพื้นที่ของดิฉันตั้งแต่อำเภอขนอมจนถึงอำเภอท่าศาลา ในอำเภอขนอมกว่า ๔ หมู่บ้าน บ้านบางโหนด บ้านบางแพง บ้านชุมชนมุสลิม และที่สำคัญก็คือบ้านท่าม่วง เลยไปถึงอำเภอท่าศาลาค่ะ ตั้งแต่หาดสระบัว บ้านหน้าทับ จนถึงบ้านนายทุ่ง พี่น้องชาวประมงกว่า ๓,๐๐๐ ราย กว่า ๓,๐๐๐ ครัวเรือนต้องได้รับผลกระทบจากการที่เรือคราดหอยลายไปนำความเสียหายให้กับพี่น้องชาวประมงเรือคราดหอยลายมันก็เหมือนการไถนาบนดินนะคะท่าน คราดหอยลายแต่ละครั้งทำให้อวนของพี่น้องชาวประมงเสียหายกว่า ๘๐๐ ผืน คิดเป็นค่าเสียหายต่อครั้งกว่า ๕ แสนบาท แต่ผลที่ชาวประมงกลุ่มหนึ่งได้รับจากการคราดหอยลายนั้นก็คือได้รับการชดเชยชดเชยแต่ละครั้งก็คือ ๔ แสนบาท ๔ แสนบาทของคนเพียงกลุ่มเดียวกลับทำ ความเสียหายกว่า ๕ แสนบาทกับพี่น้องชาวประมงกว่า ๓,๐๐๐ ครัวเรือน คุ่มกันใหม่คะ ปัญหานี้เป็นมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุก ๆ ปี ปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า ๓ เดือน เวลาที่พี่น้องชาวประมงเดือดร้อน ขอความช่วยเหลือจากเรือตรวจการประมงคะ เขาโทรไปได้รับคำตอบจากเรือตรวจการบอกว่าน้ำมันหมด ดิฉันไม่เข้าใจว่าคนในกรมประมง จัดสรรงบประมาณไปถึงหน่วยงานนี้ไม่เพียงพอ หรือว่าพี่น้องประชาชนโทรไปซ้ำคะ ซ้ำไป ถ้าโทรไปก่อนหน้านั้นสักชั่วโมง ๒ ชั่วโมงอาจจะได้รับการช่วยเหลืออย่างปัจจุบันทันด่วน สิ่งต่าง ๆ ที่ดิฉันได้กล่าวมาข้างต้นมันส่งผลความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียง ส่งความเสียหายไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ที่สำคัญที่สุดคะ สภาวะจิตใจของพี่น้องประชาชน ณ ตอนนี่เขาต้องอยู่ในสภาวะที่ตื่นกลัว ตลอดเวลา เมื่อถึงเดือนเจ็ด เดือนแปด เขาต้องมาคอยระวังคะ ต้องมาคอยจับกลุ่มกันเอง โดยอาศัยผู้นำชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือแม้แต่นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล เขาต้องใช้วิธีการที่เรียกว่าใช้วิธีของโจรเพื่อกำจัดโจรที่เรียกว่า เรือคราดหอย เขาต้องเฝ้าคอยระวังคะท่าน ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ที่ดิฉันได้กล่าวมาข้างต้น ดิฉันจึงมีความรู้สึกว่าการจัดสรรงบประมาณให้กรมประมงปีแล้วปีเล่า ครั้งแล้วครั้งเล่า กว่า ๓,๑๐๐ ล้านบาท ไม่ได้มีผลประโยชน์ที่ชัดเจน ที่ชาวประมงจะได้รับคะ เพราะ ปัญหา ยังคงเกิดขึ้นซ้ำ ๆ ซาก ๆ ในที่เดิม ระยะเวลาเดิม แต่กรมประมงก็ยังไม่ได้

๒๖๓

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

นักสสร ๑๒๒/๒

แก้ไขให้เหมือนเดิมค่ะ ดิฉันขอปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมประมงลงร้อยละ ๑๐
ขอขอบคุณค่ะ

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ท่านสมาชิกครับ เนื่องจากมีท่านผู้อภิปรายเสนอขออภิปรายมากนะครับ แล้วก็ยังมีหลาย
พรรค ผมจะพยายามสลับนะครับ แต่เนื่องจากได้อ่านชื่อท่านวินัยไปแล้วนะครับ ก็เชิญ
ท่านวินัย เสนอเนียม เสร็จแล้วจากนั้นก็จะเป็นท่านไพจิตร ศรีวรขาน เชิญท่านวินัยครับ

นายวินัย เสนอเนียม (สงขลา) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม
นายวินัย เสนอเนียม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์
ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่างบประมาณปี ๒๕๕๒ ๑,๘๓๕,๐๐๐ ล้านบาท
ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับ ๖๙,๖๗๐ ล้านบาทเศษ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรได้มอบหมายตั้งคณะกรรมการได้ไปติดตามเพื่อที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ได้ให้ข้อสังเกตไปหลาย ๆ เรื่องในวาระที่ ๑ วันนี้พิจารณาในวาระที่ ๒ กระผมได้ดูเอกสาร
ที่ส่งมาให้ในวาระที่ ๒ แล้วกลับปรากฏว่าการพิจารณานั้นยังไม่ดีเท่าที่ควร
ครับท่านประธาน งบประมาณมีอย่างจำกัด ต้องจัดสรรตามความเป็นจริง และก็ตาม
ความเป็นธรรม หรือตามนโยบายของรัฐบาลนั้นเป็นหลัก ผมดูแล้วกรรมการก็
ไม่สามารถทำอะไรได้มาก และเห็นตัวเลขที่ได้ไปปรับลดทุกกระทรวง แล้วเอามาแปรเพิ่ม
กลับสร้างความสงสัยขึ้นไปอีกด้วยซ้ำไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผมมีเวลา
จำกัดอยู่ อยากจะเรียนท่านประธานว่าในนโยบาย ซึ่งเราทราบกันอยู่แล้ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดหาแหล่งน้ำ ผมอยากจะมุ่งเน้นไปที่กรมชลประทาน -----

กรมชลประทานดูอย่างไรมันก็ไม่เป็นธรรมอยู่ดี ดูอย่างไรก็เป็นนโยบายวิ่งไล่ตามในการแก้ปัญหาอยู่ดี และหลายปีที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้ครับ โดยเฉพาะ ๔ - ๕ ปี เราจะเห็นชัดเจนมาก นโยบายงบประมาณไปกระจุกนโยบายตามความต้องการ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมากที่สุดทีเดียว ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่ากรมชลประทานได้ไปก่อสร้างในโครงการหลาย ๆ โครงการค้างเอาไว้และก็ไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่อง คลองส่งน้ำระบบชลประทานชุดเอาไว้ทำเอาไว้ ๘๐๐ เมตร แล้วก็ไม่ได้ทำต่อแปลว่าอะไรครับ ท่านประธาน แยกจากคลองสายใหญ่ไปคลองสายเล็ก คลองซอย ปรากฏว่าแทนที่ราษฎรจะได้ใช้น้ำอย่างไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมที่จะไปซื้อน้ำมันมาใช้เครื่องสูบน้ำเล็กเข้านาต้องลงทุนเพิ่มเติม สิ่งเหล่านี้พูดกันอยู่ตลอดเวลา ถอนคันคลองชลประทานเขาของงบประมาณมาเพื่อที่จะไปปรับปรุง ซึ่งได้งบประมาณ ๑๐ ปีที่แล้ว ผมก็พูดในสภาแห่งนี้จึงได้งบประมาณไป ๑๐ ปีมาแล้วก็ไม่ได้รับการปรับปรุง ท่านประธานครับ โครงการกั้นน้ำกระแสน้ำกั้นตัวอย่างเป็นรูปธรรมที่ท่าน พลเอก เปรม อดิเรก ได้ดำริไว้เพื่อที่จะช่วยเกษตรกรในอำเภอกระแสน้ำกั้นจังหวัดสงขลา ทำเอาไว้ไม่ครบวงจร ลงทุนไป ๕๐๐ - ๖๐๐ ล้านบาท แล้วก็ทิ้งช่วงคาราคาซังไว้กลายเป็นคันกั้นน้ำไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลสาบ แทนที่จะป้องกันน้ำทะเลสาบเข้ามาท่วมไร่นาของราษฎรเวลาฝนตก อย่างนี้เป็นต้น โครงการทะเลสาบสงขลาที่เช่นเดียวกันเดิมเป็นโครงการบูรณาการที่ได้ตั้งเอาไว้ ปรากฏว่าเมื่อมาดูงบประมาณในปัจจุบันไม่ได้รับการดูแลติดตามเอาใจใส่เท่าที่ควร งบประมาณหายไปไหน กระจายอยู่หลาย ๆ กระทรวง เข้าไปดูในรายละเอียดติดอยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นองค์กรเป็นหน่วยที่ทะเลสาบมีนายกรัฐมนตรีนับเป็นประธาน ผมได้พูดคุยเรื่องนี้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าต้องปรับปรุง เพราะมีฉะนั้นแล้วกรมทั้งหลายที่ได้รับการกิจไปดูแลจังหวัดทั้งหลายหรือลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รอบ ๆ ทะเลสาบไม่ได้รับการแก้ไข เช่น เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๔๘ น้ำท่วมขังอยู่ ๓ เดือน รอบ ๆ ทะเลสาบ ในเขตเมืองก็หายไป แต่เขตพื้นที่ไร่นาของเกษตรกร ผมบอกเกษตรกรว่าท่วมปีนี้เราจะจนไป ๓ ปีแล้วก็เป็นอย่างจริงครับท่านประธาน จากวันนั้นถึงวันนี้ราษฎรตรงนั้นยังต้องฟื้นฟูเรื่องของน้ำท่วมอยู่ กรมชลประทานไม่สามารถที่จะไปชดเชยน้ำวางแผนในระยะยาว เพราะว่าติดอยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบ จึงไม่ทราบว่าคณะกรรมการ

ได้พูดคุยกันเรื่องนี้มานาน้อยแค่นั้น เพราะว่าลุ่มน้ำกว้างเท่าเดิมแต่มันตื้นขึ้น ตะกอนหน้าดินลงไปทับถม ผนตกปริมาณเท่าเดิม ท่านประธานครับ ไหลลงสู่อ่าวไทยไม่ได้มันก็ท่วมล้นป่าลงมารอบ ๆ ทะเลสาบ นั่นประการสำคัญ เพราะฉะนั้นอยากเรียนว่าในส่วนของการจัดงบประมาณเพิ่มเติม ท่านประธานครับ แปรเพิ่มมา ๕๒๒ ล้านบาท ผมเรียนแล้วว่าดูอย่างไรมันก็แปลกประหลาด ผมไปดูรายละเอียดปรากฏว่า ๑๐ ล้านบาท ๑๐ ล้านบาท ๑๐ ล้านบาท ในโครงการที่ไม่ผูกพันอย่างนี้เป็นต้น หรือโครงการอื่น ๆ ที่ไม่ได้ทำมาในชั้นวาระที่ ๑ แต่มีเพิ่มเข้ามา อย่างนี้ก็น่าแปลกประหลาดใจว่ามีการแทรกแซงในการจัดตั้งงบประมาณท่านประธานครับ สิ่งที่หน่วยงานเขาขอมันไม่ได้ แต่กลับได้ในสิ่งที่เขาไม่เคยขอ และลงในพื้นที่เดิมครับ ขอมาตามระบบงบประมาณปกติ จากหน่วยปฏิบัติมาถึงกรมมันก็หายไปหรือมาถึงสำนักงบประมาณหายไป มาถึงสภามันหายไป อย่างนี้เป็นต้น มาดูแล้วในสิ่งที่ให้ไปในเรื่องของการแปรเพิ่มไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรเลย และหน่วยงานก็ไม่ได้รับทราบ อยู่ ๆ ก็มีตัวเลขไหลเข้ามา แต่สิ่งที่เขาขอไม่ได้ ภารกิจเหล่านี้ผมคิดว่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจังหวัดสงขลาของผม สิ่งเหล่านี้น่าจะเกิดขึ้นในหลาย ๆ จังหวัดในหลาย ๆ พื้นที่ เพราะฉะนั้นกราบเรียนท่านประธานว่ากรมชลประทานในหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ นอกจากนั้นหน่วยงานอื่น ๆ ของกระทรวงเกษตรฯ อีกหลายกรม ในภารกิจ ๑๔ กรม ได้รับงบประมาณไป ท่านประธานครับ ผมหมดเวลา ขออนุญาตที่จะสรุปอย่างนี้ว่าในการจัดสรรงบประมาณให้กับภาคใต้ในสมัยที่ผ่านมา เราไม่สามารถทำอะไรได้ ได้รับงบประมาณไม่มีความเป็นธรรม -----

ในสมัยท่าน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ท่านเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยสมาชิกพรรคได้ลงชื่อกันบอกว่า ในการจัดงบประมาณนั้นขอให้พิจารณาให้ความเป็นธรรมกับภาคใต้ด้วย กลับมาปีนี้พอมาดู กลับมาเหมือนเดิมอีกครับท่านประธาน เพราะฉะนั้นการเก็บภาษีมาปีนี้เราตั้งงบประมาณผมเรียนแล้วว่าเราได้น้อยแล้ว ประกาศพระราชบัญญัติฉุกเฉินเมื่อ ๒ - ๓ วันที่ผ่านมา นักเข้าไปอีกครับ แทนที่จะได้รายได้จากนักท่องเที่ยว จากการค้าขาย จากการทำธุรกิจ ทำให้เราได้รับงบประมาณในการจัดเก็บภาษีมาพัฒนาประเทศจะลดลงอีกครับ ขอขอบคุณครับ ท่านประธานครับ

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านไพจิต ศรีวรขานครับ

นายไพจิต ศรีวรขาน (นครพนม) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม ไพจิต ศรีวรขาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม พลังประชาชน ท่านประธานครับ กระทรวงเกษตรฯ เป็นกระทรวงใหญ่ กระผมได้สงวนคำแปรญัตติไว้ เพื่อให้มีผลในการพิจารณางบประมาณที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ผมขอปรับลดกรมชลประทาน ซึ่งเป็นกรมใหญ่ มีงบประมาณ ๓๕,๖๐๐ ล้านบาท ขอปรับลด ๕๐๐ ล้านบาท กรมวิชาการเกษตร ๑๐๐ ล้านบาท กรมปศุสัตว์ ๑๐๐ ล้านบาท กรมการข้าวซึ่งเป็นที่ผลิตพันธุ์ข้าวสำหรับอาชีพหลัก ๕๐ ล้านบาท และสำนักงานปฏิรูปที่ดินอีก ๕๐ ล้านบาท ผมเข้าใจว่าเวลาที่ให้ผมนี้ น่าจะพูดไม่ได้ทั้งหมดนะครับ ต้องขออนุญาตท่านประธานว่า วันนี้พี่น้องประชาชนที่เลี้ยงวัว มีปัญหาเรื่องราคาวัว การยกเลิกโครงการโคล้านตัวของรัฐบาลชุดที่แล้ว ทั้ง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยรัฐบาลชุดก่อน แล้วก็พี่น้องประชาชนก็เข้าร่วมโครงการ วันนี้เขาเป็นหนี้เป็นสิน รัฐบาลไม่สนใจ ไม่เอาใจใส่ต่อการเลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลจัดการการผลิตพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ แล้วก็เรื่องราคา วันนี้ไม่ได้สนใจใส่ใจที่จะแก้ไขปัญหา ท่านประธานครับ เมื่อก่อนวัวราคาตัวละ ๑๐,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐ บาท วันนี้ ๓,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาทครับ แล้วจะปล่อยเงินให้กรมปศุสัตว์ เอาไปใช้แบบขาดความรับผิดชอบ ผมฝากเรื่องนี้ว่ากรมการได้เข้าใจปัญหานี้ไหม ผมไม่ทราบว่าใครเลี้ยงวัวหรือเปล่า แล้วได้ไปคลุกคลีกับภาคเกษตร แล้วเขาตอบท่านว่าอย่างไรเรื่องนี้ ที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนมเขามีสำนักงานที่ส่งเสริม

๒๖๗

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

สุทธิกานต์ ๑๒๔/๒

การเลี้ยงโคเนื้อ เขาไม่มีโรงฆ่าที่ทันสมัย ห้องเย็นไม่พอ อะไรหลายอย่างเหล่านี้ครับ เขาทำการผลิตการตลาดที่ได้ชื่อเสียงมา ถามว่ากรรมวิธีการได้เข้าไปรู้เรื่องปัญหาเหล่านี้ไหมที่จะแก้ไขในภาคของอาชีพของประชาชน ท่านประธานครับ ผมจะขออนุญาต เข้าที่กรมชลประทาน ๓๕,๐๐๐ ล้านบาทที่ผมไม่ได้สนใจนะครับ ถ้าหากจะใช้เงินทุกบาท ทุกสตางค์ให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องโดยทั่วถึง ผมทำเรื่องเพื่อที่จะให้ขอทางกระทรวง เกษตรฯ กรมชลประทานได้ดูแลแก้ปัญหาประชาชนกว่า ๒๐ เรื่อง ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ ก็จะถามผมว่า วันนี้มีเรื่องอะไร เวลาเข้ามาสภา ผมสนใจว่ามันเป็นความเป็นความตาย ของประชาชน ท่านปรับลดลงน้อยผมไม่ว่าอะไรนะครับ แปลว่าปรับลดลงน้อยก็คือ ประโยชน์ยังเป็นของประชาชนอยู่ แต่ว่าการที่ท่านเอาเงินที่ปรับลดแล้วไปใส่ในพื้นที่ ที่ให้คุณให้โทษต่อผู้แทนราษฎรที่เป็นกรรมวิธีการ เป็นเรื่องที่เจ็บปวด ผมไม่อยากพูด เพราะตัวเองก็เป็น ส.ส. ที่เป็นภาครัฐบาล แต่ว่าโดยประเพณีปฏิบัติของกรรมวิธีการ ไม่เคยมีนะครับ ท่านประธานครับ ท่านก็คงจะทราบ ท่านรองผู้อำนวยการสำนัก งบประมาณ ท่านบัณฑูรซึ่งนั่งอยู่ตรงนี้ก็ทราบว่ามีการปฏิบัติอย่างนี้นะครับ ท่านประธาน ครับ สมุดเล่มเขียวนี้พูดกันตรง ๆ เงิน ๕๒๒ ล้านบาท ได้ใส่ลงในพื้นที่ของกรรมวิธีการ งบประมาณ เกือบทั้งหมดนะครับ ผมจะให้รายละเอียดเป็นอัน ๆ ก็ได้ครับ ถ้าไม่แก้ไข แล้วฝากด้วยว่าข้ารัฐธรรมนูญด้วยตรงนี้ ผมจะยกตัวอย่างนะครับ รายการที่ ๔ ทำนบ ปิดกั้นลำน้ำมูล ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ๑ แห่ง ๒๕ ล้านบาท อันนี้ถามดูว่า ท่านอยากตอบผมนะว่าเป็นเรื่องของรัฐมนตรี เป็นเรื่อง มติคณะรัฐมนตรี ถ้าตอบไปตอบนักเรียน แต่อยากตอบผู้แทนหลายสมัยอย่างผม มันต้องมีที่มาที่ไป-----

คลองระบายน้ำจังหวัดร้อยเอ็ด ๒ งาน ก็มีกรมการจังหวัดร้อยเอ็ดอีก ศรีสะเกษก็มี กรมการศรีสะเกษ สงขลาหนักเลยครับท่าน ลำดับที่ ๗ ที่ ๘ ที่ ๙ ที่ ๑๐ สงขลา อะไรหนักหนา ผมจะให้รายชื่อท่านกรมการนี้กับท่านประธานด้วยถ้าหาก ไม่มีการแก้ไข ท่านประธานครับ ที่หนัก ๆ ก็คือหน้าที่ ๒ ของจังหวัดอุบลราชธานี ๓ - ๔ รายการเลย ผิดรัฐธรรมนูญโดยชัดแจ้ง ผมว่าอย่าทำเลยครับ สภาเราต้อง รักษาเกียรติและชื่อเสียงของเรา ตามสูณานุรูปที่ได้รับมอบหมายไปจากสภา ผมเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้เรามีเกียรติ แล้วก็ไม่ต้องให้เกิดขึ้น จังหวัดอื่น ๆ มีเยอะเยอะครับ แล้วอันนี้ จะไปหลอกหลอนอยู่ที่บึงจังหวัดอีก ก็จะมีอยู่ในจังหวัดของชลประทานใกล้เคียงกัน ผมเสนอว่าเงินที่ ๕๕๒ ล้านบาทนี้อย่าเพิ่มเลย ท่านประธานครับ ปรับออกเสีย แล้วก็ คินให้เป็นส่วนลดของงบประมาณ เพราะวันนี้ภาครัฐมันไม่พออยู่แล้ว กู้แล้วกู้อีก ๒ แสน ๓ แสนล้านบาท เราก็กู้ให้น้อยลง อย่างน้อยผมก็ทำหน้าที่สะท้อนไปว่าวิธีอย่างนี้ ผมก็ให้ปรับลดออก จะลดลงมาที่ท่านปรับไป ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท ก็เอาตัวนี้ออก อย่างน้อยก็ ๕๒๒ ล้านบาท ผมเสนอหลาย ๆ โครงการเป็นเรื่องของงบปกติ แปรญัติติ มาเหมือนกัน ๘,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ ล้านบาทครับท่านประธาน แต่มันไม่ใช่กรมการ งบประมาณ มันก็เลยไม่ได้ อันนี้เป็นเรื่องปกติ แต่ว่าเขาไม่ให้ทำ เดิมไม่มีหรือครับ ถ้าจะแปรเพิ่มแปรอะไร ถ้าเป็นองค์รวมในการส่งเสริม ในการวิจัย ในการส่งเสริมอย่างอื่น ไม่มีเรื่องพื้นที่เลย แต่คราวนี้เต็มทั้งเล่มเขียนนี้ ท่านรองฯ บัณฑิตช่วยดูด้วย ผมว่าถ้าให้ผม อภิปรายแต่กระทรวงก็จะมีเรื่องเหล่านี้เข้ามา ผมฝากว่าให้แก้ไข แล้วผมฝากเรื่องนี้ ไปยังสมาชิกวุฒิสภาด้วย ให้ตรวจสอบให้ด้วย อะไรที่มันผิดอย่าทำ ผมก็หวังว่าจะทำให้เกิดความรอบคอบแล้วก็ถูกต้องตามข้อบังคับของสภา ขอบพระคุณครับท่านประธาน

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญคุณนิยม เวชกามา ครับ

นายนิยม เวชกามา (สกลนคร) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคพลังประชาชน ท่านประธานครับ ผมเป็นผู้หนึ่งที่ขอแปรญัติติปรับลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรฯ ตามมาตรา ๑๑ เป็นจำนวน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ความจริงผมเองไม่อยากปรับลดหรือครับ

๒๖๙

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

นภา ๑๒๕/๒

เพราะว่ากระทรวงเกษตรฯ เป็นกระทรวงที่อยู่ใกล้ชิด ดูแลปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ แต่ผมดูจากรายละเอียดของกรรมาธิการที่ตั้งงบประมาณซึ่งร่างเรียบร้อยแล้วนี้ ปรากฏว่าเป็นงบที่เกี่ยวกับแหล่งน้ำจริง ๆ แค่ ๗๐๐ กว่าล้านบาท ไปตั้งให้งบประมาณของอบรม ๓๐๐ กว่าล้านบาท ทำไมอะไรนักหนา สกลนครบ้านผมภาคอีสานปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือปัญหาเรื่องแหล่งน้ำ ผมเองเป็นกรรมาธิการวิสามัญแก้ปัญหาเรื่องน้ำ หลายครั้งที่พูดในคณะกรรมาธิการวิสามัญเรื่องน้ำ ว่าปัญหาใหญ่ก็คือน้ำ หลายคน ผมเป็นอนุฯ ด้วย เกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ก็นำเสนอเรื่องนี้ให้รัฐบาลไปแล้วว่ามันมีปัญหาตรงนี้ต้องแก้แบบนี้ ปัญหาเรื่องน้ำเป็นเรื่องใหญ่ ท่วมแล้วก็แล้งในขณะเดียวกันด้วย ฤดูฝนก็ท่วม พอแล้งก็แล้งไปเลย ซึ่งปีหนึ่งใช้งบเป็นหลายร้อยล้านบาทที่มาแก้ปัญหาเรื่องนี้ ผมเองขอตั้งข้อสังเกตเฉพาะกรมประมงกับกรมชลประทาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลใกล้ชิดกับเรื่องน้ำที่สุด กรมชลประทานเองปีนี้ ๓๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท ตั้งไว้ แต่ปรากฏว่าสกลนครเองซึ่งหลาย ๆ หนแล้ว-----

ซึ่งท่านเสนาะ ประธานกรรมาธิการวิสามัญบอกว่าคุณคนคือหนองหานซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานมีพื้นที่น้ำ ๗๐,๐๐๐ กว่าพันไร่ ท่านประธานครับ ปรากฏว่ากรมชลประทานเองซึ่งดูแลอยู่ ปีนี้ไม่มีงบประมาณลงหนองหานแม้แต่บาทเดียว ผมดูในรายละเอียดแล้วบาทเดียวก็ไม่มีครับท่านประธานครับ ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้เมื่อท่านเสนาะ ได้นำเรื่องนี้ไปเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรี ท่านสมัคร สุนทรเวช ก็บอกว่าหนองหาน สกจนครต้องตั้งงบประมาณ ท่านบอกว่าเมื่อสมัยท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทย เป็น ๑๐ ปีมาแล้ว ไปตรวจพบว่าหนองหานตื้นเขินประมาณ ๒ เมตร จากการที่เอาไม้ไผ่ปักลงไปดู ท่านบอก ฉะนั้นต้องดู แต่ปรากฏว่าผมก็แปลกใจว่า ณ วันนี้ หนองหานงบประมาณปี นี้ไม่มีสักบาท ในขณะที่เดียวกันไปโผล่ที่หนองหาน อุครธานี ๑,๐๐๐ ล้านบาทครับ ท่านประธานครับ อันนี้ผมฝากให้กรรมาธิการฝากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบว่าจะโรมัน เกิดขึ้นครับ อันนี้คือทางกรมชลประทาน ผมจึงบอกว่าหนองหานในส่วนหนึ่งมันหลาย เจ้าของ กรมประมงเขาดูแลเรื่องพันธุ์สัตว์น้ำ ปลาน้ำจืด ก็ไม่มีงบที่มาพัฒนาเหมือนกันมี แต่งบที่ไปพัฒนาคนที่จัดการอบรม ผมจึงบอกว่างบทั้งกระทรวงเกษตร งบที่ลงทุนเกี่ยวกับแหล่งน้ำมี ๗๐๐ กว่าล้านบาท เท่านั้นครับทั่วประเทศ ในขณะที่เดียวกันเป็นงบจัดฝึกอบรม ๓๐๐ กว่าล้านบาท อะไรกันนักกันหนาครับ ท่านประธานครับ สกจนคร ผมยังแปลกใจจนเดี๋ยวนี้ว่าเขาทำอะไรหนองหานซึ่งนำเสนอหลายเที่ยว แม้ในกรรมาธิการ วิสามัญเชิญท่านอธิบดีกรมประมงก็เชิญมา อธิบดีกรมชลประทานก็เชิญมา แล้วก็ นำเสนอเรื่องนี้ว่าหนองหาน สกจนคร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน พื้นที่น้ำถึง ๗๖,๐๐๐ ไร่ ทำไมถึงไม่ได้รับการเหลียวแลผมกำลังแปลกใจอยู่หลาย ๆ ด้านครับ คณะกรรมาธิการเองก็นำเสนอเป็นหลักอยู่ เพราะถึงนายกรัฐมนตรีถึงทำเนียบวันนั้นไป พบก็ว่าเรื่องหนองหานเป็นหลัก หนองหาน สกจนคร เพราะว่าหลังจากที่ฝนน้ำจิมเข้ามา ข้ามลวดน้ำโขงเข้ามาหนองหาน สกจนคร เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นแหล่งพักน้ำในโซนทางนี้ ในลุ่มน้ำชี น้ำมูลครับ ซึ่งเป็นพักหลังจากที่เขื่อนที่ขอนแก่นแต่ก็แปลกว่าวันนี้ผมดูใน งบประมาณนั้นแหละถึงว่ามันไม่มีสักบาทเดียว จึงฝากท่านประธานเรียนถามถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกระทรวงเกษตรฯ ทางมหาดไทยด้วยว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างไร ขอฝากให้กรรมาธิการท่านได้ตรวจสอบอย่างชัดเจนว่าปัญหามันเกิดขึ้นที่มุมไหนจากที่

๒๗๑

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

จิตตานันท์ ๑๒๖/๒

สกลนครเองขอมาตลอด หลายปีมานี้หนองหานไม่ได้รับการพัฒนาเลยท่านประธานครับ ท่านไปดูได้เลย เพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่ากระทรวงเกษตรฯ อันนี้ผมตัด ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ด้วยเหตุผลว่าจากที่ตรวจสอบนี้ผมเห็นว่ามันน่าจะ จริง ๆ ผมไม่อยากตัด ไม่ได้เสนอตัดเลย เพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่พออยู่แล้วอย่างไรก็ไม่พอเงินไปพัฒนาเรื่องน้ำ น้ำเป็นปัญหาใหญ่ มันไม่พอเงินต้องลงทุนมากกว่านี้ ต้องสร้างคลองไส้ไก่ คลองอะไรนู่นวายนั่นว่าถึงอย่างไรก็ตามในเรื่องแหล่งน้ำที่มันมีอยู่แล้วน่าจะพัฒนาน่าจะทำให้มันมีที่แหล่งน้ำเก็บกักน้ำมากขึ้น ฝนตกลงมาสกลนครตามสถิติกรมอุตฯ น้ำฝนมีปริมาณมากกว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยด้านตอนบนนี้ครับ แต่ว่าน้ำไม่ได้รับการดูแลเรื่องการเก็บกัก ฝนตกก็ไหลลงน้ำโขงลงทะเลหมดไม่ได้รับการเก็บกักไว้ เพราะฉะนั้นถ้าสูบ ดูดหนองหาน ดูดชี้เลน ขึ้นหมด หนองหานจะเก็บน้ำได้อีกเป็นพันเป็นหลายหมื่นลูกบาศก์ครับ อันนี้จึงฝากว่าวันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทางหน่วยงานที่รับผิดชอบกรมการคิดอย่างไร ไม่ได้รับการเหลียวแลครับ ผมจึงขอสรุปว่าทางกรมประมงเองซึ่งสำนักงานก็ตั้งอยู่ในริมหนองหานนั้น คิดอย่างไรจะปล่อยแต่สัตว์น้ำแต่ไม่พัฒนา ตอนนี้อยู่เงินเป็นที่อยู่ของปลิงเต็มไปหมด หนองหานนอกจากเป็นที่เลี้ยงสัตว์น้ำแล้วยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ดีที่สุดแหล่งหนึ่งของประเทศไทยเพราะมีพื้นที่น้ำกว้างขวางเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ดี มีจุดขายได้รายได้ของประชากรก็จะดีขึ้น มีคนหลังไหลมาดูหนองหานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น ขอขอบคุณมากครับท่านประธานครับ

๒๗๒

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

เพทหาย ๑๒๗/๑

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ขออนุญาตไปทางพรรคเพื่อแผ่นดินบ้างนะครับ เชิญท่านพิสิฏฐ์ ศรีชนะ ครับ

นายพิสิฏฐ์ ศรีชนะ (ยโสธร) : ขอขอบคุณท่านประธานครับ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผม พิสิฏฐ์ ศรีชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยโสธร พรรคเพื่อแผ่นดินครับ ผมต้องขอใช้สิทธิพาดพิงด้วยในฐานะที่เป็นกรรมการที่ท่านอาวุโสได้กล่าวว่างบประมาณของกรมชลประทานที่แปรญัตติเข้ามาใหม่อยู่ในจังหวัดที่คณะกรรมการงบประมาณเป็นส่วนมาก ต้องยอมรับนะครับว่าบางโครงการก็มีอยู่จริงแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกจังหวัด อย่างจังหวัดยโสธรของผมนี้ไม่มีเลย บาทหนึ่งก็ไม่มี และในส่วนหนึ่งผมใช้สิทธิที่ผมได้ขอยื่นสงวนคำแปรญัตติไว้ตัดงบประมาณของกรมชลประทานและกระทรวงเกษตรฯ ไว้ ๕ เปอร์เซ็นต์ โดยความเป็นจริงแล้วผมเห็นใจนะครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะกรมชลประทานเป็นกรมที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะภาคอีสานทั้ง ๑๙ จังหวัด ซึ่งปัญหาในเรื่องของน้ำเป็นหัวใจสำคัญของคนอีสานที่เกิดขึ้นในภาวะปัจจุบันนะครับ โดยเฉพาะ ณ วันนี้ท่านประธานทราบไหมครับว่าในจังหวัดยโสธรของผม ฝนทิ้งช่วง ๒ เดือนแล้วนะครับ ฝนไม่ตก พี่น้องชาวจังหวัดยโสธรทำนาปี ๒ ครั้งนะครับ ครั้งแรกไถหว่านแล้วก็ตายครั้งที่ ๒ ไถเพื่อจะดำ แต่ผมได้ออกพื้นที่ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีพี่น้องเกษตรกรบอกผมว่าปัจจุบันนี้ไม่มีคนทำนาแล้ว เพราะว่าส่วนมากจะมีฤาษีมาทำนา ผมก็แปลกใจว่าฤาษีทำนาทำอย่างไร ผมก็ไปดูข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงคือการทำนาเนื่องจากว่าขาดน้ำต้องอาศัยน้ำ ถ้าภาษาอีสานเขาเรียกว่าสักโหล่ง ซึ่งต้องทำไม้เหมือนไม้เท้าฤาษีไปจิ้ม ๆ แล้วก็ใช้ข้าวดำลงไป แล้วจะมีอีกคนหนึ่งถือกาน้ำคอยหยอด หยอด หยอดไปด้วยเพื่อให้ข้าวมันติด เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วง ผมถึงอยากฝากกราบเรียนถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านช่วยดูหน่อยในเรื่องของปัญหาเรื่องฝนเทียม ซึ่งต้องยอมรับว่าในช่วงที่เป็นกรรมการงบประมาณ ผมก็ได้เสนอท่านรัฐมนตรีว่าอยากให้เราไปช่วยในเรื่องของการทำฝนเทียมให้เขตพื้นที่ภาคอีสานด้วย ไม่อย่างนั้นปีนี้อากาศจะหนักมาก และปัญหาหนึ่งที่กระทบเนื่องจากภาวะฝนแล้ง นโยบายของรัฐบาลต้องการที่จะชดเชยค่าเสียหายจากเกษตรกรที่ไม่สามารถทำนาได้ ซึ่งก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่า

๒๗๓

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

เพทหาย ๑๒๗/๒

ในพื้นที่เกษตรกรที่ทำนาเช่าร้องเรียนผมมาว่าในบางคนมีที่อยู่ประมาณ ๕๐ ไร่ แต่พอแจ้งสำนักงานเกษตรให้ไปสำรวจแล้ว เพื่อให้ทราบความเสียหายจริง ๆ เขาบอกว่านโยบายของรัฐบาลต้องการให้แค่เพียง ๗ ไร่ หรือ ๕ ไร่เท่านั้น แต่ข้อเท็จจริงเขาเสียหายบางคนเสียหายทั้ง ๕๐ ไร่ แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้นำข้อเท็จจริงไปนำเสนอครับ ซึ่งผมไม่ทราบว่านโยบายข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร และอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของค่าชดเชยทางเกษตรกรถามมาว่า ที่บอกว่าไร่หนึ่ง ๔๐๐ บาท ก็ได้ยินข่าวมาว่าจะเพิ่มเป็น ๖๐๐ บาท ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ผมก็อยากฝากให้ท่านรัฐมนตรีช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะครับ

ท่านประธานที่เคารพครับ ต้องยอมรับว่าการจัดสรรงบประมาณของกรมชลประทานมีความไม่เป็นธรรมเท่าที่ควร ซึ่งในฐานะที่ผมเป็นกรรมาธิการงบประมาณผมก็พอจะทราบ แต่ผมก็เห็นใจเพราะว่างบประมาณเขามีน้อยนะครับ ถ้ารัฐมนตรีที่ท่านรับผิดชอบถ้าจะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำสำหรับคนอีสานจริง ๆ ผมอยากฝากว่าท่านต้องหางบประมาณนอกงบประมาณมาดำเนินการ ซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าท่านนายกฯ สมัคร สุนทรเวช ได้เคยแถลงนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำสำหรับคนอีสานไว้ที่จะผันน้ำโขงมาแก้ไขปัญหาให้กับคนอีสานทั้ง ๑๙ จังหวัด ซึ่งต้องใช้งบประมาณถึง ๒ แสนถึง ๔ แสนล้านบาท ถ้าจะอาศัยงบประมาณของกรมชลประทานคงไม่พอครับ มันก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า -----

๒๗๔

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ลักษณะ ๑๒๘/๑

เกษตรกรภาคอีสานทั้ง ๑๙ จังหวัด ๒๐ กว่าล้านคน ซึ่งมีอาชีพการทำนา ทำไร่ ไร่อย่างไร ก็ไม่ได้รับการแก้ไขแน่นอน อีก ๕๐ ปี ระบบชลประทานในภาคอีสานก็คงจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ท่านประธานที่เคารพครับ โดยเฉพาะจังหวัดยโสธรของผม ในพื้นที่ โชน ๕ อำเภอ โชนบน ไม่ว่าจะเป็นอำเภอเลิงนกทา ไทยเจริญ กุดชุม ป่าดิว ทราชมูล เป็นพื้นที่ที่ราบสูง มีอาชีพในการทำเกษตร ปลูกยางพารา ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งนโยบายรัฐบาลก็ส่งเสริมในเรื่องของการปลูกพืชพลังงานทดแทน โดยเฉพาะในเรื่องของมันสำปะหลังและอ้อย แต่ถามว่า ณ วันนี้การปลูกพืชชนิดนี้สามารถที่จะให้ผลผลิตต่อไร่สูงไหม มันสำปะหลังต่อไร่ไม่น่าจะเกิน ๓ ถึง ๕ ตัน แต่ถ้าเราสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องน้ำ ในเรื่องของระบบชลประทานเข้ามาช่วย เราสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังได้ อย่างน้อย ๆ ไร่หนึ่งได้ ๑๐ ตัน ก็จะสามารถชดเชยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องภาวะฝนแล้ง เนื่องจากไม่สามารถที่จะทำนาได้ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในภาคอีสานได้ อันนี้ก็อยากฝากทางท่านที่รับผิดชอบทางกรมชลประทานด้วยนะครับ ในส่วนหนึ่งผมก็อยากกราบเรียนว่า การแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ผมอยากให้ท่านพิจารณาในเรื่องของการศึกษาของคณะอนุกรรมการ เรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำสำหรับประเทศไทยเรา ถ้าเป็นไปได้ น่าจะจัดงบประมาณมาช่วยในภาพรวม ต้องขอความกรุณาท่านด้วยว่า ในจังหวัดยโสธรปีงบประมาณ กรมชลประทานไม่ได้งบประมาณเลย หลายโครงการโดยเฉพาะลำห้วยโพงตอนบน ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมา มีการสำรวจออกแบบ ความจำเป็นของพื้นที่ ต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องลำห้วยโพงตอนบน สามารถชดเชยน้ำได้ สำหรับจังหวัดยโสธร ๓ อำเภอ ทั้งอำเภอ เลิงนกทา อำเภอทราชมูล อำเภอ กุดชุม ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก ถ้าจะให้ความกรุณา กับพื้นที่ของทางจังหวัดยโสธร ขอกราบขอบคุณท่านประธานครับ

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ต่อไปท่านทัศนียา รัตนเศรษฐี เชิญครับ

นางทัศนียา รัตนเศรษฐี (นครราชสีมา) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉัน ทัศนียา รัตนเศรษฐี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา พรรครวมใจไทย ชาติพัฒนา ท่านประธานคะ ดิฉันได้ขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณโดยรวมไว้

๒๗๕

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ลักษณะ ๑๒๘/๒

๒๐ เปอร์เซนต์ แล้วก็ได้ออกแปรญัตติไว้ในทุก ๆ มาตรา สำหรับวันนี้ดิฉันก็ขออนุญาต
เน้นที่มาตรา ๑๑ คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนกระทรวงอื่นนั้นดิฉันก็จะ
ขออนุญาตพูดภาพรวมไปด้วยอีกสักเล็กน้อย ท่านประธานคะ สำหรับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์นั้นที่ได้งบประมาณจัดสรรไว้ ๖๙,๐๐๐ กว่าล้านบาท ดิฉันได้ขออนุญาต
ปรับลด ๕ เปอร์เซนต์ ซึ่งเป็นการปรับลดปกติค่อนข้างจะน้อย ก็ด้วยเหตุผลที่ว่ากระทรวง
เกษตรฯ นั้นเป็นกระทรวงที่รับผิดชอบ แล้วก็ก็เป็นกระทรวงที่เป็นความหวังของพี่น้อง
ประชาชน โดยเฉพาะชาวเกษตรกรทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน ที่เขา
หวังว่ากระทรวงเกษตรฯ นั้นจะช่วยแก้ไขทำให้เขาได้ทำมาหากินได้ตามฤดูกาล พอที่จะ
ได้มีรายได้เพื่อที่จะยังชีพ โดยเฉพาะในภาคอีสานไม่ได้หวังว่าจะรวยอะไร หวังเพียงแต่ว่า
ขอให้มีการทำกินในยามหิว มีเสื้อผ้าใส่ในยามหนาว แล้วในยามฝนก็มีที่อยู่อาศัยพอได้
คุ้มแดดคุ้มฝน นี่คือความต้องการของพี่น้องชาวอีสาน แล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่ดิฉันได้
ขอปรับลดกระทรวงนี้เพียงเล็กน้อยก็เพราะว่า กระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบโดยตรง ซึ่งน้ำนั้นถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ
ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรหรือว่าภาคอุตสาหกรรมที่จะก่อให้เกิดการ
มีงานทำ ทำให้เขามีรายได้ แล้วยังจะทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจโตขึ้น และที่สำคัญ
ถ้าหากว่ามีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบแล้วก็ถึงงบประมาณที่เพียงพอ ก็ยังจะ
ช่วยแก้ปัญหาของชุมชนเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิด
จากการเคลื่อนย้ายแรงงาน จากชนบทมาสู่เมือง จนทำให้ชุมชนเมืองปัจจุบันนี้เกิดปัญหา
ชุมชนแออัด รถติด มลภาวะเป็นพิษ ตลอดจนปัญหาอาชญากรรม-----

นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ ก็ยังถือว่าเป็นกระทรวงที่ช่วยป้องกันภัยพิบัติ โดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่เกิดจากภัยแล้งและภัยน้ำท่วม ซึ่งสร้างความเสียหายแก่พี่น้องประชาชนทุก ๆ ปี โดยการสร้างเขื่อน สร้างอ่าง สร้างฝาย ในการกักน้ำในหน้าน้ำหลากเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วม แล้วก็จัดหางบประมาณในการขุดลอกบ่อ หนอง คลอง บึง สำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง และที่สำคัญก็คือยังเป็นกระทรวงที่ดูแลในเรื่องการจัดทำโครงการชลประทานระบบท่อในการนำน้ำธรรมชาติจากพื้นที่ที่มีน้ำธรรมชาติมากมายในหน้าฝนส่งมายังพื้นที่ที่แห้งแล้งเพื่อที่จะทำไร่ ทำนา ก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ว่ากระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่มีความรับผิดชอบมาก ดิฉันจึงได้ขอปรับลดเพียง ๕ เปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะให้กระทรวงได้นำเงินนี้ไปใช้ดูแลพี่น้องเกษตรกรได้อย่างเต็มที่ ส่วนกระทรวงที่ดิฉันได้ขอปรับลดไว้มาก ๒๐ - ๒๕ เปอร์เซ็นต์ นั่นก็คือกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งดิฉันได้ขอปรับลดไว้ถึง ๒๐ และ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ก็ด้วยเหตุผลที่ว่ากระทรวงเหล่านี้ได้สร้างความเดือดร้อน สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมากในขณะนี้ จนทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเกิดเป็นโรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานที่เกิดจากการบริโภคน้ำตาลมากเกินไป ท่านขึ้นทีเดียว ๕ บาท จนทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยเป็นเบาหวานขึ้นตา อยู่ในขณะนี้ เบาหวานยังไม่ทันหายก็ตามมาด้วยโรคการขาดแคลนคาร์โบไฮเดรตที่เกิดจากการปั่นราคา ทั้ง ๆ ที่ท่านรู้ว่าข้าวไม่ได้อยู่ในมือของชาวนาจนทำให้พี่น้องประชาชนต้องเข้าแถวแย่งกันซื้อข้าว ทั้ง ๆ ที่เมืองไทยเราเป็นเมืองอยู่ข้าวอยู่น้ำ และมีหน้าข้าเราก็ยังโดนโรคพลังงานสูงซึ่งเกิดจากการขึ้นราคาของน้ำมันและแก๊สหุงต้มที่ขึ้นเป็นระลอก ๆ จนทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นกลายเป็นโรคอาหารเป็นพิษอันเกิดจากสินค้าอุปโภคบริโภคและการบริการเดินทางขึ้นราคาไปหมด แม้ทุกวันนี้ น้ำมันจะค่อย ๆ หายอดลดลง แต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะทำให้สินค้าที่ขึ้นไปนั้นสามารถลดลงได้ด้วย ด้วยเหตุผลดังนี้ ดิฉันจึงได้ขอปรับลดงบประมาณในส่วนของกระทรวง ทบวง กรมที่ทำให้เกิดโรคเหล่านี้มากมาย แต่โรคที่สุุดร้ายก็คือโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางจิตที่คิดแต่จะปิดข้าวครอบงำสื่อ โรคนี้ยังน่าเป็นห่วงคะท่านประธาน ท่านประธานคะ โรคทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ล้วนแต่ต้องใช้กระบวนการตรวจสอบงบประมาณที่จริงจังจึงจะแก้ไขได้

๒๗๗

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

วชิราภรณ์ ๑๒๙/๒

แล้วที่สำคัญกระบวนการตรวจสอบงบประมาณนั้นจะต้องไม่เป็นโรคกับเขาไปด้วย ที่เราเรียกว่าโรคหูหนวก โรคตาบอด เพราะนั่นคือการล่มสลายอย่างสิ้นเชิงของงบประมาณคะ ท่านประธาน

สุดท้ายคะท่านประธาน สำหรับกระทรวง ทบวง กรมที่ดิฉันปรับลดน้อย ๒ เปอร์เซนต์ และก็อยากฝากท่านกรรมาธิการว่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าปรับลดเลย นั่นก็คือ กระทรวงสาธารณสุข แล้วก็กระทรวงศึกษาธิการ เพราะทั้ง ๒ กระทรวงนี้ปัจจุบันนี้ ท่านมีภาระงานมากแต่คนน้อย โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปัจจุบันนี้ขาดแคลน แพทย์เป็นอย่างมาก แพทย์ ๑ คนต้องรับผิดชอบถึง ๒๐,๐๐๐ กว่าราย และโดยเฉพาะ หมออนามัย ปัจจุบันทำงานมาแล้ว ๔ ปี ๕ ปีก็ยังไม่ได้รับการบรรจุ ก็ฝากท่าน กรรมาธิการได้ถามกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้วยว่าท่านได้วางแผนงาน โครงการในการที่จะ แก้ไขปัญหานี้หรือไม่ อย่างไร และที่สำคัญก็คือในเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ขอให้ จัดให้เต็มที่เลยคะท่าน ขอให้พี่น้องอนามัย หมออนามัยจะต้องไปเรียไรทอดผ้าป่า เพราะท่านได้ทำงานเกี่ยวกับความเป็นความตายของพี่น้องประชาชน

และสุดท้ายก็คือกระทรวงการศึกษา ซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่ต้องพูดถึงคะท่าน ปัญหาการศึกษาที่โยงกันมากมายอยู่ปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาความขาดแคลน งบประมาณแล้วยังปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนสินค้าและการขาดแคลนครุภัณฑ์ เพราะฉะนั้นฝากท่านประธานถึงท่านกรรมาธิการอีกนิดหนึ่งคะท่านว่า การจัดครุภัณฑ์ ให้กับสถานศึกษานั้นขอให้ท่านได้จัดตามความต้องการ ดิฉันไม่อยากจะยืนยันว่าขออย่าง ใดอย่าง ขอคอมพิวเตอร์ได้ส่วนอย่างนี้คะท่าน นั่นคือคุณภาพของการศึกษาคะท่าน ขอกราบขอบคุณคะท่าน

๒๗๘

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

วัชรวิ ๑๓๐/๑

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ต่อไปขอเชิญท่านอสิ มะหะมัดยั้งกี

นายอสิ มะหะมัดยั้งกี (สตุล) : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ผม นายแพทย์อสิ มะหะมัดยั้งกี พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสตูลนะครับ วันนี้เราก็มາ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๒
ซึ่งผมคิดว่าเรื่องที่มีนัยเกี่ยวข้องกันใหญ่ ๆ ก็คือ ๒ เรื่อง คือเรื่องแรก เรื่องกฎหมาย
กฎหมายนี้มีความสำคัญมาก การออกกฎหมายต้องสามารถใช้บังคับโดยเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติและเมื่อใช้แล้วก็ต้องเกิดความเป็นธรรม แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งในขณะนี้ก็คือ
ต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชนด้วย ถ้าไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน ประชาชนไม่กลัว
ไม่สามารถบังคับใช้ได้ กฎหมายก็เหมือนกับไม้ตีฟริก คนไทยเขาเรียก สากกะเบือครับ
และผู้ที่ใช้อำนาจก็เหมือนกับคนถือสากกะเบือ ซึ่งดูแล้วมันทุลักทุเล เพราะฉะนั้นการใช้
อำนาจนี้ต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

และในเรื่องที่ ๒ ก็คือเรื่องรายจ่าย ซึ่งเราได้จากงบประมาณของแผ่นดิน
งบประมาณของแผ่นดินก็มาจากภาษีอากรของประชาชน ผมมีความไม่สบายใจ
เป็นอย่างยิ่งในเรื่องเอ๊กซิม แบงก์ ซึ่งผมขอเรียกใหม่ว่าเป็น เก๊กซิม แบงก์ เพราะว่าทำ
ความเก๊กซิมแก่ประชาชนทั่วประเทศครับ สมัยก่อนเคยให้พม่าไป คราวนี้ให้เขมรครับ
เป็นภาษีอากรของประชาชนทั้งสิ้น แล้วคราวหน้าจะให้ประเทศไหนครับ

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ผมขออนุญาตเข้าไปประเด็นของกระทรวงเกษตรฯ นะครับ

นายอสิ มะหะมัดยั้งกี (สตุล) : เข้าแล้วครับตอนนี้ครับ ผมก็จะมา
พิจารณาในเรื่องเดียวกัน คือถ้าเราออกกฎหมายไปแล้ว เราพิจารณาไปแล้วเป็นอันตราย
ต่อประชาชนหรือว่ามีกรคอรัปชั่นเราก็ยอมไม่ได้ ผมจะพูดถึงงบประมาณของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์นะครับ ซึ่งจะพูดในหมวดของงบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผมไม่สบายใจ
เป็นอย่างยิ่ง จริง ๆ แล้วไม่ใช่เป็นความผิดของคณะกรรมการชุดนี้ มันเป็นงบผูกพัน
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ คือ งบก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ขนาด ๔๕ ตัน ที่อำเภอบาเจาะ
เป็นสหกรณ์บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งต้องใช้พื้นที่สวนปาล์มรองรับเป็นแสนไร่

๒๗๙

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

วัชรวิ ๑๓๐/๒

แต่ในข้อเท็จจริงแล้ว ตอนนี้มีแค่ ๔๐,๐๐๐ ไร่ ในจังหวัดนราธิวาส แล้วก็มันกระจายอยู่หลาย ๆ อำเภอ บางแห่งไกลถึง ๘๐ กิโลเมตร เราไม่เหมือนประเทศมาเลเซียครับ ที่การปลูกปาล์มเป็นเนื้อที่เดียวกัน สามารถสร้างโรงสกัดน้ำมันปาล์มใหญ่ ๆ ได้ แต่ในบ้านเราควรจะทำโรงเล็ก ๆ แห่งละ ๗๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ กระจายไปทั่วหมู่บ้านหลาย ๆ หมู่บ้าน มันจะมีประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่า เพราะฉะนั้นการอนุมัติโครงการนี้หรือตั้งแต่การเขียนโครงการมันผิดพลาดมาแล้ว ผมจึงไม่สามารถไว้วางใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ แต่ผมก็บอกแล้วว่าไม่ใช่ความผิดของคณะกรรมการชุดนี้ ผมจึงจำเป็นต้องตัดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไป ๑๕ เปอร์เซ็นต์ แต่ในเรื่องของโรงสกัดน้ำมันปาล์ม ตอนนี้อย่างไรก็ได้ถึง ๗๘ เปอร์เซ็นต์ ขาดแต่รั้วกับถนนเข้าโรงงานก็จำเป็นให้เขาสร้างจนเสร็จ ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีความหมาย ก็เป็นโรงงานร้าง ซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลย และสิ่งที่จะต้องรีบเร่งตอนนี้ก็คือเร่งเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์ม ไม่อย่างนั้นก็อาจจะไม่คุ้มกับการลงทุนถึง ๒๗๐ ล้านบาท แนวทางแก้ปัญหา ก็คือต้องเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มครับ ตอนนี้อย่างไรก็ได้ให้พันธุ์ปาล์มแก่ประชาชนไปแล้ว แต่ไม่ได้ให้ปุ๋ยครับ แต่ผมก็ไม่ทราบว่าปาล์มที่ให้พันธุ์ดูไบเหมือนที่ท่านนิพนธ์ บุญญามณี ได้อธิบายไป ตอนกลางวัน คือมีแต่ใบ ปลูกไปแล้วได้ดูแต่ใบไม่มีผล ถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นความโชคร้ายของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอุทาหรณ์ว่าการเขียนโครงการต่อไปในอนาคต ต้องเขียนเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่ประโยชน์ของผู้เขียนโครงการครับ อาจจะทำให้คิด ๗๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ บาท มันได้ไม่เป็นกอบเป็นกำครับ ได้ไม่เป็นกอบเป็นกำ เพราะฉะนั้นผมจึงไม่สามารถที่จะไว้วางใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอตัดงบประมาณไป ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ขอขอบคุณครับ

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ต่อไป ท่านสมควร โอบอ้อม ครับ เชิญครับ

นายสมควร โอบอ้อม (นครสวรรค์) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ
 กระผม สมควร โอบอ้อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ พรรคประชาธิปัตย์
 ท่านประธานครับ ประชาชนที่อยู่ในทุกภาคส่วนของประเทศไทยนั้นมีความสำคัญต่อ
 ประเทศของเราด้วยกันทั้งนั้น ท่านประธานครับถ้ารัฐบาลจัดอันดับงบประมาณ
 ได้ถูกต้องตามความสำคัญที่จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยแท้ผมเชื่อว่าชาวไทยของเราต้อง
 แข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างแน่นอน ท่านประธานครับผมว่าการจัดสรรงบประมาณ
 นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมายจากสภาของเรา โดยเฉพาะ
 อย่างยิ่งงบประมาณที่เอาไปสร้างถนนในบางจังหวัด บางที่ ๔ ช่องจราจร ผมเคยขับรถ
 บางทีครึ่งชั่วโมง ไม่มีรถที่จะสวน ไม่มีรถที่จะแซงก็มี ฉะนั้นผมคิดว่ากรรมาธิการนั้นถือว่า
 มีความสำคัญมากครับ ฉะนั้น ท่านประธานที่เคารพครับ ผมเองก็คิดว่าพี่น้องของเรา
 ชาวไทยที่อยู่ภาคเหนือที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมของทรัพยากร
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ำถ้ารัฐบาลมีความเข้าใจ ทางภาคเหนือมีแม่น้ำปิง วัง
 ยม น่าน แล้วก็รวมกันมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ถ้าเผื่อจัดการดี ๆ แล้วผมเชื่อเหลือเกินว่า
 จะทำให้พี่น้องที่อยู่ในภาคการเกษตรนั้นได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยของเราได้อย่าง
 แน่นนอน ท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตฝากไปยังท่านกรรมาธิการ ผมเชื่อ
 เหลือเกินว่าการพิจารณางบประมาณก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนพิจารณา
 งบประมาณวาระแรกที่ได้รับหลักการนั้นผมก็ได้พูดถึงจังหวัดนครสวรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
 บึงบรเพ็ด ท่านประธานครับ บึงบรเพ็ดนั้นเป็นบึงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พื้นที่ของ
 บึงบรเพ็ดนั้นมีแสนกว่าไร่ แต่ขณะนี้พื้นที่ที่เก็บน้ำได้ถาวรก็มีอยู่ ๖๐,๐๐๐ กว่าไร่ ที่ผม
 เคยได้อภิปรายไปแล้วตอนวาระรับหลักการ อย่างนี้ครับการสำรวจบึงบรเพ็ดนั้นรับน้ำ
 ณ ปัจจุบันนี้ก็ประมาณสัก ๑๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตรแต่น้ำได้พาตะกอนเข้าไปใน
 บึงบรเพ็ดปีหนึ่งประมาณ ๒ ล้านตัน ๒ ล้านตัน ถ้า ๑๐ ปีก็ ๒๐ ล้านตัน ถ้าเผื่อบอกว่าจะ
 ใช้การขุดลอกถ้าบอกว่าสักลูกบาศก์เมตรหนึ่ง ถ้าบอกสัก ๖๐ บาท ถ้า ๒๐ ล้านตัน
 ก็ประมาณสัก ๑๐๐ กว่าล้านบาท ทุกปี ๆ ไหวหรือครับ ฉะนั้นผมอยากเห็นการจัดการ
 ที่ถูกต้อง ทำอย่างไรจะไม่ให้ตะกอนนั้นเข้าไปในบึงบรเพ็ดได้ จะได้ไม่ต้องไปห่วงในเรื่อง
 ของการขุดลอก การขุดลอกนั้นเป็นต้นทุนที่สูงมาก ฉะนั้น ท่านประธานที่เคารพครับ

๒๘๑

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ศิริวรรณ ๑๓๑/๒

ถ้าเผื่อเราจัดการเบื้องต้นไม่ให้ตะกอนเข้าไปในบึงแล้วผมว่ามันจะทำให้บึงนั้นเก็บน้ำได้
อย่างที่ว่าไม่ต้องไปห่วงในเรื่องปัญหา แต่ถ้าเผื่อจัดการไม่ได้อีก ๑๐ ปี ปีหนึ่งก็ ๒ ล้านตัน
ถ้า ๑๐ ปี ก็ ๒๐ กว่าล้านตัน ถ้า ๔๐ ปี ก็ ๘๐ ล้านตัน บึงเคยเก็บน้ำได้ ๑๘๐ ล้านตัน
ก็จะเหลือประมาณสัก ๑๐๐ ตัน อีก ๔๐ ปี ถ้าจัดการไม่ได้บึงบรเพ็ดก็จะกลายเป็น
ทุ่งบรเพ็ด ฉะนั้น ท่านกรรมาธิการครับผมคิดว่าท่านได้สอบถามทางกรมชลประทาน
กรมประมงใหม่ครับว่าได้หารือกันใหม่ว่าจะจัดการอย่างไร เพราะบึงบรเพ็ดนั้นมีอายุ
ยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างประตูที่เก็บน้ำในบึงบรเพ็ดนั้นประมาณสัก ๗๐ กว่า
ปีแล้ว ณ วันนี้ก็ยังไม่สามารถปรับปรุงอะไรเลย ก็ปล่อยให้ตะกอนเข้าไปในบึงบรเพ็ดมาเป็น
เวลา ๗๐ กว่าปี ลองคิดดูครับ ๗๐ กว่าปี ๒ ล้านตันต่อปีเท่าไรแล้ว ฉะนั้นผมฝากครับ
คราวนี้ผ่านไปแล้วไม่เป็นอะไร การพิจารณางบประมาณครั้งนี้ผ่านไปแล้วไม่เป็นอะไร
แต่การพิจารณางบประมาณครั้งต่อไปครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝากท่านประธานไปยัง
รัฐบาลต่อไปด้วยครับว่า ให้ความสำคัญต่อบึงบรเพ็ด เพราะบึงบรเพ็ดที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ และพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ก็จะก่อ
ประโยชน์ให้เกิดต่อประเทศไทยของเรา -----

ฉะนั้นพี่น้องในทุกภาคส่วนนั้นผมกล้าพูดได้เลยว่ามีความสำคัญ ถ้าเขาได้มีโอกาสในการที่จะประกอบสัมมาอาชีพจากการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลได้ถูกต้องแล้ว ผมเชื่อเหลือเกินว่าประเทศไทยของเราจะแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :

ต่อไปครับ เชิญคุณคมเดช ไชยศิริวมงคล ครับ เชิญ

นายคมเดช ไชยศิริวมงคล (กาฬสินธุ์) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผม คมเดช ไชยศิริวมงคล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต ๑ ท่านครับ ผมแปรญัตติไว้ ๑๘ มาตราด้วยกัน แต่ว่าจะขอพูดมาตรา ๑๑ และก็เป็นภาพรวมทั้งหมด และโดยเฉพาะท่านวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ ได้มอบเวลาไว้ให้ส่วนหนึ่ง ซึ่งท่านเป็นผู้ที่แปรญัตติไว้ด้วย ท่านครับ ในภาคเกษตรผมอยากกราบเรียนว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศ ข้าราชการผู้น้อยตามชนบท ผัวเมียส่วนหนึ่งเป็นเกษตรกร เกษตรกรส่วนหนึ่งเป็นเกษตรกรอยู่แล้ว อบต. เมีย อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนหนึ่งเป็นเกษตรกร สวมหมวก ๒ ใบด้วยกัน แล้วเป็นจุดที่สร้างกำลังซื้อให้ประเทศ เพราะฉะนั้นความสำคัญของจุดนี้ โดยเฉพาะผมมีโอกาสร่างกฎหมายสภาการเกษตรแห่งชาติตั้งแต่กฎหมายปี ๔๐ ใช้มาตรา ๑๗๐ ในการใช้ผู้มีสิทธิ ๕๐,๐๐๐ คนด้วยกัน เพราะฉะนั้นผมให้ความสำคัญตรงนี้ค่อนข้างสูง

ท่านครับ ราคาผลผลิตส่วนหนึ่ง ราคาน้ำมันส่วนหนึ่ง ราคาปุ๋ยส่วนหนึ่ง ราคาข้าว ราคาอ้อย ราคามัน ราคายาง ราคาผลผลิตในโครงสร้างของมัน ถ้าเราทำให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงจะเป็นกำลังซื้อของประเทศในด้านเศรษฐกิจ แนวคิดนะครับ ท่านครับ เรามีโอกาสที่ได้นายกรัฐมนตรี ๒๐ กว่าคนด้วยกัน ผมยังมีแนวคิด มีความนิยมของอดีตท่านนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่มีแนวคิดว่าเป็นเมืองนี้ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ต้องทำแบบการค้าเสรีเป็นหลัก ตัวอย่างเช่นเซเว่นอีเลฟเว่น บิ๊กซี แมคโครต่อสู้กันไป ลงทุน ๑๐ ล้านบาท ๑๐๐ ล้านบาท ๑,๐๐๐ ล้านบาท ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นขบวนการของกลุ่มทุน ส่วนหนึ่งในภาคของเกษตรเป็นประชานิยม ตรงนี้เป็นแนวคิดของ พันตำรวจโท ดอกเตอร์ทักษิณ ชินวัตร เป็นแนวคิดที่แตกต่างกับนายกรัฐมนตรีคนอื่น ๆ แต่แนวคิดของผมเองที่มีประสบการณ์มาผมอยากให้มองเห็นแนวทางของสหกรณ์เป็นหลัก

๒๘๓

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ณัฐชนก ๑๓๒/๒

เรามีคนติตติงในแนวทางของการค้าแบบเสรีว่ามันเป็นปลาใหญ่กินปลาเล็ก มีคนติตติงว่า
ในแนวทางของประชานิยมเป็นการสร้างความมั่งคั่งเปลี่ยนเสียหายให้เกษตรกร ผมก็เลยมี
ความคิดว่าถ้าเรามีโอกาสบริหารราชการแผ่นดินอยากกราบเรียนท่านประธานผู้
ท่านกรรมการถึงรัฐบาลว่า อยากให้เกิดแนวทางของสหกรณ์ตำบลขึ้น มันมีตัวอย่าง
หลายอย่างที่ประสบความสำเร็จ มีประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าจุด ๒,๐๐๐ กว่ากลุ่มด้วยกัน
ท่านครับ มีจุดที่ประสบความสำเร็จในด้านสหกรณ์ ตัวอย่างเช่นอำเภอหนองชัย เราจะเห็น
สหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จคือ ๑. เขามีโรงสีของตัวเอง ๒. มีปั้มน้ำมันของตัวเอง
๓. มีโรงปุ๋ยของตัวเอง ๔. มีตราซังใหญ่ของตัวเอง ๕. มีการบริหารจัดการเงินของตัวเอง
แล้วทุกสิ่งทุกอย่างย้อนกลับมาคืนสู่แนวทางของเงินปันผลทั้งหมด -----

ตรงนี้ผมคิดว่าแนวทางการบริหารจัดการถ้าเปรียบเทียบการคำนวณแล้ว การบริหาร การจัดการแบบสหกรณ์มันจะเกิดความยั่งยืนของเกษตรกรถึงกลุ่มทุนด้วยกัน ผมยกตัวอย่างเรื่องข้าวครับ คำว่า หามผีส่งป่าช้า เราจะเห็นว่าเกษตรกรขายข้าว แต่ขายข้าวเปลือกถูกพ่อค้าคนกลางบีบ พ่อค้ากลางส่วนหนึ่งโรงสี เอาข้าวเปลือกไปทำ เป็นข้าวสารแล้วขายไป กลุ่มหนึ่งส่งออก ท่านครับแนวทางตรงนี้อำนาจรัฐบาล เราลงทุนตั้งเกษตรกร ภาคเกษตรกร ๗๐ เปอร์เซ็นต์ของประเทศขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการ เราให้เขามีโรงสี เป็นเจ้าของโรงสี เป็นเจ้าของบิ๊มน้ำมัน เป็นเจ้าของโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งมีปัญหาปุ๋ยเคมี เป็นเจ้าของสถาบันการเงิน ถ้าเรายกฐานะขึ้นมาตรงนี้ได้ เขายับ ขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการ ผมคิดว่าเขาไปได้ เขาจะมีกำไรจากข้าวเปลือก ข้าวสาร ที่แปรรูปออกไปแล้วกลับคืนมา เราสามารถพัฒนาเขาไปเป็นผู้ประกอบการส่งออกนำเข้า มีสินค้าแลกเปลี่ยนหลากหลาย เพราะฉะนั้นแนวคิดผมครับท่านประธาน ที่อยากตัดเงินงบประมาณในหลาย ๆ ส่วน หลาย ๆ มาตรการ หลาย ๆ กระทรวง ทบวง กรม ผมอยากให้ลองมาตั้งแนวคิดดูว่าถ้าเราสร้างสหกรณ์ตำบลทุกจุด แล้วจับเข่าขึ้นมา ฝึกอบรมจากผู้ผลิตขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการ ให้เขาศึกษาเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่มีกลุ่ม หลาย ๆ กลุ่ม ๒,๐๐๐ กลุ่ม ครั้งหนึ่งสำเร็จ ครั้งหนึ่งพัง ครั้งหนึ่งให้เรียนรู้ผ่าน ประสบการณ์มีที่เลี้ยง แล้วขยับปล่อยเงินทุนให้เขาทางรัฐบาลช่วยเหลือ ผมคิดว่า ความยั่งยืนของประเทศมันจะไปได้ ถ้าเศรษฐกิจแข็งแรงท่านครับ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง มีอุปต่าง ๆ ที่อยู่ตรงนี้มันเป็นปลื้มก้อยสำหรับความคิดของ คนที่ประสบความสำเร็จ ถ้าเขาอยู่ดีกินดีไปได้ครับ ลูกหลานเขาจะยอมรับโดยเฉพาะ ในระบบประชาธิปไตยในตอนนี้ ท่านครับ ผมคงไม่ใช้เวลามากจนเกินไป อยากกราบเรียน ท่านประธานว่าผมมีแนวคิดอยากให้ท่านลองคิดว่า ถ้าเราจะทำสหกรณ์ตำบลขึ้นมา ลองทำเป็นตัวอย่างอำเภอละจุดสองจุด หรือเขตของ สจ. แต่ละจุดนี้เป็นจุดตัวอย่างเป็นการนำร่องแต่ละจุด ผมคิดว่าอนาคตจะมีความมั่นคงแข็งแรงของประเทศไทยครับ

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
คุณหมอบุระสิทธิ์ ชัยวิรัตน์นะครับ เชิญครับ

๒๘๕

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ศิริลักษณ์ ๑๓๓/๒

นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตน์ (ชัยภูมิ) : กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ กระผม นายแพทย์ประสิทธิ์ ชัยวิรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชาชน ท่านประธานครับ ตามที่งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตร ๖๘,๘๒๒,๙๖๑,๓๐๐ บาท ผมอยากเรียนว่างบประมาณ ๖๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทนี้ ถ้าผมว่าเพียงพอกับกระทรวงเกษตรหรือไม่ผมอยากเรียนว่ามันไม่เพียงพอแน่นอนครับ แต่วันนี้การกระจายงบประมาณมีปัญหาค่อนข้างเยอะ ต้องยอมรับทุกจังหวัดก็อยากได้งบประมาณในการพัฒนาจังหวัดของตัวเอง แต่เนื่องจากปัญหาเรื่องงบประมาณ รัฐบาลก็พยายามต้องยอมรับว่าท่านนายกฯ สมัยก่อนมีความคิดครับที่จะปรับปรุงในการพัฒนาแหล่งน้ำโดยจะมีกู้เงินมาจากต่างประเทศ ๒แสนล้านบาทในการพัฒนาบ้านเมืองแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ลำบากมากในการที่รัฐบาลจะกู้เงินจำนวน ๒ แสนล้านบาท เพราะว่ามีปัญหาด้านกฎหมายค่อนข้างเยอะ วันนี้เท่าที่ผมไปอ่านติดตามเรื่องงบประมาณ ผมได้แปรญัตติไป ๒ - ๓ กรมครับ แต่เนื่องจากเวลาคงไม่เพียงพอผมขออนุญาตพูดเรื่องของกรมชลประทานนะครับ กรมชลประทานทั้งหมด ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท ผมได้แปรญัตติตัดไป ๕,๐๐๐ ล้านบาท-----

เนื่องจากอะไรครับ จริง ๆ กรมชลฯ ก็ไม่เพียงพอ แต่ว่าการกระจายตัวของงบประมาณของกรมชลประทานมีปัญหาทุกปี ท่านประธานครับจังหวัดชัยภูมิคิดแล้วก็น่าพอใจ แม้แต่สมัย คมช. จังหวัดชัยภูมิก็ยังไม่ได้งบประมาณ คิดว่า คมช. จะเป็นธรรม แต่ปรากฏว่าก็ได้เพียง ๒ ล้านบาท ครับ จังหวัดชัยภูมิ ในการพัฒนาแหล่งนี้ ผมฟังแล้วผมก็เศร้าใจ ปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับท่านประธานเป็นเหมือนเดิมอีก ชัยภูมิหาดูแล้วดูอีกครับงบประมาณเกือบไม่มี ในการพัฒนาแหล่งน้ำ ผมถึงขออนุญาตประธานฝากไปถึงท่านกรรมาธิการพูดถึงการกระจายงบประมาณของกรมชลประทาน ตอนแรกเรามีกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับเรื่องน้ำโดยเฉพาะ ขอภัยที่เอ่ยนามท่านครับ ท่านเสนอจะเขียนทอง ผมบังเอิญได้ไปเป็นอนุกรรมาธิการวิสามัญ ท่านก็บอกเลยว่าทุกจังหวัดจะแบ่งจัดสรรงบประมาณโดยท่านจะขอในนามประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ กระจายเฉลี่ยกันไปให้ทุก ๆ จังหวัดใกล้เคียงกัน ผมดีใจมากครับ แต่พอมาดูงบประมาณปีนี้ท่านประธานครับ เห็นแล้วน่าเศร้าใจ จังหวัดชัยภูมิครับท่านประธานมีน้อยมาก เกือบไม่เห็นอะไรเลย จังหวัดชัยภูมินะครับ เป็นจังหวัดที่ใหญ่พอสมควร มีผู้แทนราษฎรถึง ๗ คน มีแหล่งน้ำ มีแม่น้ำใหญ่ ๆ หลายสาย แม่น้ำชี แม่น้ำพรม แม่น้ำลำปะทาว แม่น้ำเชิญ ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าพื้นที่สำหรับการเกษตรจริง ๆ มีไม่ถึง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ มีโครงการเยอะแยะครับ โครงการแม่น้ำชี พูดกันเป็นนิยายปรัมปรา จนปานนี้ประชาชนเข้าไปอยู่เป็นแสนคน ไม่สามารถสร้างได้ มีเขื่อนน้ำพรมสร้างเสร็จ น้ำไหลไปที่ขอนแก่นครับ จังหวัดชัยภูมิก็ยังไม่ค่อยได้งบประมาณ แม่น้ำลำปะทาว ก็เป็นแม่น้ำที่จำเป็นต้องมีการพัฒนา แต่ปรากฏว่ากรมชลประทานให้ไปเมื่อสมัยท่านนายกฯ ทักษิณ ให้ไป ๖๐ ล้านบาท พัฒนาด้านฝั่งขวา ปรากฏว่าหายไปแล้วครับ ตอนนี้ไม่ได้แม้แต่บาทเดียวกับ พัฒนาลำปะทาว ทำโครงการออกแบบฝั่งซ้ายไว้ในการผันน้ำลำปะทาว โดยใช้กัลกน้ำ มันจะกินพื้นที่ได้เกือบ ๓ อำเภอ ปรากฏว่าก็ไม่ได้เงินเลยนะครับ ตั้งแต่รัฐบาล ฯพณฯ ทักษิณ ได้มีสิ่งที่ไม่ชอบธรรมเกิดขึ้น อยากกราบเรียนว่าวันนี้เห็นแล้วน่าเข้าใจที่สุด ผมอยากให้มีการกระจาย โดยเฉพาะงบประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท ขอให้เกิดความเป็นธรรมได้ไหมครับผมเห็นลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหลายในจังหวัดภาคกลาง ท่านประธานครับ เห็นแล้วอีกบางจังหวัดทำนาได้ถึง ๔ ครั้ง ครั้งที่ ๔ ท่านยังมา

๒๘๗

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

ศิริลักษณ์ (๒) ๑๓๔/๒

พูดอภิปรายในสภาว่าเกิดภาวะน้ำแล้งทำนา ๔ ครั้ง เลยนะครับ แต่บ้านผมครั้งหนึ่งก็ลำบากยากเย็นเหลือเกิน ลงทุนจำนวนมากต้องสูบน้ำ สูบแล้วสูบอีกนะครับ ไม่รู้จะเอาน้ำมันที่ไหน ก็วิ่งมาหาผู้แทนราษฎร ผมถึงอยากกราบเรียนว่างบประมาณที่อยากให้ท่านได้ช่วยเหลือโดยเฉพาะกรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณ อยากให้ท่านให้ความเป็นธรรมกระจาย ถึงแม้เรามีเงินน้อย แต่ควรกระจายเฉลี่ยให้ทุก ๆ จังหวัดได้มีโอกาสเกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของชาติทุกจังหวัดนะครับ แต่ปรากฏว่าเกษตรกรทางภาคอีสานถูกเอารัดเอาเปรียบมาตลอด ถึงอยากฝากท่านประธานเพื่อผ่านไปถึงกรมการวิสามัญ ขอให้มีความเป็นธรรมบ้าง ขอให้เกิดความเป็นธรรมกับเกษตรกรในทุก ๆ ภาค ไม่ใช่เกิดความเป็นธรรมเฉพาะภาคกลางอย่างที่เพื่อนสมาชิกเคยพูดไป ภาคกลางเปิดประตูน้ำ น้ำก็ไหลเข้ามาเลย คนอีสานสูบแล้วสูบอีก สูบแล้วสูบอีกนะครับ น้ำมันไม่พอ นะครับ ค่าใช้จ่ายต้นทุน ถึงฝากท่านประธานครับว่าอย่างไรปีหน้าถ้าเป็นไปได้ใครเป็นกรมการวิสามัญก็ขอให้เกิดความเป็นธรรมบ้างนะครับ

และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากพูดคือเรื่องกรมการข้าว ผมตัดยอด ๕๐๐ ล้านบาท เพราะอะไรครับ กรมการข้าวเราตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องการค้าข้าว เพื่อดูแลเกษตรกร แต่ท่านประธานครับ ปรากฏว่ามีปัญหา มีปัญหาตลอดนะครับ ภาคเหนือก็มีปัญหา ภาคอีสานก็มีปัญหา ไม่มีความจริงใจของเจ้าหน้าที่ของกรมการข้าว ที่จะไปดูแลจริงจัง ส่วนใหญ่ไปแบบผิวเผิน ไม่เคยไปดูจริงจังครับ ปล่อยให้ พี่น้องประชาชน รักรวมตามยถากรรมมาตลอด อยากฝากท่านประธานผ่านไปถึงกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณางบประมาณว่าเราได้ถามเขาไหมครับว่า กรมการข้าวนี้จะจัดการอย่างไรกับข้าว ให้ประชาชนที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติได้ข้าวราคาที่ดี ก็ฝากข้อคิดผ่านไปถึงกรรมาธิการ ขอขอบคุณครับ

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ท่านสมาชิกครับ ในส่วนของผู้อภิปรายขออนุญาตแจ้งดังนี้ครับ ในส่วนของประชาธิปัตย์ จะเหลืออยู่ ๓ ท่านนะครับ ท่านวิชัย ล้ำสุทธิ ท่านสุวโรช พะลัง แล้วก็จบด้วยท่านครรชิต ทับสุวรรณ นะครับ ท่านวิชัย ล้ำสุทธิ อภิปรายไปแล้วนะครับ ฉะนั้นจะเหลืออยู่ ๒ ท่านนะครับ ท่านสุวโรชกับท่านครรชิต ส่วนท่านที่ยกมือแล้วไม่มีชื่อนะครับ กรุณาไปประสานกับวิปลักษณ์น้อยนะครับ ผมได้รับแจ้งจากวิปลักษณ์น้อยนะครับ ต่อจากนี้ ท่านรณฤทธิชัย คานเขต ชิญครับ

นายรณฤทธิชัย คานเขต (ยโสธร) : ท่านประธานที่เคารพครับ กระผม รณฤทธิชัย คานเขต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยโสธร พรรคเพื่อแผ่นดิน ท่านประธานครับ เรื่องน้ำมันเป็นหัวใจของพี่น้องคนไทย ซึ่งมีอาชีพเป็นเกษตรกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ คนไทยเราประมาณ ๖๕ ล้านคนตอนนี้เป็นเกษตรกร ไม่ต่ำกว่า ๔๐ ล้านคนนะครับ ในประเทศไทยเรามีอยู่ ๕ ภาค มีภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคอีสาน ภาคอีสานมีพื้นที่ ๑ ใน ๓ ของประเทศ จำนวนประชากร ๑ ใน ๓ ของประเทศ แต่ว่าทำไมคนอีสานยากจน ก็เพราะคนอีสาน ซึ่งมีอาชีพเป็นเกษตรกรต้องอาศัยน้ำ แต่ปัจจุบันนี้ระบบชลประทานที่พี่น้องภาคอีสานได้รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ทำให้มีแค่ ๑๐.๔ เปอร์เซ็นต์ นี่เป็นข้อมูลของปี ๒๕๕๑ ปีนี้ครับ ภาคกลาง ๓๔.๕ เปอร์เซ็นต์ ภาคเหนือก็ประมาณ ๒๗ - ๒๘ เปอร์เซ็นต์

๒๘๙

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

นภัสสร ๑๓๕/๒

ภาคใต้ก็ประมาณ ๒๖ - ๒๗ เปอร์เซ็นต์ แต่ภาคใต้อีกดีที่ยังมีฝนแปดแดดสี่ ภาคตะวันออกก็ยังมีฝนดี ก็ประมาณ ๒๖ - ๒๗ เปอร์เซ็นต์ เอาเปอร์เซ็นต์ที่ระบบชลประทานเข้าสู่พื้นที่เกษตร แค่นี้เราก็เปรียบเทียบกันเห็นชัดเจนเลยครับว่า คนอีสานมีระบบชลประทานที่เข้าไปสู่พื้นที่เกษตรแค่ ๑๐.๔ เปอร์เซ็นต์ แล้วจะไม่ให้มันยากจนอย่างไรครับ ก็หวังพึ่งงบประมาณของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๑ ก็บอกว่างบประมาณทางรัฐบาลชุดเดิมจากรัฐบาลของ คมช. ใช้ไปเกือบหมดแล้ว รอเองงบประมาณปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๑ นี่งบประมาณที่ลงสู่พื้นที่ภาคอีสานก็น้อยอยู่แล้วครับ ยโสธรไม่ได้หรอกครับบ้านผมจังหวัดยโสธรเป็น ๑ ใน ๑๙ ของภาคอีสาน มีระบบชลประทาน ๗ เปอร์เซ็นต์ พี่น้องครับ ท่านประธานครับ ผากไปถึงพี่น้องที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านด้วย ถ้าท่านไม่ทราบข้อมูลก็ทราบเสียวันนี้ ผมพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันเป็นชีวิตและจิตใจของพี่น้องเกษตรกรน้ำคือชีวิตครับ เกษตรกรขาดน้ำพี่น้องเกษตรกรตายครับ ความทุกข์ยากลำบากมันถึงอยู่กับพี่น้อง นี่ ธ.ก.ส. มันถึงไม่หมดไปสักที ก็เพราะว่ากู้แล้วนี่ -----

อย่างท่านพิสิฏฐ ศรีชนะ ท่านพูดไป ท่านก็ให้เห็นภาพชัดเจนว่าปีนี้ฝนทิ้งช่วง หลังจากที่มีฝนตกประมาณเดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายนก็ใกล้กันก็ดำกัน ก็หว่านกันครับ เพราะฝนทิ้งช่วงปุ๊บข้าวตายก็ต้องกลับมาปลูกใหม่ครับ เสียค่าลงทุนมากขึ้นอีกทุกคนหวังน้ำอย่างเดียวนะครับ และปี ๒๕๕๒ ผมเองเป็นรองประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาแก้ไขเรื่องน้ำของสภาผู้แทนราษฎรและเป็นประธานอนุฯ ในกลุ่ม ๕ จังหวัดของภาคอีสาน ที่ดูแลปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำ ท่านประธานครับ ผลสุดท้าย ณ วันนี้ข้อมูลซึ่งเราในฐานะซึ่งผมเองเป็นประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ มีข้อมูลสรุปให้กับคณะใหญ่คือกรรมการวิสามัญพิจารณาแก้ไขเรื่องน้ำ แต่ว่าไม่ได้รับผลตอบในการที่จะแก้ไขปัญหาก็กับพี่น้องประชาชนได้เลย เล่มที่ผมถืออยู่นี้เป็นเล่มสีเขียว ๆ เล่มที่ ๔ รายการเพิ่มของกรมชลประทาน จริง ๆ ผมแปรญัตติไว้ทุกกรม แต่ว่ากรมชลประทานคือหัวใจ เพราะระบบชลประทาน กรมชลประทานจะเป็นคนดูแลแก้ไข มีเงินซึ่งปรับลดปรับจากของกระทรวงเกษตรฯ ออกมาของกรมชลประทานจาก ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท ปรับออกมา ๕๒๒ ล้านบาท ท่านกรรมการที่นั่งอยู่ข้างบน ท่านมีเอกสารตัวนี้ใช้ใหม่ ให้ผมเปิดเผยใหม่ว่ามันเอาไปไหนกันบ้าง กรมชลประทานแผนงาน ผลผลิตโครงการ งบรายจ่าย รายการแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน ๕๒๒ ล้านบาท แปรกลับไปให้จังหวัดอะไรบ้างครับ ในสถานะนี้แห่งนี้มีทุกคนครับ แต่ว่าพี่น้องประชาชนที่บ้านที่กำลังฟังอยู่เดี๋ยวนี้ท่านไม่รู้หรอกครับ แต่กรรมการทุกคนที่อยู่ข้างบนรู้ว่าปรับไปให้จังหวัดอะไรบ้าง แต่ว่าไม่เสียตายครับ พี่น้องจังหวัดไหนได้ผมดีใจด้วย แต่ผมถามว่าอย่างจังหวัดผมยโสธรซึ่งมีระบบชลประทานเข้าไปแค่ ๗ เพอร์เซ็นต์ ไม่ได้รับอันสงส์กันเลยหรือ หรือว่ามันไม่มีความสำคัญ ยโสธรเป็น ๑ ใน ๕ จังหวัดที่ผลิตข้าวหอมมะลิ ๑ ใน ๕ จังหวัดซึ่งเป็นต้นกำเนิดของข้าวหอมมะลิ วันนี้เราเดือดร้อน พี่น้องประชาชนในจังหวัดยโสธรเดือดร้อนเรื่องน้ำ แต่ท่านไม่เคยคิดถึงคนที่มันเดือดร้อนมันมีความต้องการเลย ภาคกลางมีระบบชลประทานเข้าไปแล้ว ๓๔.๕ เพอร์เซ็นต์ของปี ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นสถิติที่สามารถไปดูที่กรมชลประทานก็ได้ ผมไม่อยากจะอ่าน ๆ เดียวก็ทะเลาะกัน ผมจะชี้ให้เห็นว่ายโสธรพวกเราทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกร ในมือผมเป็นแผนที่ของเขต ๓ อำเภอล่าง อำเภอเมือง อำเภอคำเขื่อนแก้ว

๒๙๑

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

สาริกา ๑๓๖/๒

อำเภอมหาชนชัย เอาแค่ตัว ๓ อำเภอนี้ตัวสีดำ ๆ ที่ผมขีดไว้ให้ชัด ๆ นะครับ คือแม่น้ำชี
แม่น้ำชีท่วมมาแล้ว ๙ ปีครับ เดี่ยวพอฝนมาเดี๋ยวก็ท่วมแล้ว ริมฝั่งแม่น้ำชีทั้งหมด
เมื่อท่วมแล้วความเสียหายเกิดขึ้นประมาณ ๓ แสนกว่าไร่ แต่พอน้ำลดปุ๊บพื้นที่ตรงนี้
เป็นพื้นที่ภัยแล้งทับเข้าไปทันทีเลย แก้ไขอย่างไร วิธีการแก้ไขก็คือขุดลอกลำน้ำเสีย
ตั้งสถานีสูบน้ำดึงน้ำเข้าไป ถ้าสมมุติว่าตรงไหนมันอยู่ที่ต่ำสามารถส่งด้วยระบบ
คลองเปิดได้ ตรงไหนที่สูงก็ทำเป็นระบบท่อขึ้นไปถึงที่สูงและทำระบบคลองเปิดย้อนลงไป
ในพื้นที่ มันมีคลองอยู่ตรงกลางระหว่างถนนแจ้งสนิทกับลำน้ำชี ตรงนี้ใช้เงิน
๖๔๐ ล้านบาทโดยประมาณ สักรวจแล้วครับก็คิดว่าจะมีเงินงบประมาณของ
กรมชลประทานเอาลงไปแก้ไขปัญหาก็กับพี่น้อง ตรงนี้เขาเรียกว่า กุดอีสวย ครับ
เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็น กุดนางสวย -----

- ๑๓๗/๑

๒๙๒

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

สุทธิกานต์ ๑๓๗/๑

พื้นที่ที่จะเข้าตรงลำกุดกว้าง ระยะทางจากกุดอีสวยสูบน้ำขึ้นแล้วไปใส่กุดอีสวย แล้วเดินเข้าไปที่คลองลำกว้างไหลเข้ากุดกงแล้วไปออกกุดเกลี้ยงแล้วไปออกลำน้ำที่ทั้งหมดนี้ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร เราสามารถตั้งสถานีสูบน้ำได้อีก ๑๘ สถานี พื้นที่ตรงนี้ประมาณ ๕๖,๐๐๐ ไร่

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
กรณารักษาเวลา

นายรณฤทธิชัย คานเขต (ยโสธร) : ท่านไม่ช่วยอย่างนี้แล้วท่านจะช่วยเหลืออย่างไรครับ นี่คือคนเดือดร้อนมาแล้ว ๙ ปี และชลประทานเวลาไปพิจารณากันตรงไหนซึ่งมันมีระบบชลประทานอยู่แล้วก็ยิ่งอัดเข้าไปอีก แล้วตรงไหนที่ระบบชลประทานยังไม่เข้าประชาชนเดือดร้อน ทำไมท่านไม่คิดที่จะแก้ไขปัญหาให้กับคนเหล่านั้นบ้าง ผมถึงบอกว่าอีสานนี้มันเป็นเหมือนลูกสาป พี่น้องภาคอีสานเหมือนเมียน้อย แต่ถ้าเป็นเมียน้อยจริง ๆ มันสบายไปแล้ว

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เกินเวลาแล้วครับ ท่านรณฤทธิชัยครับ

นายรณฤทธิชัย คานเขต (ยโสธร) : แต่ว่าคนอีสานมันยากจน ก็ต้องการเรื่องน้ำอยู่อย่างเดียว เพราะฉะนั้นกรมการชลประทานไปทบทวนดูครับ เผื่อบางที่ทบทวนได้ลองช่วยเหลือครับ ประมาณสัก ๕ ล้านบาท ๑๐ ล้านบาท ๒๐ ล้านบาทนี่เอามาลงให้กับพี่น้องซึ่งน้ำมันท่วมแล้วก็ภัยแล้งซ้ำซากนี้ได้สักจุดสองจุด พี่น้องก็ยังมีหวังต่อในอนาคตครับ ต้องขอประทานอภัยที่เวลาล่วงเลยสักนิดหนึ่ง แต่อยากฝากให้ทางกรมการเรา ผมก็เคยเป็นมาแล้ว ไม่ใช่ไม่เคยเป็น เป็นผู้แทนมา ๑๓ ปี เป็นกันทั้งนั้นครับ แต่ไม่เคยคิดว่าครั้งนี้คนยโสธรจะไม่มีโอกาสที่จะรับเงินสนับสนุนเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำจากกรมชลประทาน ขอขอบคุณมากครับท่านประธานที่ให้โอกาสครับ

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ต่อไปท่านครรชิต ทับสุวรรณ เรียงเชิญครับ

นายครรชิต ทับสุวรรณ (สมุทรสาคร) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม ครรชิต ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสาคร พรรคประชาธิปัตย์

๒๙๓

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

สุทธิกานต์ ๑๓๗/๒

กระผมได้ส่งวนคำแปรญัตติไว้เพื่อปรับลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีมากถึง ๖๙,๖๗๐ ล้านบาท ท่านประธานครับ จากการศึกษางบประมาณย้อนหลังในรอบหลาย ๆ ปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพียงพอที่จะได้รับงบประมาณจำนวนมากขนาดนี้ ที่กล่าวเช่นนี้ก็ต้องขอยกตัวอย่างให้ท่านประธานได้รับทราบนะครับ เนื่องจากปัญหาของพี่น้องชาวประมงใน ๒๓ จังหวัดชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวประมงในจังหวัดสมุทรสาคร ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งตอนนี้พี่น้องชาวประมงใกล้จะหมดลมหายใจเต็มที่แล้ว ท่านประธานที่เคารพครับ ปัญหาของพี่น้องชาวประมงจริง ๆ แล้วก็มีอยู่มากมาย เช่น ปัญหาราคาสัตว์น้ำตกต่ำ ในขณะที่ราคาน้ำมันแพงขึ้น ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหาอุปกรณ์เครื่องมือในการจับปลา หาปลาที่มีราคาแพง ปัญหาทำประมงน้ำลึกต้องออกไปจับปลานอกน่านน้ำ จริง ๆ แล้วก็น่าเห็นใจ เพราะว่าปัญหาดังกล่าวที่ผมกราบเรียนท่านประธานมานั้นเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับหลาย ๆ หน่วยงาน หลาย ๆ กระทรวง เช่น ปัญหาแรงงานต่างด้าวก็จะเกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน ปัญหาการประมงน้ำลึกก็จะเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ ปัญหาต่าง ๆ ยังไม่ได้รับการดูแลแล้วก็แก้ไข แต่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตรง ก็คือปัญหาการจับซื้อคืนเรือประมงสำหรับพี่น้องชาวประมงที่ต้องการจะเลิกอาชีพนี้ เนื่องจากพี่น้องเหล่านี้ก็จะหมดลมหายใจแล้วครับ จับปลาไม่ไหวน้ำมันแพง ต้องการที่จะขายเรือประมงคืนให้กับภาครัฐก็ยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไข ปัญหาการประกันราคาปลาปนปลาเหยื่อ ราคาพวกนี้ถ้าปลาปน ปลาเหยื่อราคาสูง ราคาปลาพี่น้องชาวประมงก็จะสูงขึ้นตามครับ ปัญหาพื้นที่การทำนาเกลือของพี่น้องในหลาย ๆ ตำบล เช่น ตำบลนาโคก ตำบลกาหลง ตำบลโคกขามของจังหวัดสมุทรสาครก็เกี่ยวข้องอยู่ในกระทรวงเกษตรฯ ปัญหาเหล่านี้เมื่อสมัยที่ตั้งรัฐบาลใหม่ ๆ พวกกระผมเองพร้อมด้วย ส.ส. ประชาธิปัตย์อีกหลายสิบท่านในหลาย ๆ จังหวัดที่นั่นอยู่ข้าง ๆ ก็มีเพชรบุรี มีจังหวัดตรัง ราชบุรี หลาย ๆ ท่านได้พบกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ พร้อมกับข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ นะครับ-----

เป็นการประชุม เป็นการพบกันครั้งใหญ่ พวกเราได้นำเสนอปัญหาให้กับท่านได้รับรู้ รับทราบ แต่ว่าจนถึงปัจจุบันนี้ต้องกราบเรียนท่านประธานตามตรงว่า ปัญหาสำหรับพี่น้องชาวประมงยังไม่ได้รับการคลี่คลาย แล้วก็แก้ไขไม่ได้คืบหน้า ผิดกับเกษตรกรอาชีพอื่น ๆ ครับ ปัญหาการประกันราคาปลา ปัญหากองทุนที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวประมง ก็ยังไม่ได้รับการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเป็นจริงเป็นจังครับ ท่านประธานครับ ด้วยเหตุผลอันนี้ กระผมจึงต้องขออนุญาตท่านประธานได้แปรญัตติปรับลดงบประมาณของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ลง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ครับ ขออนุญาตใช้เวลาของสภาสั้น ๆ เท่านั้นครับ ขอบพระคุณครับ

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ต่อไปท่านสุวโรช พะลัง ครับ

นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดส่วน) : กราบเรียนท่านประธาน สภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ กระผม สุวโรช พะลัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ ผมได้ขอสงวนคำแปรญัตติปรับลดงบประมาณของกระทรวง การเกษตรฯ ในมาตรา ๑๐ ไว้ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ มีหลักการเหตุผลที่จะกราบเรียนต่อ ท่านประธานเรื่องใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้ครับ มีอยู่ ๓ เรื่องเท่านั้นเอง แล้วผมก็อภิปราย อีกครั้งเดียวในงบประมาณปีนี้

ในเรื่องที่ ๑ ก็คือในเรื่องของการทำหน้าที่หรือทำงานปฏิบัติหน้าที่ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงเกษตรฯ ท่านประธานครับ ออป. หรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นี้เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ภารกิจ ของเขาเป็นภารกิจหลักก็คือมีหน้าที่ในการปลูกป่า แล้วก็ตั้งงบประมาณมานักหนา ทุกครั้ง งบประมาณในการปลูกป่า ยิ่งปลูกป่ายิ่งหมด ยิ่งมีปัญหาชาวบ้านมาตลอด เพราะฉะนั้นในฐานะที่กรรมการได้รับมอบหมายจากสภาซึ่งไปทำหน้าที่ตรงนี้ ผมต้องถามท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านกรรมการหอชาติ ม่าเหรัมย์ ซึ่งเป็นกรรมการแล้วก็ ขอข้อมูลในเรื่องของ ออป. จากผม ผมให้ข้อมูลไปครับ ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้น ที่ป่ารับรอง สลุยที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทะเลาะกันขึ้นโรงขึ้นศาล ผมต้องแต่งตั้ง ทนายความไปต่อสู้คดีในกรณีที่พี่น้องชาวสวนยาง ชาวสวนปาล์มเขาจะกรีดน้ำยาง

ของเขาเอง ปลูกแทนปาล์มหรือหลายปาล์มไปขาย ซึ่งเป็นปาล์มของเขาเอง แต่ถูกเจ้าหน้าที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไปกล่าวอ้างว่าที่ดินต้นดังกล่าวอยู่นั้นอยู่ในที่ดินของ ออป. ซึ่งก็มีหน้าที่ในการปลูกป่า แต่ไม่มีปาล์มต้นหนึ่ง มันมีแต่ป่ายาง ป่าปาล์มของชาวบ้านทั้งนั้น วิวาทกันถึงโรงถึงศาลต้องไปต่อผู้คดี แล้วผมแต่งตั้งทนายความต่อผู้คดี ศาลพิพากษายกฟ้อง แล้วมีอย่างนี้อยู่เยอะ มีอย่างที่ไหน ท่านประธานครับ ต่อผู้คดีเพื่อเอาผลผลิตปาล์มของตัวเอง แล้วต้องเป็นผู้ต้องหา ก็มีอยู่แห่งนี้อย่างเดียวในประเทศไทยนี่ละครับ ประเด็นของปัญหาก็คือทางกรมการนี้ครับ ท่านฮอซาลี มาห้าม ไม่ทราบอยู่ที่ไหนครับ ท่านนั่นละครับ รับจากผมไปแล้วท่านไปทำอะไรที่ไหน สำรวจ ตรวจสอบหรือเปล่า ว่ามีกรณีลักษณะอย่างนี้ของ ออป. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีทั้งหมดเท่าไรวันนี้สมควรแล้วหรือยังที่จะทบทวนบทบาทของ ออป. ตรงไหนที่ชาวบ้านเขาปลูกไปแล้วคืนเขาเสียครับ นี่ป่าสลุย ไร่ร่อ คณะกรรมการที่ดินฯ เราไปติดตามมานี้ต้องกราบขอพระคุณท่านอำนาจ ชัมภลลิขิต ซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการ ออป. ลงไปที่ชุมพร เห็นสภาพท่านยอมรับเลยว่าคืนที่ดินแปลงนี้ให้กับกรมป่าไม้ เพื่อไปจัด สทก. ให้กับพี่น้องประชาชน แต่ลักษณะดังกล่าวเหล่านี้ ในป่า ออป. ที่อื่น ๆ กรมการนี้ได้ไปติดตามดูหรือเปล่า ตรงนี้ต้องตอบผมในเรื่องที่ ๑

ในเรื่องที่ ๒ เป็นความรับผิดชอบของทางกรมป่าไม้ ซึ่งเดิมอยู่กระทรวงเกษตรฯ แต่วันนี้ไปอยู่กระทรวงทรัพย์ฯ ผมเอาครั้งเดียวไปเลยครับ เกษตรกรเขาอยู่ในที่ดินป่าที่เสื่อมโทรม ปลูกพืชผลอาสินเป็นของเขา เก็บผลได้ดอกได้ผลมาแล้ว แต่วันนี้เขากลายเป็นผู้ร้าย ทั้ง ๆ ที่เขาอุทิศที่ดินช่วยเหลือราชการ เช่น กรณีที่เกิดขึ้นในที่ดินที่เหลือจากการสร้างสนามบินที่จังหวัดชุมพร เหลือที่ดิน ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ไร่ครับที่ป่าหนองไทร ประชาชนเขาปลูกปาล์มน้ำมัน แต่วันนี้ปาล์มน้ำมันยังเป็นของเขาไม่ได้เลย ---

ทั้ง ๆ ที่เขาเสียสละที่ดินให้กับทางกรมป่าไม้ไปเพื่อไปช่วยเหลือทางจังหวัดชุมพรในการที่จะสร้างสนามบินชุมพรเสร็จเรียบร้อยแล้ว รับประทานอย่างดิบอย่างดีวันนี้ก็ไม่มีผลในการที่จะจัดที่ทำกิน เพราะฉะนั้นกรรมวิธีการขอชาติ มาเหรั้ม เช่นเดียวกันครับ ต้องตอบเพราะท่านผู้ร้ายละเอียดดี

เรื่องสุดท้ายท่านประธานครับก็คงเป็นเรื่องของกรมอุทยานฯ ครับ อยู่กระทรวงทรัพย์ฯ ก็จริงครับ แต่มันเกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้เดิม เอาครั้งเดียวไปเลยครับ เช่นเดียวกัน อันนี้ก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เขตใต้ซึ่งผมเคยฉายทีวี ฉายวิดีโอตรงนี้ให้เห็นถึงการกระทำที่อุกอาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะรับแผนนโยบายมาจากรัฐบาลอย่างไรก็ตามครับ ไปตัดยาง ตัดป่าล้มของชาวบ้านไม่ได้ เวลาเขาปลูกทำไม้ไม่จับ เวลาเขาใส่ปุ๋ยทำไม้ไม่ว่า แต่พอเวลาเขาจะไปแทงป่าล้ม เขาไปกรีดยางของเขา เขาต้องกลายเป็นผู้ร้าย อย่างนี้มันคือคุณธรรม จริยธรรมของคนที่เป็นรัฐบาลที่ดีหรือครับ กรรมวิธีการได้ไปติดตามเรื่องนี้บ้างหรือไม่ ติดตามไปแล้วผลเป็นอย่างไรต้องแจ้งให้พวกผมทราบบ้าง เพราะอย่างน้อย ๆ วันนี้สิ่งที่ผมได้กราบเรียนไปในประเด็นตรงนี้ครับพวกเราก็ได้ต่อสู้สร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนเขาชื่อ นางอุษณีย์ จันทดี อยู่ที่บ้านอินทนิล อยู่ที่ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ถูกจับกุมภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ท่านนายอำเภอท่าแซะก็พูดไปก็เป็นประเด็นการเมืองครับ เป็นน้องของท่านทวิ สุระบาล เคยสมัคร ส.ส. แข่งกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วพ่ายแพ้ไปมาอยู่อำเภอท่าแซะ ที่อื่นมีไม่ไปมาอยู่บ้านผมตรงนี้ครับ และก็มาทะเลาะกับชาวบ้านก็มีปัญหา ท่านขอชาติ มาเหรั้ม ต้องตอบเพราะท่านผู้ร้ายละเอียดดี เพราะฉะนั้นรายละเอียดเหล่านี้ผมจำเป็นต้องกราบเรียนต่อท่านประธานครับ ด้วยเหตุผลตรงนี้ผมจำเป็นต้องปรับลดงบประมาณลงมา ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เพื่อที่จะซักถามทางคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๒ ครับ ว่าท่านได้ไปติดตามรายละเอียดศึกษาในเรื่องดังกล่าวเหล่านี้ครับในการที่จะนำประโยชน์สุขคืนให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่หาเช้ากินค่ำ พี่น้องเกษตรกร คนยากคนจนนี้อย่างไร ขอกราบขอบพระคุณครับ

๒๙๗

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

จิตตานันท์ ๑๓๙/๒

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
มาทางพรรคพลังประชาชนนะครับ เหลืออยู่ ๓ ท่านให้เวลาท่านละ ๕ นาที

นายฮอซาลี มาห์หมัด (กรรมาธิการ) : ท่านประธานครับ ขออนุญาตตอบ
ในฐานะกรรมาธิการซึ่งท่านสมาชิกได้ถามเมื่อสักครู่ครับ ก่อนที่จะผ่านประเด็นนี้ไป
นะครับเพราะมีชื่อผมอยู่ด้วยครับ

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ท่านจะใช้สิทธิในฐานะเป็นกรรมาธิการ

นายฮอซาลี มาห์หมัด (กรรมาธิการ) : ใช่ครับ

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญครับ

นายฮอซาลี มาห์หมัด (กรรมาธิการ) : สั้น ๆ นะครับท่านประธาน
ผม ฮอซาลี มาห์หมัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสตูล ในฐานะที่เป็นกรรมาธิการ
งบประมาณ ซึ่งท่านเพื่อนสมาชิกที่แปรญัตติในเรื่องนี้ได้สอบถามบทบาทในฐานะซึ่งเป็น
กรรมาธิการนะครับ ซึ่งเกี่ยวกับ ออป. หรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตรงนี้ต้องขอเรียนว่า
ในที่ประชุมของกรรมาธิการเราซึ่งหลายท่านนั่งอยู่ข้างบนและก็ผมเองก็อยู่ในที่ประชุม
ของกรรมาธิการด้วย ก็ได้ซักในการทำงานของ ออป. ในเรื่องของงบประมาณที่ได้รับไป
ในการปลูกป่าและก็ได้ถามในเรื่องของพื้นที่ป่า ไร่หรือ สลุดของชุมชนพรเอาไว้ด้วยนะครับ
ซึ่งเราก็ถามถึงบทบาทของการทำงานของ ออป. แต่มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่มีปัญหาที่บ้าน
ซึ่งทางตัวแทนของ ออป. ก็ได้ยอมรับกับกรรมาธิการงบประมาณว่าได้มีปัญหากับพื้นที่
จริงตรงนั้นนะครับ และก็นอกเหนือจากนั้นผมเองซึ่งเป็นประธานอนุกรรมาธิการแก้ไข
ปัญหาที่ดินของภาคใต้ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านประธานสุภชัย โพธิ์สุ ได้นำคณะลงไป
ในพื้นที่ที่ชุมชนพรและได้พาทางป่าไม้และก็ได้ดินแล้วก็หลายหน่วยงานลงไปและก็ได้ติดตาม
ดูในเรื่องนั้นนะครับ ซึ่งผลที่สรุปได้ก็คือว่าทาง ออป. ยินดีที่จะคืนพื้นที่ที่มีปัญหาตรงนี้
ให้กับชาวบ้านและให้ทางกรมป่าไม้ได้ให้ไปจัดการในเรื่องออก สทก. ต่อไปนะครับ
นี่คือความคืบหน้าที่จะขอตอบท่านสุวัชร ครับ ขอขอบคุณครับ

๒๙๘

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

จิตตานันท์ ๑๓๙/๓

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
๓ ท่าน ทางพรรคพลังประชาชนท่านละ ๕ นาที่นะครับ ท่านแรกท่านอนันต์ ศรีพันธุ์ ครับ
เชิญครับ

นายอนันต์ ศรีพันธุ์ (อุดรธานี) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ
ผม อนันต์ ศรีพันธุ์ พรรคพลังประชาชน จากอุดรธานี ครับ ผมขอสงวนคำแปรญัตติ
ไว้เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ ๒ เพอร์เซ็นต์ในเรื่องนี้ก็คือเรื่องยานพาหนะของกระทรวง
เกษตรฯ แต่อย่างไรก็ตามครับกระทรวงเกษตรฯ นั้นเป็นกระทรวงที่ใหญ่ และเป็น
กระทรวงที่ประชาชนนั้นให้ความสนใจและอาชีพส่วนใหญ่ของคนทั้งประเทศนั้นก็คื
การเกษตร แต่ที่นี้อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นงบประมาณนั้นถือว่าได้น้อยมาก แต่ว่าก็ตัด
ในเรื่องของยานพาหนะแค่นั้นเอง โดยเฉพาะเรื่องกรมส่งเสริมการเกษตรนั้น ได้งบเพียง
๖๘,๘๒๒ ล้านบาทเศษ ในกระทรวงเกษตรฯ นะครับทั้งหมด -----

- ๑๔๐/๑

๒๙๙

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ

พทพาย ๑๔๐/๑

โดยเฉพาะกรมส่งเสริมฯ นั้นได้แค่ ๔,๐๐๐ ล้านบาท แต่ว่าในเนื้อหานั้นก็เกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยพืชผล อย่างที่บางท่านได้อภิปรายไปแล้วเรื่องความเสี่ยงของภาคเกษตรนั้นไม่ว่าจะเป็นฝนแล้ง น้ำท่วม แมลงกิน ดินไม่ดีอะไรก็ตาม ได้เพียง ๖๐ ล้านบาท ซึ่งคนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นประมาณ ๒๕ ล้านคนที่มีอาชีพการเกษตร แต่งบประมาณตรงนี้รัฐให้น้อยมาก นี่คือนี่ที่เป็นข้อสังเกตของกรรมาธิการ

อันที่ ๒ นั้นก็คือ เรื่องของการฟื้นฟูอาชีพและหนี้สินของภาคเกษตรนั้นซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ หนี้สินของภาคเกษตรจะมากที่สุดมากกว่าสาขาอาชีพอื่นแต่ได้งบเพียง ๔๘ ล้านบาท อันนี้ถือว่าเกี่ยวกับกรรมาธิการงบประมาณนั้นได้ให้ความสนใจในภาคเกษตรนั้นน้อยมาก ตอนท่านไปหาเสียงนั้นท่านก็บอกว่าจะช่วยเหลือเกษตรกร แต่พองบประมาณออกมาแล้วดูแล้วเหมือนกับไม่ได้ดูแลเท่าที่ควร ถ้าหากว่าเรื่องของการเสี่ยงภัยนั้นเพียง ๖๐ ล้านบาท การทำนาไร่หนึ่งถ้าหากเฉลี่ยแล้วตามวิชาการหรือตามหลักปฏิบัติจริง ๆ แล้ว ไร่หนึ่งจะต้องลงทุนประมาณ ๒,๒๕๐ บาท แต่เวลาชดเชย ชดเชยความเสียหายของภาคเกษตรนั้นชดเชยเพียงไร่ละ ๔๑๔ บาท อันนี้เกษตรกรก็ยากจนตลอดชาติ อันนั้นคือปัญหาที่จะต้องมาเยียวยาเกษตรกรนั้นจะทำอย่างไร และอีกอันหนึ่งครับคือกรมการข้าว กรมการข้าวได้งบประมาณเพียง ๑,๓๘๖ ล้านบาท กรมการข้าวในประเทศไทยเรานั้นปลูกข้าวเป็นหลัก และข้าวเป็นภาคเกษตรที่ใหญ่ แต่ทำไมงบประมาณตรงนี้จึงน้อย ก็เพราะว่าข้าวนั้นน่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยให้มากที่สุด อันนี้เป็นสิ่งที่การพัฒนาผลผลิตข้าว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์ข้าว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ย ของยา ก็ตาม กรมการข้าวนั้นจะมีหน้าที่ของการวิจัยที่จะให้ข้าวนั้นมีปริมาณ ไม่ว่าจะเรื่องของผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง อันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้ถือว่ากรมการข้าวได้น้อย และอีกกรมหนึ่งกรมวิชาการ กรมวิชาการจะต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่องของพันธุ์พืชใหม่ ๆ แต่เรื่องหลักวิชาการในเรื่องของการวิจัยนั้นไม่ตั้งงบไว้ให้เลย มีน้อยมาก ไม่ถึง ๑ เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณของกระทรวงทั้งหมด อันนี้ก็เป็นที่สังเกตว่า การพัฒนาประเทศเรานั้นโดยเฉพาะภาคเกษตรนั้นซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ มันก็ขาดการวิจัย เพราะฉะนั้นงบวิจัยในปีหน้างบประมาณ ปี ๒๕๕๓ อาจจะให้ทางกรรมาธิการตั้งงบประมาณตั้งเรื่องของการวิจัยไว้ให้มาก โดยเฉพาะ

ที่อุดรธานีมีการวิจัยเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องรถยนต์ สามารถที่จะเต็มรถโดยน้ำ เร่งได้เร็วมากประมาณ ๑๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และใช้น้ำ ๑ ลิตร สามารถจะวิ่งได้ ๑,๐๐๐ กิโลเมตร อันนี้เขาวิจัยทำอยู่ ถ้ามีเงินสัก ๕ - ๖ ล้านบาท หรือ ๑๐ ล้านบาทไปตั้งตรงนั้น ในการที่จะให้เกี่ยวกับเรื่องของห้องวิจัยในการที่จะทำตรงนี้ให้เกิดประสิทธิภาพ แล้วก็ต่อไปเราไม่ต้องไปฟังต่างประเทศในเรื่องของน้ำมัน อันนี้ผมไปนั่งมาดูแล้วและก็ทางกรมการการอุตสาหกรรมก็ได้ไปดูมาแล้ว และผมจะเชิญทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไปดูอีกทีหนึ่ง นั่นเป็นเรื่องของการที่จะเน้นเรื่องของกาวิจัย ถ้าคิดแล้วงบประมาณของประเทศทั้งหมด ๑,๘๓๕ ล้านล้านบาท กระทรวงเกษตรฯ ได้มาเพียงไม่ถึง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ อันนั้นถือว่าเรื่องงบประมาณให้กระทรวงเกษตรฯ น้อย เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากท่านประธานหรือฝากทางกรมการ ในครั้งต่อไปให้เน้นในเรื่องของอาชีพของภาคเกษตรเป็นหลัก เพราะว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นอยากจะฟังพาในเรื่องของงบประมาณ ในเรื่องของการการด้านเกษตร นี่คือนี่ที่อยากจะฝากเรื่องงบประมาณไว้อีกครั้งหนึ่ง ก็คงจะขอฝากแล้วก็ขอตัดเพียง ๒ เปอร์เซ็นต์ เกี่ยวกับเรื่องการฝึกอบรมและยานพาหนะ ครับ ขอขอบคุณมากครับ ท่านประธาน

นายสามารถ แก้วมีชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านปรีชา เร่งสมบุญสุโข คว้า ๕ นาทีนะครับ

นายปรีชา เร่งสมบุญสุโข (เลย) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
กระผม นายปรีชา เร่งสมบุญสุโข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย พรรค
พลังประชาชน ท่านประธานที่เคารพครับ -----